
จอรับมือผูปวยทะลุแสน

ปชป.ราว‘ราเมศ’จอไขกอก

ถูกขวางลงสมัครสส.พังงา

ผานพรป.เลือกต้ัง4ฉบับ

ไมกลับไปใชเบอรเดียว

กูภัยยูเครนสํารวจจุดตกของเคร� องบินอันโตนอฟของกองทัพยูเครน ที่ตกทางใตของกรุงเคียฟเม� อวันพฤหัสบดี พรอมกับคนบนเคร� อง 14 คน สํานักงานรับมือภาวะฉุกเฉิน

เผยวาเคร� องบินลํานี้ โดนยิงตก แตยังไมยืนยันวามีผูเสียชีวิตกี่คน 

‘รัสเซีย’ยิงถลม‘ยูเครน’เคล� อนทัพขามชายแดน
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ไทยโพสต • สภาถก กม.ลูกวันแรก ผาน

ฉลุยราง พ.ร.บ.วาดวยการเลือกตั้ง ส.ส.ทั้ง 

4 ฉบับ ตั้ง 49 กมธ.วิสามัญฯ พิจารณา ให

เวลาแปรญัตติ 15 วัน นัดประชุมนัดแรก 

1 มี.ค. หลังฝายคานชงแบงเขต-ปารตี้ลิสต

เบอรเดียวกัน ฝายรัฐบาลเสนอคนละเบอร 

“ชินวรณ” ย้ํากลับไปใชบัตรใบเดียวเกิดปญ 

หาแน� “วันชัย” จี้ กกต.ตรวจเขมโกงเลือก

ตั้ง “หมอระวี” ชงซ้ือเสียงเกิน 3 เขตถูกยุบ

พรรค “ส.ว.” ยันไดหมดใบเดียวหรือสองใบ 

ขอแคเลือกตั้งสุจริต

ท่ีรัฐสภา วันท่ี 24 ก.พ. เวลา 09.50 น.                                                              

ในการประชุมรวมรัฐสภา ท่ีมีนายชวน หลีกภัย 

ประธานรัฐสภา เปนประธานการประชุม มี

วาระพิจารณารางพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) จํานวน 4 

ฉบับ และราง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยพรรคการเมือง จํานวน 6 ฉบับ โดยที่

ประชุมเริ่มพิจารณาราง พ.ร.บ.ประกอบรัฐ 

ธรรมนูญเลือกตั้ง ส.ส. เปนลําดับแรก

ไทยโพสต • ติดโควิดพุง 2.3 หม� นราย  

ตาย 38 คน สธ. เผย 2 สัปดาหติดเชื้อเพิ่ม  

2 เทา เขาสูชวงโอมิครอนในไทยขาขึ้น  ติด

เชื้อสูงกวาเดลตา  แตเสียชีวิต นอยกวา  10 

เทา  เตรียมรับมือจํานวนผูปวยทะลุแสนคน 

เช� อไมถึงขั้นล็อกดาวน ยกระดับ HI-CI ให

มีประสิทธิภาพ เล็งจัดพื้นที่โซนนิ่งใหเด็ก

สอบ

เม� อวันท่ี 24 กุมภาพันธ ศูนยบริหาร

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ                                                              

ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถาน 

การณ โควิด-19 วา พบผูติดเชื้อรายใหม 

23,557 ราย ติดเชื้อในประเทศ 23,233 

ราย จากระบบเฝาระวังและระบบบริการ 

23,123 ราย มาจากการคนหาเชิงรุก 110 

ราย มาจากเรือนจํา 96 ราย เปนผูเดินทาง

จากตางประเทศ 228 ราย หายปวยเพิ่ม

ขึ้น 16,131 ราย อยูระหวางรักษา 180,993 

ราย อาการหนัก 905 ราย ใสเคร� องชวย

หายใจ 240 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 38 ราย 

เปนชาย 17 ราย หญิง 21 ราย อายุ 60 ป

ขึ้นไป 28 ราย มีโรคเรื้อรัง 9 ราย มีเด็ก

อายุ 7 ป 1 ราย มีโรคประจําตัวมะเร็งเม็ด                                   

เลือดขาวและเบาหวาน 10 จังหวัดที่มีผูติด

เชื้อมากที่สุดคือ กทม. 3,236 ราย, ชลบุรี 

1,250 ราย, สมุทรปราการ 994 ราย, 

นครศรีธรรมราช 899 ราย, นนทบุรี 875 

ราย,  สมุทรสาคร 790 ราย, ราชบุรี 666 

ราย, ภูเก็ต 645 ราย, ระยอง 642 ราย และ

นครราชสีมา 629 ราย

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา

ไทยโพสต • ปชป.ราวลึกอีกแลว! “ราเมศ” 

นัดส� อแถลงเปดใจเร� องสําคัญ 26 ก.พ.น้ี เผย                                                                 

ท่ีผานมามีแตปองพรรค-คนอ� น  ดาน “แหลง

ขาว” คาดเตรียมไขกอกปมอึดอัดใจถูกขวาง

ลงสมัคร ส.ส.พังงา “บิ๊กปอม” พรอมตั้งคน

ใหมแทน  “บิ๊กนอย” ย้ํา “กวนธรรมนัส” อยู

กับรัฐบาลแน� ฉุนส� อจี้ถามสัมพันธ  “บิ๊กตู” 

ลั่นไมมีวันแยกกัน

เม� อวันท่ี 24 กุมภาพันธ มีความเคล� อน 

ไหวในพรรคประชาธิปตย (ปชป.) โดยนาย

ราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรค ปชป. ได

แจงนัดหมายส� อมวลชนเพ� อแถลงขาวของ

ตัวเอง ซึ่งมีขอความที่ชวนใหสงสัยระบุวา 

“เรียนพี่นองส� อมวลชนที่เคารพรักทุกทาน 

ผมขอแจงหมายแถลงขาวคร้ังสําคัญของผม 

ที่ผานมามีแตแถลงขาวเร� องพรรค เร� องปก                  

ปอง ชี้แจงใหกับคนอ� น ครั้งนี้จะเปนครั้ง

แรกที่ผมจะแถลงขาวเร� องที่เกี่ยวกับตัวผม                                                   

ในวันเสารที่ 26 ก.พ.นี้ เวลา 10.30 น. 

อยากใหมาทําขาวกันนะครับ วันเสารน�าจะ

ไมคอยมีขาวอะไรเยอะ ขาวของผมพอจะ

เปนประเด็นไปทําขาวการเมืองไดบางครับ”

ผูส� อขาวรายงานวา

จับยาไอซ-เค-อี

ผสมกาแฟซอง

ทําไมวิกฤตยูเครนจึงโยง

กับกรณีจีน-ไตหวัน?

คลังการันตีศก.พนปากเหว

โวฝรั่งจอเขาไทย3แสนคน!

ไทยโพสต • “คลัง” เกาะติดสถานการณ

ตึงเครียดรัสเซีย-ยูเครน ลุนจบลงดวยดี เอกชน

หวั่นบานปลาย ดันราคาน้ํามันไทยพุงอีก 6 

บาท หุนไทยผวารวง 33.73 จุด หรือ 1.99% 

วอลุมสะพัดแสนลานบาท นักลงทุนแหซบ

สินทรัพยปลอดภัย ดันราคาทองคําปรับขึ้น

ลง 17 ครั้ง บวกเพิ่มกวา 1,100 บาท รูป

พรรณขาย 30,500 บาท

เม� อวันท่ี 24 กุมภาพันธ นายอาคม                                                           

เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลัง เปดเผยวา ตองติดตามสถานการณ

ความตึงเครียดระหวางรัสเซียกับยูเครน

มอสโก/เคียฟ • สงครามบังเกิด “วลาดิ

มีร ปูติน” สั่งเริ่มปฏิบัติการทางทหารพิเศษ

ในยูเครนเม� อเชาวันพฤหัสบดี กองทัพรัส                    

เซียเปดฉากยิงมิสไซล-ปนใหญถลมเคล� อน

รถถังและทหารขามแดนจากหลายทิศทาง 

ผูนํายูเครนประกาศกฎอัยการศึก ส่ังกองทัพ

รบตาน ประชาชนแตกต� นอพยพ รายงาน

อางรัสเซียและยูเครนลมตายแลวท้ัง 2 ฝาย 

นานาชาติรุมประณามเตรียมคว่ําบาตรรัส 

เซียเพิ่ม ไทยออกแถลงการณหนุนพูดคุย

ดวยสันติ “บิ๊กตู” กําชับความพรอมแผน

อพยพคนไทยแลว

สํานักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อ

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ 2565 วา

ประธานาธิบดีวลาดิมีร ปูติน ประกาศผาน

โทรทัศนของทางการรัสเซียเม� อเชาตรูของ

กรุงมอสโกวา เขาสั่งการใหกองทัพเปดปฏิ                                                  

บัติการทางทหารพิเศษในยูเครน เพ� อปกปอง

ประชาชน รวมถึงพลเมืองรัสเซีย ที่โดน 

“ฆาลางเผาพันธุ” ในยูเครน ซึ่งเปนคํากลาว

อางที่โลกตะวันตกชี้วาเปนโฆษณาชวนเช� อ

ไรสาระ

รัสเซียวางกําลังทหารนับแสนนาย

ประชิดชายแดนยูเครนมานานหลายเดือน   

แตปูตินอางมาโดยตลอดวาไมมีแผนรุกราน

ยูเครนตามที่สหรัฐและโลกตะวันตกกลาว

หา ในคําสั่งของเขาเม� อวันพฤหัสบดี ปูติน                                                           

อางวาเขาตองการทําใหยูเครน “ปลอดทหาร” 

แตไมคิดยึดครอง และเรียกรองใหทหาร

ยูเครนยอมวางอาวุธ พรอมกันน้ันยังไดกลาว

เตือนใครที่พยายามเขามายุมยามกับรัสเซีย

วา ควรตองรูวารัสเซียจะตอบโตอยางทัน

ควันและจะนําไปสูผลลัพธที่พวกนั้น

กรุงเทพฯ • ศาลอาญากรุงเทพใตอนุญาต

ใหประกันเพนกวินไปเรียนจนถึง 24 พ.ค. 

หลังทนายย� นเอกสารการศึกษา ตีราคาหลัก

ประกัน 2 แสนบาท ตั้งเง� อนไข 6 ขอ หาม

ปลุกปน หามหนี ติดกําไล EM สวน “ไบรท 

ชินวัตร” รอดคุกเชนกัน

เม� อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2565 ที่

ศาลอาญากรุงเทพใต ภายหลังทนายความ

ของนายพริษฐ หรือเพนกวิน ชิวารักษ ย� น

เอกสารยืนยันการศึกษาและการเตรียม

สอบเพ่ือจบการศึกษาของนายพริษฐ์ต่อศาล                                                        

ประกอบคํารองขอปลอยชั่วคราวชั้นพิจาร 

ณาคดีอาญาหมายเลขดํา 1180/2564 แลว

ศาลมีคําสั่งวา พิเคราะหจากคํารอง

เอกสารประกอบคํารอง ซึ่งคณบดีคณะรัฐ                                                       

ศาสตร ม.ธรรมศาสตร ไดออกหนังสือรับ                                                           

รองสถานภาพการศึกษาและเง� อนไขท่ีจําเลย

ที่ 1 เสนอตอศาล เห็นควรอนุญาตปลอย

ตัวชั่วคราวในชวงเวลาอันจํากัด เพ� อให โอ

กาสจําเลยที่ 1 ไดออกไปศึกษา ในภาคการ

ศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2564 สักชวงเวลา

หนึ่งมีกําหนด 3 เดือน (ครบกําหนดวันที่ 

24 พ.ค.65) ตีราคาหลักประกัน 200,000 

บาท 

โดยระหวางปลอยชั่วคราว เห็นควร

กําหนดเง� อนไขดังนี้ 1.หามจําเลยที่ 1

อานตอหนา 3

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันศุกรที่  25  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2565  แรม  9  ค่ํา  เดือน  3  ปฉลู

อานตอหนา 3

อานตอหนา 16

อานตอหนา 16

อานตอหนา 15

อานตอหนา 3

ปที่ 26 ฉบับที่ 9235

อิสรภาพแหงความคิด

หุนรวง33.73จุด

หวั่นบานปลาย

ดันน้ํามันพุงอีก

ประกัน‘เพนกวิน’

เรียนจนถึง24พ.ค.

หามปวน-ติดEM
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การันตีความปลอดภัย ‘ปวีณ’ กลับไทย

อยาแคลมปากซุกปก ‘นักการเมือง’
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2 ในประเทศ

แกไข กม.ประกอบ รธน.

ตองไมทําเพ� อตัวเอง 

านไปแลวหนึ่งวันสําหรับการประชุมรวมรัฐสภา 

ที่เปนการประชุมรวมรัฐสภา สมาชิกสภาผูแทน                                                                 

ราษฎร (ส.ส.) และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เพ� อ

พิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ฉบับแก ไขเพิ่มเติม พ.ร.ป.การเลือกตั้ง ส.ส.และ พ.ร.ป. 

พรรคการเมือง จํานวน 10 ราง แยกเปน 1.รางพระราช 

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา 

ผูแทนราษฎร (ฉบับที่...) พ.ศ.... (คณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ) 

2.รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการ 

เมือง (ฉบับที่...) พ.ศ.... (คณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ) 3.รางพระ

ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง (ฉบับ

ที่...) พ.ศ.... (พ.ต.อ.ทวี สอดสอง กับคณะ เปนผูเสนอ) 4.ราง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมา

ชิกสภาผูแทนราษฎร (ฉบับที่...) พ.ศ.... (นายชลน�าน ศรีแกว 

กับคณะ เปนผูเสนอ) 5.รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรม

นูญวาดวยพรรคการเมือง (ฉบับที่...) พ.ศ.... (นายชลน�าน ศรี

แกว กับคณะ เปนผูเสนอ) 6.รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐ

ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ฉบับ

ที่...) พ.ศ.... (นายวิเชียร ชวลิต กับคณะ เปนผูเสนอ) 7.ราง 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 

(ฉบับที่...) พ.ศ.... (นายวิเชียร ชวลิต กับคณะ เปนผูเสนอ) 

8.รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือก 

ตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ฉบับที่...) พ.ศ.... (นายพิธา ลิ้ม

เจริญรัตน กับคณะ เปนผูเสนอ) 9.รางพระราชบัญญัติประ 

กอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง (ฉบับที่...) พ.ศ.... 

(นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน กับคณะ เปนผูเสนอ) 10.รางพระ 

ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง (ฉบับ

ที่...) พ.ศ.... (นายอนันต ผลอํานวย กับคณะ เปนผูเสนอ)

โดยการประชุมวันแรกเม� อวันพฤหัสบดีที่ 24 ก.พ.ที่ผาน

มา เปนการพิจารณาในสวนของราง พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ส. ที่

มีสมาชิกรัฐสภาทั้ง ส.ส.และ ส.ว.ตางอภิปรายแสดงความเห็น

กันหลากหลาย เชน นายบัญญัติ บรรทัดฐาน ส.ส.บัญชีรายช� อ 

พรรคประชาธิปตย อภิปรายวาน�ายินดีที่รัฐสภากําลังพิจารณา

ระบบการเลือกตั้งแบบใชบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ แทนระบบจัดสรร

ปนสวนผสม หรือเลือกตั้งแบบบัตรใบเดียว ซึ่งประชาชนก็คง

ยินดีกับเร� องนี้เปนพิเศษดวย เพราะบางคนรักตัวผูสมัคร แต

ไมรักพรรคที่ผูสมัครคนนั้นสังกัด ถาเปลี่ยนไปใชระบบเลือกตั้ง

บัตร 2 ใบ จะเปนทางออกใหประชาชนได

นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรคพลังธรรม

ใหม อภิปรายวา การคิดคะแนน ส.ส.บัญชีรายช� อ ที่เอาคะแนน

ทั่วประเทศมารวมแลวหาร 100 เปนคะแนนเฉลี่ยคํานวณ 

ส.ส.บัญชีรายช� อนั้น สงผลใหเจตนารมณรัฐธรรมนูญหายไป 3 

ขอ คือ 1.ส.ส.พึงมี 2.คะแนนเสียงไมตกน้ํา คิดเฉพาะคนที่ได

คะแนนชนะเลือกตั้งเทานั้น 3.ระบบจัดสรรปนสวนผสมหายไป 

สวน ส.ส.ที่ ไดมา เปนเพียง ส.ส.ที่ยกมือตามนายทุนพรรค 

เร� องเอกสิทธิ์ ส.ส.ในการโหวตเปนแคความฝน จึงขอเสนอ

แกไขมาตรา 43 ใครซื้อเสียงแลวถูกจับไดจาก กกต. ถาพรรค

ใดซื้อเสียงตั้งแต 3 เขตขึ้นไป ตองลงโทษผูสมัครและยุบ

พรรคการเมืองนั้น

หลังจากรัฐสภาใหความเห็นชอบรางแก ไขเพิ่มเติม 

พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ส.และ พ.ร.บ.พรรคการเมืองในวาระ

แรกแลว ก็จะมีการตั้งคณะกรรมาธิการรวมกันของรัฐสภา

เพื่อพิจารณาในชั้นกรรมาธิการ จากนั้นพอกรรมาธิการ

พิจารณาเสร็จก็นําเขาสูการพิจารณาวาระ 2 และวาระ 3 ตอ

ไป โดยสังคมคาดหวังวากระบวนการตางๆ ในการปรับปรุง

แกไขกฎหมายลูกทั้ง 2 ฉบับ ตองไมใชทําเพียงเพ� อหวังผล

การเมืองของนักการเมืองและพรรคการเมืองอยางเดียว แต

ตองนึกถึงการเมืองในภาพรวมภายใตการยึดประชาชนเปน

ศูนยกลาง.

ผ

นายวันชัย สอนศิริ

สมาชิกวุฒิสภา

“คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตองควบคุมการ

เลือกตั้งใหสุจริตเที่ยงธรรมใหได แตตลอดเวลาที่ผานมา ทํา

ไมได เห็นกันจะจะคาตา บางคนบอกไมอยากใชเงินซื้อเสียง 

แตถาไมซื้อ ถาชั่วก็จะไดรับเลือกตั้ง เลยตองซื้อเพ� อปองกัน

คนชั่ว”.

ปบเขยารัฐบาลท้ังในและนอกรัฐสภา นายรังสิมันต โรม                                                          

ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรคกาวไกล ปดฝุนคดีคามนุษย 

“โรฮีนจา” นําเขาอภิปรายทั่วไปโดยไมมีการลงมติตาม

มาตรา 152 ในสภาผูแทนราษฎร “เหลาเกาในขวด

ใหม” 

ปน พล.ต.ต.ปวีณ พงศสิรินนท อดีตรอง ผบช.ภ.8 และ

หัวหนาชุดสอบสวนคดีคามนุษย โรฮีนจาเปนพระเอก ถลมรัฐบาล 

“บิ๊กตู” พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา อํามหิตลมเหลวในการปราบ

ปรามปญหาการคามนุษย เปดโปงมีเจาหนาที่รัฐระดับสูง ทั้งตํารวจ 

ทหาร นักการเมืองอยูเบื้องหลัง จากตํารวจน้ําดีตรงฉินตองกลาย

เปนผูลี้ภัย

สําทับตอนอกสภา รังสิมันต-ชอ พรรณิการ วานิช แกน

นําคณะกาวหนา รวมกันแถลง “กวาจะเปนตั๋วชางภาค 2” วิดีโอ

คอลเปดใจ พล.ต.ต.ปวีณ ที่ลี้ภัยไปอยูประเทศออสเตรเลียนานกวา 

6 ป 3 เดือน 3 วัน วา “มีความสุขที่จะไดพูดถึงสิ่งที่คางคาใจ ที่

สรางความทุกข ระทมขมข� น เครียด กลัว บั่นทอนจิตใจ จากการ

ทําหนาที่แลวถูกกลั่นแกลงจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ รัฐบาล ผู

มีอํานาจ ยืนยันวาเร� องที่พรรคกาวไกลออกมาเปดเผยเปนเร� องจริง 

ผมไมไดสรางเร� องเพ� อขอลี้ภัยแตอยางใด ปจจุบันตองใชชีวิตแบบผู

ลี้ภัยคนอ� นๆ วันนี้รูสึกวาไดรับความเปนธรรมกลับมาครึ่งหนึ่งแลว 

แตอีกครึ่งยังขาดหายไป แน�นอนวา ผมยังอยากกลับประเทศไทย

เพราะเปนบานเกิด ผมยังมีบุคคลที่รักที่ยังอยูที่นั่น”

พล.ต.ต.ปวีณ กลาววา “เสียดาย ถาวันนั้นประเทศเปน

ประชาธิปไตยอยางแทจริง มีรัฐบาลตรงไปตรงมา มีนายกฯ และ

ผูบริหารทุกระบบที่ทําใหประเทศไทยใสสะอาด ซ� อสัตย มีความ

กลาหาญใหกระบวนการยุติธรรมดําเนินไปอยางเที่ยงตรงเหมือน

นานาอารยประเทศ และปลอยใหกระบวนการยุติธรรมดําเนิน

การไปสุดทาง ชีวิตราชการของตนที่เหลือ 3 ป ความสามารถ

และประสบการณในการสืบสวนสอบสวน มั่นใจวาจะสามารถ

สาวไปถึงปลาตัวใหญไดอีกหลายตัว ใหญแคไหนขอใหคิดกันเอา

เอง”

 การหยิบประเด็นคดีคามนุษย โรฮีนจาของ ส.ส.รังสิมันต                                                                          

ไมใชเร� องแปลกใหม เม� อการอภิปรายในสภาแตละครั้งจะนําประ 

เด็นการแตงตั้งขาราชการตํารวจ ทหาร ที่มีผูอยูเบื้องหลัง หรือ

เรียกวา “ตั๋วชาง” เพ� อกระทบชิ่งไปยังสถาบันเบื้องสูง  

เชนเดียวกันกับ คดีโรฮีนจา ที่ พล.ต.ต.ปวีณ เปนหัวหนา

พนักงานสอบสวนเดินหนาเอาผิดออกหมายจับผูตองหาทั้งนัก

ธุรกิจ นักการเมืองทองถิ่น ตํารวจ ทหาร จํานวน 153 คน   จับได

แลว 91 คน รวมถึง พล.ท.มนัส คงแปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก 

คดีฟอกเงินออกหมายจับ 79 คน จับไดแลว 40 คน แตกลับเจอ 

“ตอ” ถูกตัดตอนไมใหสาวไปถึงปลาตัวใหญ เดงไปชวยราชการที่

ศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต (ศชต.) ที่ จ.ยะลา 

เปนการกลั่นแกลงใหไปตาย ทั้งที่รูวาพื้นที่ ศชต.ลวนเต็มไปดวย

อิทธิพลของขบวนการคามนุษย 

ทําใหตองตัดสินใจลาออกจากตํารวจขอลี้ภัยตางประเทศ ซ้ํา

ยังกลาวหาวา พล.ท.มนัส เสียชีวิตคาเรือนจําคลองเปรมระหวาง

ตองโทษจําคุก 82 ป ถูกตัดตอนไมใหสาวไปถึงปลายน้ํา ทั้งที่กรม

ราชทัณฑไดชี้แจงไปแลววาสาเหตุการเสียชีวิตมาจากหัวใจลม

เหลวอยางเฉียบพลัน 

ทางดาน “บิ๊กตู” พล.อ.ประยุทธ นายกฯ และ รมว.กลาโหม 

สวนกลับวา การแกไขปญหาการคามนุษยดีขึ้นตอเน� อง รัฐบาล

จริงใจในการแกไขปญหา ไมอยางนั้นก็คงไมดีขึ้นเหมือนวันนี้ ถึง

จะไมรอยเปอรเซ็นต แตก็ตองทําตอไป รัฐบาลจริงใจในการแกไข

ปญหา ไมอยางนั้นก็คงไมดีขึ้นเหมือนวันนี้ สวน พล.ต.ต.ปวีณที่ลี้

ภัย ตนไมไดใหเขาออกไปไมใชหรือ เขาออกไปเองไมใชหรือ 

สวนความปลอดภัย นายกฯ กลาววา “ใครจะไปทําอะไรเขา

ได บานเมืองมีข� อมีแป มีกฎหมายอยู ถาพูดอยางนี้ก็ไมถูก ทุกคน

เวลาไปก็ไปเอง สมัครใจไปเอง พอจะกลับมาบอกไมปลอดภัย บาง

คนที่ไปก็มีกฎหมายคางอยูแตอยากจะกลับมองตรงนี้”

ถึงกระนั้น ส.ส.รังสิมันต โรม ยังพยายามขุดคุย “ตํารวจ

เลวไดดี ตํารวจดีลี้ภัย” ทิ่มไปที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ “ตร.” 

ตนสังกัดกดดันคุกคามกลั่นแกลงดําเนินคดีจนตองลาออกและ

ลี้ภัยตางประเทศเพ� อความปลอดภัย ทําให “บิ๊กปด” พล.ต.อ.สุ

วัฒน แจงยอดสุข ผบ.ตร.ตองออกมาเคลียรเร� องนี้วา “ตอบในนาม

ตํารวจ 2 แสนกวาคน หากกลับมาจะดูแลความปลอดภัยให กลัว

อะไรก็มาบอกกัน รับรองวาไมมีเร� อง ไมตองหวง ไมมีใครไปทํา

อะไร ตํารวจดูแลไดอยูแลว ฝากบอกทาน หากจะกลับมาจะดูแล

ความปลอดภัยให จากการตรวจสอบ พล.ต.ต.ปวีณไมมีหมายจับ 

ไมไดถูกดําเนินคดี ตนไมทราบสถานะพลเมืองของ พล.ต.ต.ปวีณ ที่

ออสเตรเลีย แตถึงอยางไรทานเปนคนไทย” 

“ผบ.ปด” ซึ่งเปนหนึ่งในฐานะทีมสืบสวนสอบสวนคดีโรฮีน

จา ชี้แจงดวยวา การทํางานไมมีแรงกดดัน คดีนี้ผูตองหาเปน

รอย คนทําคดีเปนรอยโดยมีอัยการสูงสุดเปนหัวหนาคณะพนักงาน

สอบสวน ไมมีใครถูกขมขู สํานวนการสอบสวนครบถวน ออกหมาย

จับเปน 100 ราย ยังมีอีกประมาณ 30 คน ที่ยังจับไมได เรงรัด

จับกุมอยู กลุมที่สงฟองไปแลว ศาลลงโทษทุกราย 

พล.ต.อ.สุวัฒน บอกวา “ขณะนี้คดีนี้อยูในชั้นฎีกา คดีนี้คน

เปนรอยๆ ใครทําอะไรก็คงปดกันไมได ยืนยันวาตํารวจไทยปราบ

ปรามการคามนุษยตอเน� อง มีผลงานดีขึ้นตลอด และขบวนการคา

มนุษยไมไดมีอิทธิพลเทาไหร ไมถึงขั้นมาเปลี่ยนแปลงประเทศ มัน

ไมไดมีความสามารถขนาดนั้น เร� องปราบปรามคามนุษย เราตั้งใจ

ทําพรอมชี้แจงทุกประเทศ” 

ตองจับตาดูกันตอไปคดีระดับประเทศที่ยังเหลืออายุความ

อยู ตํารวจโดยการนําของ “ผบ.ปด” พล.ต.อ.สุวัฒน ผบ.ตร.ยอด

นักสืบที่จะเกษียณอายุอีกไมกี่เดือนขางหนาจะสามารถสืบสวนหา

ตัวคนรายที่อยูเหนือขบวนการคดีมนุษยกวนนี้ ไดเพิ่มเติมหรือไม 

หรือจะไปเจอ “ตอ” อยางที่ พล.ต.ต.ปวีณกลาวอางหรือไม 

หรือถามีจริง “ผบ.ตร.” จะกลาเดิมพันเกาอี้กับเวลาที่เหลืออยูหรือ

ไม ในเม� อมีขอมูลทั้งหมดที่ชุดสืบสวนสอบสวนคลี่คลายคดีทําไว

กวา 2 แสนหนากระดาษ เชนเดียวกันกับ พล.ต.ต.ปวีณ ถาคิดวา

ตัวเองถูกกลั่นแกลงไมไดรับความเปนธรรม ในเม� อนายกฯ-ผบ.ตร.

ออกมาการันตีความปลอดภัยใหแลวก็กลับมาพิสูจนตัวเอง อยาง

นอยถึงแมจะเกษียณอายุราชการไปแลว ความรูความสามารถใน

วิชาชีพที่สั่งสมมาทั้งชีวิตจะไดเปดโปงขจัดขบวนการคามนุษยที่

มีอยูใหสิ้นซาก ยกระดับจากกลุม Tier 2 Watch List (บัญชีเฝา

ระวัง) ที่ถูกลดระดับลงมาจากเทียร 2 

มิเชนนั้นจะถูกครหาวาไปซุกปกนักการเมืองที่จองทําลายช� อ

เสียงของประเทศ!.

เม� อความ ‘นากลัว’ ชักกลายเปนความ ‘นาเบ� อ’
วงระหวางนี้...ดูเหมือนวาใครตอใครจะติดเชื้อ 

โควิด ชนิดอุตลุด ชุลมุนชุลเก กันพอสมควร 

แมแตดารง ดารา เห็นวางอมแงม งอมพระราม 

กันไปมิใชนอย ยิ่งถาดูจากจํานวนตัวเลขสถิติผูติด

เชื้อในแตละวัน ก็ดูจะทํา นิว-ไฮ ปาเขาไประดับหม� น-สอง

หม� น หรืออาจเขยิบขึ้นไปถึงวันละแสนเอาเลยก็ไมแน�!!! ถา

หากวากันตามสมมุติฐานของผูเชี่ยวชาญอยาง หมอ—ยง ที่

เคยวาๆ เอาไวกอนหนานี้...

แตดูเหมือนวา...การ ติดเชื้อ ในชวงหลังๆ นี้ คงไมถึง

กับกอใหเกิดความไหวหวั่น สั่นประสาท ขนหัวลุก ขนคอตั้ง 

สําหรับผูคนโดยทั่วไปมากมายซักเทาไหร เพราะมันอาจจะ

กลัวๆ กันจน ชินซะแลว!!! หรือไม อยางไร ก็มิอาจสรุปได คือ

อาจไมถึงกับตาย ไมถึงกับตองเดดสะมอเรย อิน เดอะ เทงทึง 

ลูกเดียวเทานั้นเอง แคพักฟน กักตัว รักษาตัว ซักไมกี่สัปดาห 

เดี๋ยวเดียว ก็กลับมาเปนผูคนโดยปกติได แตก็นั่นแหละ...ถา

ลองดันติดเชื้อขึ้นมาแลว ยังไงๆ...มันยอมตองยุงยาก ยุงเหยิง

อยูพอประมาณ สูผูที่สามารถแข็งแกรง แข็งแรง ไปโดยตลอด 

น�าจะเปนอะไรที่ดีกวา เหมาะกวา เปนไหนๆ...

แตก็อยางวา...การสรางความแข็งแกรง แข็งแรง ใน

การเผชิญหนากับทานเชื้อไวรัสโควิดนั้น มันก็ออกจะน�า

ลําบาก รําคาญอยูพอสมควรเหมือนกัน คือไมใชแคตองรอ

ฉีดวัคซีน ถอไปฉีดวัคซีน ระดับแคเข็ม-สองเข็มเทานั้น แต

ยังตองตามมาดวยเข็มสาม เข็มสี่ และยังไมแน�ชัดวา อาจ

ตองปาเขาไปถึงเข็มหา เข็มหก หรืออีกจะซักกี่เข็มกันแน� โดย

เฉพาะในขณะที่ทานเชื้อไวรัสทานยังไมหยุด กลายพันธุ เอา

งายๆ แถมยังมีขาวคราวออกมาเปนระยะๆ สําหรับผูที่เจอกับ

เข็มสอง เข็มสาม วามีสิทธิ์ แจ็กพอต หัวใจสั่น หัวใจวาย ชัก

กระตุกดวยสาเหตุ ดวยเหตุปจจัยใดๆ ก็ยังมิอาจสรุปได พอๆ 

กับผูถูกลอตเตอรี่ เลขทายสองตัว-สามตัว อะไรประมาณนั้น...

อันนี้...มันก็เลยยิ่งทําใหการสรางความแข็งแกรง แข็ง

แรง ใหตัวเอง ในการเผชิญหนากับทานเชื้อโควิด ยิ่งเปนอะไร

ที่ยุงยาก ลําบากยิ่งขึ้นไปอีก เพราะเฉพาะแคตอง สวมหนากาก 

คนละสองชั้น-สามชั้น กอนออกจากบาน ตองลางมือ ลางไม 

หยิบอะไร แตะอะไร ก็ตองคอยเช็ดโน�น เช็ดนี่ ตองเอาเจล เอา

แอลกอฮอล มาลูบ มาไล ฯลฯ เทานี้ ก็ออกจะปวดหัว ปวดเฮด 

อยูพอสมควรแลว แถมจะเมาธ จะพนละอองเรณูเกสร ใสกัน

และกันแบบเดิมๆ ก็คงไมเหมาะ ไมเขาทา ซักเทาไหร มีแตตอง

พยายาม เวนระยะหาง หันไปใช ไมเขี่ย มาประมาณ 2 ปเกือบ 

3 ปไปแลวเห็นจะได...

ความน�าเกลียด น�ากลัว มันเลยชักจะกลายเปนความ น�า

เบ� อ ไปดวยประการฉะนี้ และเม� อยิ่งเบ� อหนักขึ้นเร� อยๆ ความ

ตองการที่จะปรับเปลี่ยน ปรับสภาพ สลัดตัวเองออกจากสภาวะ

เดิมๆ ใหเร็วที่สุดเทาที่จะเร็วได มันจึงกลายเปน ปฏิกิริยา ที่ชัก

จะคุมไมอยู คุมไมได ยิ่งเขาไปทุกที ตัวเลขบรรดาผูที่ติดเชื้อนับ

เปนหม� นๆ แสนๆ ในแตละสังคม แตละประเทศ จึงอาจถือเปน

ตัวสะทอนปฏิกิริยาดังกลาวไดเปนอยางดี โดยที่ยังมิอาจสรุปได

เลยวา การติดเชื้อเพิ่มขึ้นๆ ในแตละประเทศ แตละสังคมนั้น มัน

จะทําใหประเทศนั้นๆ สังคมนั้นๆ เปนไปในลักษณะไหน ภายใน

อนาคตเบื้องหนา...

ก็เหมือนบรรดากฎระเบียบ กฎหมาย หรือแมแตกฎเกณฑ

ทางวัฒนธรรม-ประเพณี ฯลฯ ใดๆ ก็ตาม ที่อาจตองมี ขอหาม 

เพ� อใหเกิดความเหมาะ ความควร หรือความสงบ-สันติภายใน

สังคมนั้นๆ แตถาหากเม� อไหร กฎ ใดๆ ก็แลวแต ดันกอใหเกิด

ช
ความ น�าเบ� อ มากกวาความรูสึกวา น�ากลัว หรือ น�าเคารพ 

หรือ น�าใหการยอมรับ ฯลฯ อันนั้นนั่นแหละ...พึงตองเรง

ระมัดระวังใหมากๆ เขาไว เพราะโอกาสที่มันจะนําไปสูอาการ

คุมไมอยู เอาไมอยู ไมวาในแงหนึ่ง-แงใด ยอมยิ่งมีโอกาสเปน

ไปไดมากยิ่งขึ้นไปเทานั้น...

การหาทางปรับเปลี่ยน ปรับสภาพ บรรดากฎเกณฑ

ตางๆ ใหเหมาะสม สอดคลอง ไปกับความเปนไปของสังคม 

หรือไมงั้นก็ตองปรับสภาพผูคนในสังคมนั้นๆ ใหสอดคลอง 

เหมาะสม ไปกับกฎเกณฑและขอหาม ดวยการกําหนด 

ทิศทางของสังคม ไมใหไหลไปสูความขัดแยง แปลกแยก กับ

กฎระเบียบ กับวัฒนธรรม-ประเพณี หรือคานิยมทางสังคม

ตางๆ จึงเปนสิ่งที่ตองเลือกเอาอยางใด-อยางหนึ่ง กอนที่

ความน�ากลัว น�าเคารพยําเกรง หรือน�าใหความยอมรับ มันจะ

กลายสภาพกลายเปนความ น�าเบ� อ ไปซะแทนที่!!!

ยิ่ง ทิศทางของโลก ในยุคนี้...มันยิ่งมีอํานาจ อิทธิพล 

ในการกําหนด ทิศทางของสังคม หนักยิ่งขึ้นเร� อยๆ ไมตางไป

จากอิทธิฤทธิ์ อิทธิเดช ของทานเชื้อไวรัสโควิด อะไรประมาณ

นั้น การที่ตองตามไปฉีดเข็มสาม เข็มสี่ หรืออีกไมรูกี่เข็มตอ

กี่เข็ม สําหรับบรรดา ผูติดเชื้อ ที่ไมคิดจะสนใจ ไมคิดจะให

ความสําคัญกับกฎเกณฑตางๆ ที่เคยนํามาซึ่งความสงบและ

สันติมาโดยตลอด อันนี้...เผลอๆ อาจน�าปวดหัว ปวดเฮด ซะ

ยิ่งกวาการเผชิญหนากับทานเชื้อไวรัสโควิดเปนไหนๆ...

ปดทายดวยวาทะวันนี้ จาก V.I. Lenin... “It is 

impossible to predict the time and progress of 

revolution. It is governed by its own more or 

less mysterious laws. But when it comes it move 

irresistibly. - มันเปนไปไมไดที่จะทํานายถึงเวลาและความ

คืบหนาแหงการปฏิวัติ เพราะถูกครอบงําดวยกฎอันลี้ลับ

ของมันเองไมมาก-ก็นอย แตครั้นเม� อถึงเวลา...มันจะเดิน

หนาไปโดยไรการทัดทาน...”
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3ในประเทศ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ณหภูมิลดลงที่อื่น แต่สูงขึ้นที่ จ.ชลบุรี หลังมีการ

โพสต์เฟซบุ๊กตอบโต้กันไปมาระหว่าง “เสี่ยแป๊ะ” สนธยา 

คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ทายาทบ้านใหญ่เมืองชล กับ 

“เสี่ยเฮ้ง” สุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน และรักษาผู้อำานวยการ

พรรคพลังประชารัฐ

“เส่ียเฮ้ง” เล่นแรง ถึงขนาดเปรียบเปรย “เส่ียแป๊ะ” ว่า

เป็นแม่ทัพอัลไซเมอร์ อ้างว่าเคยสัญญาจะปูนบำาเหน็จ แต่

สุดท้ายโดนเบ้ียว

ขณะท่ี “เส่ียแป๊ะ” นักการ

เมืองหลายพรรษา อาวุโสและเก๋า

กว่า โชว์มาดน่ิง ไม่ต่อล้อต่อเถียง

ด้วยคำาแรงๆ หยาบๆ นอกจาก

บอกให้เอาความจริงมาพูดกัน อย่า

ใช้นิทาน เพราะข้อเท็จจริงมีเพียง

หน่ึงเดียว

พร้อมกันน้ี “เส่ียแป๊ะ” ยัง

ขอบคุณ “ลุงตู่” พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ 

รมว.กลาโหม ท่ีมีกระแสข่าวว่าเป็น

ห่วงกับปัญหาความขัดแย้งในดินแดนชลบุรี

อย่างไรก็ดี ขาเมาธ์เล่าให้ฟัง ในช่วงทะเลชลบุรีเดือด สาย

โทรศัพท์ “เส่ียแป๊ะ” แทบไหม้ ข้อความห่วงใยจากทุกวงการ

ถาโถมเข้ามา

ฝ่ายการเมือง ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล ต่อสาย

หาให้กำาลังใจกันเพียบ ในฐานะกัลยาณมิตร เพราะรู้ดีว่า “เส่ีย

แป๊ะ” ไม่ได้เป็นคนแบบน้ัน

แม้แต่คนในพรรคพลังประชารัฐระดับแกนนำาอดีตคนคุ้ย

เคย “เส่ียเฮ้ง” ยังโทรศัพท์มาพูดเลยว่า ทุกคนรู้ความจริงเป็น

อย่างไร พร้อมกับบอกว่า “พ่ีไม่ยุ่งกับมันแล้ว”

บางสาย บางข้อความ เป็นระดับบ๊ิกเนมของประเทศ โดย

เฉพาะ “อดีตบ๊ิกท็อปบูต” คนดัง ท่ีนักการเมืองยำาเกรง ส่งแมส

เสจมาหาโดยตรง ให้กำาลังใจ “เส่ียแป๊ะ” ท่ีรักกันย่ิงกว่าญาติ 

พร้อมบอกอย่าไปสนใจ เดินหน้าทำาการเมืองในแบบท่ีเราเป็น

เพื่อประเทศชาติ 

 ถึงตรงน้ี “เส่ียแป๊ะ” กำาลังใจดี ไม่มีย่ีหระ แต่หากอีก

ฝ่ายยังไม่หยุดเล่านิทาน หลักฐานเด็ดท่ีจะพิสูจน์ความจริงอยู่

ในมือเป็นกำา ชนิดว่าเปิดมาอาจทำาให้คนบางคนถึงกับเสียรังวัด

ทางการเมืองได้

เพราะสุดท้ายประชาชนชอบฟังความจริงมากกว่านิทาน 

อิอิ. 

ฌ.เฌอ

กำาลังใจเพียบ

อุ

‘บิ๊กป้อม’ขอหลักฐานค้ามนุษย์ก้าวไกล

สนธยา คุณปลื้ม

โอชา นายกรัฐมนตรี ซ่ึงมีอำานาจ

หน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการ

ปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์ 

และเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด 

2.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ

ประธานท่ีประชุมคณะกรรมการ

ข้าราชการตำารวจ (ก.ตร.) ในขณะ

น้ัน 3.พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา 

รมว.มหาดไทย 

4.พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัย

จินดา ซ่ึงเพ่ิงได้เป็น ผบ.ตร.คน

ใหม่ในขณะน้ัน และได้ส่ังย้าย 

พล.ต.ต.ปวีณ 5.พล.ต.อ.สมยศ 

พุ่มพันธ์ุม่วง อดีต ผบ.ตร. 

6.พล.ต.อ.จุมพล ม่ันหมาย 

7.อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และขอ

ผลชันสูตรอย่างเป็นทางการ 

สำาหรับข้อครหาท่ีว่า พล.ท.มนัส

เสียชีวิตในเรือนจำาจากเหตุหัวใจ

วายน้ันเป็นการตัดตอนคดีหรือไม่ 

8.ผู้บัญชาการกองทัพภาค 4 ท่ี

เก่ียวข้องในพ้ืนท่ีของขบวนการค้า

มนุษย์ 9.ผู้บัญชาการทหารบก และ 

10.ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ 

เพ่ือให้ข้อมูลและดำาเนินการ

สอบสวนเอาผิดบุคคลท่ีถูกกล่าว

หาทุจริตประพฤติมิชอบใน

ขบวนการค้ามนุษย์

นอกจากน้ียังขอให้จัดทำา

ผลการสอบ รายงานข้อเท็จจริง 

และข้อเสนอแนะอย่างเป็นระบบ

ต่อรัฐบาล คณะรัฐมนตรี และ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือหา

มาตรการป้องกันและปราบปราม

ขบวนการค้ามนุษย์. 

กรุงเทพฯ • เมื่อวันท่ี 24 ก.พ. 

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ ประจำา

สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

เปิดถึงสถิติกฎหมายท่ีรัฐบาล 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เร่ง

ผลักดันว่า ต้ังแต่วันท่ี 16 ก.ค.62 

ท่ี พล.อ.ประยุทธ์เข้ารับตำาแหน่ง

นายกฯ รัฐบาลได้เสนอร่าง

กฎหมายต่อรัฐสภาเพื่อประโยชน์

ของประชาชนไปแล้วท้ังส้ิน 74 

ฉบับ โดยมีกฎหมายท่ีผ่านมติของ

รัฐสภาแล้ว 42 ฉบับ และยังเหลือ

อีก 32 ฉบับท่ียังอยู่ในระหว่างการ

พิจารณาของรัฐสภา ซ่ึงส่วนใหญ่

เป็นกฎหมายท่ีเป็นกลไกหลักใน

การปฏิรูปประเทศ

น.ส . ทิพานันกล่าว ว่า 

สำาหรับกฎหมายท่ีผ่านมติของ

รัฐสภา 42 ฉบับน้ัน มีกฎหมาย

สำาคัญเพื่อประชาชนหลายฉบับ 

เช่น พ.ร.บ.กองทุนฟ้ืนฟูและ

พัฒนาเกษตรกร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.

2563 ท่ีออกมาเพื่อแก้ไขปัญหา

หน้ีสินของเกษตรกร, พ.ร.บ.แก้ไข

เพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับ

ท่ี 53) พ.ศ.2564 ท่ีออกมาเพื่อ

ให้ประเทศมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 5 

พันล้านบาทต่อปี จากผู้ให้บริการ

ต่างประเทศทางอิเล็กทรอนิกส์

จากต่างประเทศท่ีมีรายได้ใน

ไทยเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม, ประมวล

กฎหมายยาเสพติดเพื่อปรับกัญชา

ออกจากบัญชียาเสพติด ท้ังน้ี เมื่อ

ดูจำานวนตัวเลขและรายละเอียด

กฎหมายท่ีฝ่ายบริหารเสนอไปยัง

ฝ่ายนิติบัญญัติ จะเห็นได้ชัดว่า 

พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะหัวหน้า

ฝ่ายบริหาร ดำาเนินการเต็มท่ีเพื่อ

ให้ประเทศไทยมีการพัฒนา.

ไมโครซอฟท์หนุนไทย

เป็น‘ศูนย์กลางดิจิทัล’
ทำาเนียบฯ • เมื่อวันพฤหัสบดี 

นาย Ahmed Mazhari ประธาน

บริษัท ไมโครซอฟท์ เอเชีย และ

คณะผู้บริหารบริษัท ไมโคร

ซอฟท์ (ประเทศไทย) จำากัด เข้า

พบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงกลาโหม ท่ีห้อง

สีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำาเนียบฯ 

โดยมีนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ 

รมว.ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคม (ดีอีเอส) เข้าร่วมด้วย

โดยนายชัยวุฒิเปิดเผย

ว่า ไมโครซอฟท์มายืนยันให้ทาง

รัฐบาลรู้ว่าสนับสนุนเต็มท่ีในเรื่อง

การเปล่ียนผ่านสู่ยุคดิจิทัล ในการ

ฝึกอบรมให้กับหน่วยงานภาครัฐ

ของไทย ท้ังภาคประชาชนและ

หน่วยราชการให้มีมากข้ึนในโลก

ยุคใหม่ รวมท้ังให้การบริการ

ต่างๆ เพื่อรองรับการเป็น Thai-

land 4.0 ถือเป็นความคืบหน้าใน

การร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย

กับไมโครซอฟท์ และส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศ เขา

ยินดีสนับสนุนให้ความร่วมมือ

เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง

ในเรื่องดิจิทัล

ด้านนายธนกร วังบุญคง

ชนะ โฆษกประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์

ชื่นชมบทและประสบการณ์การ

ทำางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการดำาเนินความร่วมมือกับ

รัฐบาลประเทศต่างๆ ของบริษัท 

ไมโครซอฟท์ มาอย่างยาวนาน 

โฆษกประจำาสำานักนายกฯ 

ระบุว่า ท้ังสองฝ่ายเห็นพ้องถึง

ความสำาคัญของการพัฒนาทักษะ

ดิจิทัล โดยนายกฯ ได้ขอให้บริษัท 

ไมโครซอฟท์ฯ พิจารณาสนับสนุน

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ

ไทย โดยเฉพาะทักษะด้านดิจิทัล

ให้ครอบคลุมทุกระดับอย่างต่อ

เนื่องต่อไป ท้ังน้ี นายกฯ หวังว่า

บริษัทซ่ึงมีความเช่ียวชาญด้าน

เทคโนโลยีดิจิทัลจะสนับสนุน

การดำาเนินนโยบายดังกล่าวของ

รัฐบาล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมให้ประเทศก้าวข้ามกับดัก

รายได้ปานกลาง และเปล่ียนผ่าน

สู่ประเทศพัฒนาแล้ว 

จากน้ันได้มีพิธีลงนาม

บันทึกความเข้าใจระหว่างสำานัก 

งานคณะกรรมการกฤษฎีกา กับ

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) 

จำากัด และบริษัท ไมโครซอฟท์ โอ

เปอเรช่ัน จำากัด สิงคโปร์ 

รมว.ดีอีเอสยังได้เปิดเผย

ด้วยว่า นายกฯ ได้ส่ังการและ

หารือถึงการแก้ไขปัญหาแก๊งคอล

เซ็นเตอร์ โดยแสดงความเป็น

ห่วงและให้เร่งแก้ไขปัญหา ใน

ส่วนของรัฐบาลได้มีการประสาน

กับประเทศเพ่ือนบ้าน รวมท้ัง

การแก้ไขกฎหมายและบัญชีม้า 

หรือการโกงเงินบนโลกออนไลน์ 

ท่ีข้อกฎหมายยังไม่ชัดเจน ต้อง

มีการแก้ไขปรับปรุงเก่ียวกับการ

ฟอกเงิน เพื่อไม่ให้มีการดำาเนิน

การฉ้อโกงประชาชนผ่านบัญชีม้า 

จะได้ทลายขบวนการเหล่าน้ีได้.

รัฐบาลอวดดันกม.ผ่าน42ฉบับ

เมื่อวันท่ี 24 ก.พ. พล.อ. 

ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะ

กรรมการป้องกันและปราบปราม

การค้ามนุษย์ (ปคม.) ให้สัมภาษณ์

ถึงกรณีพรรคก้าวไกลนำาปัญหา

การค้ามนุษย์มาเป็นประเด็น

โจมตีว่า เรื่องค้ามนุษย์ตนทำามา

ต้ังแต่เทียร์ 3 จนขยับข้ึนมาเทียร์ 

2 ปราบปรามมาตลอด หากมีหลัก

ฐานหรือมีเรื่องอะไรให้บอกมา จะ

ไปติดตามสอบถามให้

เมื่อถามถึงกระแสวิจารณ์

ว่า มีผู้ ใกล้ชิด พล.อ.ประวิตร

เข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการค้า

มนุษย์ รองนายกฯ ตอบว่า ถ้าพบ

ว่ามีทีมหรือมีใครเข้าไปเกี่ยวข้อง

ขอให้บอกมา ตนจะตามให้ถึงที่

สุด

ส่วนจะดำาเนินการฟ้องร้อง

กลับหรือไม่น้ัน พล.อ.ประวิตร

กล่าวว่า ก็ดูเอา เมื่อถามอีกว่า 

แสดงว่ามีแนวความคิดอยู่เหมือน

กันใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตรย้ำา

ว่า เด๋ียวดูก่อน ต่อข้อถามว่า อาจ

เป็นประเด็นท่ีนำามาดิสเครดิต 

เนื่องจากเป็นปีสุดท้ายของรัฐบาล

แล้ว รองนายกฯ พล.อ.ประวิตร

ระบุว่า “ก็โจมตีไปอย่างน้ัน ก็ว่า

ไป ไม่เป็นอะไร”

วันเดียวกัน ท่ีรัฐสภา นาย

เมธา มาสขาว เลขาธิการคณะ

กรรมการรณรงค์เพื่อประชา ธิป

ไตย (ครป.) และนางสมศรี หาญ

อนันทสุข กรรมการสมาคมสิทธิ

เสรีภาพของประชาชน (สสส.) ใน

ฐานะผู้แทน 5 องค์กรประชาชน 

ย่ืนหนังสือถึงประธานคณะกร

รมาธิการ (กมธ.) การป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ

ชอบ สภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอ

ให้สอบหาข้อเท็จจริงการทุจริต

ประพฤติมิชอบและหามาตรการ

ป้องกันและปราบปรามขบวนการ

ค้ามนุษย์ 

หนังสือของ 5 องค์กร

ประชาชนระบุว่า ตามท่ี ส.ส.ได้

อภิปรายท่ัวไปแบบไม่ลงมติตาม

ไทยโพสต์ • “บ๊ิกป้อม” บอก “ก้าวไกล” มีหลักฐานค้ามนุษย์ให้ส่งมา 

พร้อมตามให้ถึงท่ีสุด “องค์กรภาคประชาชน” ยื่น กมธ.ปราบทุจริต 

เรียกสอบ “บ๊ิกตู่” กับพวกกราวรูด รีดข้อมูลปมเด้ง “ปวีณ” สางการ

ตาย “มนัส”  

รัฐธรรมนูญ มาตรา 152 กรณี

ปัญหาขบวนการค้ามนุษย์ และ

ทำาให้ พล.ต.ต.ปวีณ พงศ์สิรินทร์ 

อดีตรองผู้บัญชาการตำารวจภูธร

ภาค 8 ในฐานะหัวหน้าชุดทำาคดี 

ซ่ึงทำาหน้าท่ีสืบสวนสอบสวนคดี

ขบวนการค้ามนุษย์ต้องขอล้ีภัยไป

ต่างประเทศ ภายหลังได้ส่งสำานวน

พยานหลักฐานต่ออัยการและมี

การส่ังฟ้องในข้อหาค้ามนุษย์ 

อาชญากรรมข้ามชาติ และข้อหา

อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ต่อเจ้าหน้าท่ีรัฐ

ระดับสูงหลายคน ท้ังตำารวจและ

ทหาร ต่อมาศาลอาญาพิพากษา

ลงโทษจำาเลยหลายสิบราย รวม

ถึง พล.ท.มนัส คงแป้น อดีตผู้ทรง

คุณวุฒิกองทัพบก ซ่ึงต่อมาเสีย

ชีวิตในเรือนจำาอย่างน่าสงสัยเมื่อ

วันท่ี 2 มิ.ย.64 

หนังสือดังกล่าวระบุอีก

ว่า ขอให้ กมธ.สอบหาข้อเท็จจริง

การทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้า

หน้าท่ีรัฐในคดีการค้ามนุษย์ต่อ

บุคคลท่ีเก่ียวข้อง หรือมีข้อมูลข้อ

เท็จจริงในประเด็นดังกล่าว โดย

ให้เรียกสอบบุคคลท่ีเก่ียวข้องหรือ

มีข้อมูลข้อเท็จจริงท่ีเป็นประโยชน์ 

ได้แก่ 1.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

ผ่าน พรป.

โดยมีนายอนุชา นาคาศัย รองนายก

รัฐมนตรี เสนอหลักการและเหตุผลในนาม

คณะรัฐมนตรี (ครม.), นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว 

ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เสนอใน

นามฝ่ายค้าน, นายวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชี

รายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ เสนอในนาม

พรรคฝ่ายรัฐบาล และนายปดิพัทธ์ สันติภาดา 

ส.ส.พิษณุโลก เสนอในนามพรรคก้าวไกล

นพ.ชลน่านกล่าวตอนหน่ึงว่า แนวคิด

ท่ีจะใช้เบอร์ผู้สมัคร ส.ส.และเบอร์พรรค

เป็นแบบคนละเบอร์น้ัน จะทำาให้เกิดการ

จูงใจให้อามิสสินจ้าง เจตนารมณ์ต้องการให้

ประชาชนมีส่วนร่วม แต่การจะกำาหนดให้

หมายเลขพรรคและผู้สมัครแตกต่างกันน้ัน 

เท่ากับไปสร้างความสับสนให้กับประชาชนผู้มี

สิทธิออกเสียง อีกท้ังยังเป็นการทำาลายระบอบ

ประชาธิปไตย อยากถามว่าการกำาหนดให้มี

บัตรเลือกต้ัง 2 ใบ แต่หมายเลขพรรคกับผู้

สมัครไม่เหมือนกัน เจตจำานงคืออะไร

ส่วนนายวิเชียรกล่าวว่า การกำาหนดให้

ผู้สมัครและพรรคเป็นคนละหมายเลข เพราะ

เชื่อในวิจารณญาณของประชาชน เชื่อว่า

ประชาชนมีความสามารถเลือกพรรคและผู้

สมัคร ส.ส.ท่ีตัวเองชื่นชอบ การกล่าวอ้างว่า

อาจทำาให้ประชาชนสับสนน้ัน หมายความ

ว่ากำาลังมองประชาชนไม่มีสามารถในการ

วินิจฉัย ซ่ึงตนไม่เชื่อเช่นน้ัน

นายปดิพัทธ์กล่าวว่า พรรคเห็นด้วย

กับวิธีการคำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อของฝ่าย

รัฐบาล นอกจากน้ี พรรคก้าวไกลขอนำาเสนอ

ให้ผู้สมัครแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีราย

ชื่อจากพรรคเดียวกันต้องเบอร์เดียวกัน เพื่อ

ความเรียบง่าย อยากถามว่าการเสนอแบบ

เบอร์เดียวกันมีปัญหาอะไร ทำาไมบางฝ่ายจึง

อยากได้เป็นแบบคนละเบอร์ พรรคเห็นว่า

สุดท้ายสภาต้องเข้มแข็งด้วยการแก้ไขปัญหา 

ส.ส.ปัดเศษ โดยการกำาหนดให้มีคะแนนข้ัน

ต่ำา เนื่องจากสภาชุดปัจจุบันมี ส.ส.ปัดเศษท่ี

รวมตัวกันเพื่อต่อรองทางการเมือง อีกท้ังมี

อำานาจในการต่อรองทำาให้สภาล่มได้

จากน้ันนายชวนได้ช้ีแจงก่อนเปิดให้

สมาชิกได้อภิปรายว่า ตนขอปกป้องสภาใน

ฐานะท่ีอยู่ในสภามาหลายสมัย เห็นเหตุการณ์

มา เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนชุดปัจจุบันไม่ได้เลวร้าย

ไปกว่าในสมัยก่อน ปัญหาเรื่ององค์ประชุม

มีบ้างเป็นธรรมดา แต่ดูจากผลงานแล้วก็ขอ

ชื่นชมสมาชิกท่ีให้ความร่วมมือ เราพูดได้ว่า

กฎหมายรัฐบาลไม่ได้ค้างเลยแม้แต่ฉบับเดียว 

ซ่ึงเราต้องช่วยกันประคับประคอง

ต่อมาเวลา 11.30 น. นายชินวรณ์ 

บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรค

ประชาธิปัตย์ อภิปรายว่า หลายคนได้ซักถาม

ว่า หากร่าง พ.ร.บ.ฉบับน้ีไม่ผ่านจะเกิดอะไร

ข้ึน ได้ย้ำาว่าผ่านแน่นอน เพราะถ้าไม่ผ่านจะมี

ปัญหาแน่นอน แม้ กกต.จะเสนอให้ ครม.ออก 

พ.ร.ก.ได้ แต่กฎหมายท่ีออกเป็น พ.ร.ก.ออก

โดยฝ่ายบริหารฝ่ายเดียว จะมีความชอบธรรม

และสุจริตเท่ียงธรรมหรือไม่ จึงควรรับหลัก

การทุกฉบับ เพื่อนำาไปแก้ไขปรับปรุงหลัก

เกณฑ์ในช้ัน กมธ.ต่อไป 

ไล่ยุบสภาหากคว่ำา กม.ลูก

“ความพยายามท่ีจะกลับไปสู่บัตรใบ

เดียวเป็นไปไม่ได้ เพราะรัฐธรรมนูญระบุชัด

ให้ใช้กติกาบัตร 2 ใบ จึงต้องทำาให้การเลือก

ต้ังบัตร 2 ใบเกิดความสุจริตเท่ียงธรรม ขณะ

ท่ีการคำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อน้ัน ให้รวมผล

คะแนนบัญชีรายชื่อท่ัวประเทศ แล้วหาร 100 

ถือเป็นคะแนนเฉล่ียต่อคะแนน ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ 1 คนของแต่ละพรรค” นายชินวรณ์กล่าว 

เวลา 11.40 น. นายวันชัย สอนศิริ 

ส.ว. อภิปรายว่า ไม่ติดใจจะใช้บัตรใบเดียว

หรือสองใบ หรือจะคำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

อย่างไร แต่ส่ิงท่ีสนใจคือต้องทำาให้การเลือก

ต้ังสุจริตเท่ียงธรรม แม้แต่การเลือกต้ัง อบต.

เล็กๆ ก็ใช้เงิน 12-20 ล้านบาท ท้ังหมดน้ีเป็น

อำานาจหน้าท่ีโดยตรงของ กกต. ต้องควบคุม

การเลือกต้ังให้สุจริตเท่ียงธรรมให้ได้ แต่ตลอด

เวลาท่ีผ่านมาทำาไม่ได้ เห็นกันจะจะคาตา ดัง

น้ัน กกต.มีความสำาคัญท่ีสุดในการควบคุมการ

เลือกต้ัง ต้องดำาเนินมาตรการเชิงรุกแก้ปัญหา 

ต้องแรงและเร็ว 

เวลา 12.46 น. นายสุรทิน พิจารณ์ 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปไตยใหม่ 

อภิปรายว่า สนับสนุนทุกร่างในวาระ 1 ในการ

แก้กติกาเป็นบัตรเลือกต้ัง 2 ใบ ส่วนกระแส

ข่าวคว่ำาร่างให้กลับไปใช้บัตรเลือกต้ังใบเดียว

น้ัน อยากให้ผ่านร่างน้ี อย่ากลับไปใช้บัตรใบ

เดียว ทำาให้มีปัญหามาก ถ้าจะโค่นหรือล้มไม่

ให้ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

เลือกต้ัง ส.ส.และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยพรรคการเมืองผ่านสภา ขอให้นายกฯ

ยุบสภาคืนอำานาจให้ประชาชนไปเลย

นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ อภิปรายว่า การคิด

คะแนน ส.ส.บัญชีรายชื่อ ท่ีเอาคะแนนท่ัว

ประเทศมารวมแล้วหาร 100 เป็นคะแนน

เฉล่ียคำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อน้ัน ส่งผล

ให้เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญหายไป 3 ข้อ

คือ 1.ส.ส.พึงมี 2.คะแนนเสียงไม่ตกน้ำา คิด

เฉพาะคนท่ีได้คะแนนชนะเลือกต้ังเท่าน้ัน 

3.ระบบจัดสรรปันส่วนผสมหายไป ส่วน ส.ส.ท่ี

ได้มาเป็นเพียง ส.ส.ท่ียกมือตามนายทุนพรรค 

เรื่องเอกสิทธ์ิ ส.ส.ในการโหวตเป็นแค่ความ

ฝัน จึงขอเสนอแก้ไขมาตรา 43 ใครซ้ือเสียง

แล้วถูกจับได้จาก กกต. ถ้าพรรคใดซ้ือเสียง

ต้ังแต่ 3 เขตข้ึนไป ต้องลงโทษผู้สมัครและยุบ

พรรคการเมืองน้ัน

เวลา 15.35 น. นายบัญญัติ บรรทัดฐาน 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ อภิปราย

ว่า ตนม่ันใจว่าระบบบัตรสองใบเป็นระบบ

ท่ีดีเท่าท่ีมีอยู่ในขณะน้ี อย่างไรก็ตาม ระบบ

เลือกต้ังท่ีน่าจะเป็นระบบท่ีเหมาะสมน่าจะมี

ลักษณะสำาคัญ 2 ประการ คือ 1.ต้องเข้าใจง่าย 

ชัดเจน จดจำาง่าย เพื่ออำานวยความสะดวกให้

ประชาชน และ 2.ต้องส่งเสริมพรรคการเมือง 

ให้เข้มแข็ง ซ่ึงระบบเลือกต้ังสองใบน่าจะตอบ

โจทย์น้ีมากกว่าระบบจัดสรรปันส่วนผสม

ต่อมาเวลา 15.55 น. นายดิเรกฤทธ์ิ 

เจนครองธรรม ส.ว. อภิปรายว่า ร่างแก้ไข

ฉบับไหนสอดรับกับรัฐธรรมนูญท่ีแก้ไข และ

ไม่ขัดแย้งกับมาตราอ่ืนท่ียังอยู่ แบบน้ีตน

เห็นด้วย ส่วนมาตรา 90 มีประเด็นท่ีเป็นข้อ

กังวลว่าหากผ่านท้ัง 2 ร่างไปในช้ัน กมธ.จะ

ทำาอย่างไร ถ้ามีความขัดแย้งกัน เนื่องจาก

มาตราดังกล่าวระบุว่าพรรคใดส่งผู้สมัครแบบ

แบ่งเขตแล้ว ให้มีสิทธิส่งผู้สมัครแบบบัญชีราย

ชื่อได้ ในข้อเท็จจริงจะทำาอย่างไรถ้าจะปฏิบัติ

ตามมาตรา 90 หรือไปทำาให้มีเบอร์เดียวโดย

ไม่ขัดกับมาตรา 90 

ฉลุยร่าง กม.เลือกต้ัง 4 ฉบับ

จากน้ัน นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร 

ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย อภิปราย

ตอนหน่ึงว่า การเลือกต้ังคร้ังหน้าการแบ่งเขต

เลือกต้ังมีความสำาคัญอย่างย่ิง ต้องเขียนให้

ชัดเจน เพราะจะเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ 

การเลือกต้ังคร้ังท่ีผ่านมา การแบ่งเขตเลือก

ต้ังมีความสับสนเป็นท่ีมาของบัตรเสียเพ่ิมมาก

ข้ึน ขณะท่ีหมายเลขระบบบัญชีรายชื่อและ

แบบแบ่งเขต ถ้าเป็นคนละเบอร์ ประชาชน

จะสับสนมาก และจะทำาให้ผู้สมัคร ส.ส.บัญชี

รายชื่อ สอบตกเยอะ 

กระท่ังเวลา 17.05 น. นายชวนแจ้ง

ว่า ผู้อภิปรายได้อภิปรายครบแล้ว ทำาให้

การอภิปรายได้ยุติแล้ว ได้ขอให้ผู้เสนอร่าง

กฎหมายแต่ละฉบับของ พ.ร.ป.ว่าด้วยการ

เลือกต้ัง ส.ส.สรุป ซ่ึงประกอบด้วย นพ.ชล

น่าน ศรีแก้ว จากพรรคเพื่อไทย นายวิเชียร 

ชวลิต จากพรรคพลังประชารัฐ ได้กล่าวสรุป 

 ต่อมานายชวนแจ้งต่อสมาชิกให้ลง

มติร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

(ส.ส.) ท้ัง 4 ฉบับ ประกอบด้วย ร่างของคณะ

รัฐมนตรี มีผู้เห็นด้วย 609 ไม่เห็นด้วย 16 งด

ออกเสียง 10 ไม่ลงคะแนน 1, ร่างของ นพ.ชล

น่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทยและคณะ 

มีผู้เห็นด้วย 420 ไม่เห็นด้วย 205 งดออกเสียง 

14 ไม่ลงคะแนน 1 

ร่างของนายวิเชียร ชวลิต จากพรรค

พลังประชารัฐ เห็นด้วย 598 ไม่เห็นด้วย 26 

งดออกเสียง 12, ร่างของนายพิธา ล้ิมเจริญ

รัตน์ จากพรรคก้าวไกล มีผู้เห็นด้วย 418 ไม่

เห็นด้วย 202 งดออกเสียง 15 

จากน้ันมีการต้ังกรรมาธิการวิสามัญฯ 

49 คน แบ่งเป็น สัดส่วนจาก ครม. 8 คน, ส.ว. 

14 คน, สภา 27 คน, พลังประชารัฐ 6 คน, เพื่อ

ไทย 8 คน, ประชาธิปัตย์ 3 คน, พรรคภูมิใจไทย 

3 คน, พรรคก้าวไกล 3 คน, พรรคเศรษฐกิจ

ไทย 1 คน, พรรคชาติไทยพัฒนา 1 คน, พรรค

เสรีรวมไทย 1 คน และพรรคประชาชาติ 1 คน 

 นายชวนได้สอบถามท่ีประชุมว่า จะให้

ร่าง พ.ร.บ.ฉบับใดเป็นหลัก โดยนายอรรถกร 

ศิริลัทธยากร ส.ส.ฉะเชิงเทรา พรรคพลัง

ประชารัฐ เสนอให้ร่าง ครม.เป็นหลัก ซ่ึงมี

ผู้รับรองครบตามจำานวน และมีการแปรญัตติ 

15 วัน และนัดประชุมคร้ังแรก 1 มี.ค. เวลา 

10.00 น.   

เมื่อการลงมติร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการ

เลือกต้ัง ส.ส.แล้วเสร็จ ได้มีการพิจารณาร่าง 

พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองท่ีมีท้ัง 6 ฉบับ ท่ี

เสนอโดย ครม. พรรคร่วมรัฐบาล พรรคฝ่าย

ค้าน ต่อเนื่องทันที. 

ประกัน ‘เพนกวิน’

ทำากิจกรรมหรือกระทำาการใดๆ อันจะทำาให้

เกิดความเสื่อมเสียหรือด้อยค่า ต่อสถาบันพระ

มหากษัตริย์และสถาบันศาลในทุกด้าน 

2.ห้ามกระทำาการใดๆ อันเป็นการขัด

ขวางกระบวนพิจารณาคดีของศาล 

3.ห้ามจำาเลยท่ี 1 โพสต์ข้อความปลุกป่ัน

ในสื่อโซเชียลมีเดีย หรือเข้าร่วมชุมนุมท่ีอาจ

ก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง 

4.ห้ามจำาเลยท่ี 1 ออกนอกเคหสถาน

ในช่วงเวลา 18.00 น. ถึงเวลา 06.00 น.ของ

วันใหม่ เว้นแต่มีเหตุจำาเป็นเพื่อการรักษา

พยาบาลหรือได้รับอนุญาตจากศาล 

5.ห้ามจำาเลยท่ี 1 เดินทางออกนอกราช

อาณาจักร เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาล

6.ให้ติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอ 

นิกส์ EM เพื่อจำากัดระยะเวลาเดินทาง

โดยศาลให้มีหนังสือแจ้งสำานักงาน

ตรวจคนเข้าเมืองทราบด้วย

ท้ังน้ี ในการปล่อยช่ัวคราว หากจำาเลยท่ี 

1 ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว ศาลอาจมีคำา

ส่ังเปล่ียนแปลงหรือเพิกถอนคำาส่ังให้ปล่อยตัว

ช่ัวคราวอันมีเวลาจำากัด และเมื่อครบกำาหนด

ปล่อยตัวช่ัวคราวให้จำาเลยท่ี 1 มารายงานตัว

ต่อศาล และให้นายประกันส่งตัวจำาเลยท่ี 1 มา

ศาลในวันท่ี 24 พ.ค.65 เวลา 10.00 น.

ช่วงเช้าวันเดียวกันน้ี เจ้าหน้าท่ีตำารวจ 

สภ.เมืองนนทบุรี ควบคุมตัวนายชินวัตร 

จันทร์กระจ่าง หรือไบรท์ แกนนำากลุ่มราษฎร

นนทบุรี ไปท่ีศาลจังหวัดนนทบุรี เพื่อฟังการ

พิจารณาคดี 

ศาลอนุญาตให้ประกันตัวนายชินวัตร

ด้วยวงเงิน 200,000 บาท (เงินกองทุนราษฎร

ประสงค์) ซ่ึงทนายสิทธิมนุษยชนและกองทุน

ราษฎรประสงค์ได้ยื่นขอประกันตัวนายชิน

วัตรจากความผิดมาตรา 112 และไม่ได้

กำาหนดให้ติดกำาไลอีเอ็ม 

ภายหลังนายชินวัตรได้รับการประกัน

ตัวได้ไปร่วมรอรับและให้กำาลังใจนายพริษฐ์ ชิ

วารักษ์ หรือเพนกวิน ท่ีเรือนจำาพิเศษกรุงเทพฯ 

ในเย็นวันเดียวกัน ภายหลังศาลอาญากรุงเทพ

ใต้อนุญาตให้ประกันตัว.

ปชป.ร้าว

อต้ังแต่มีการเสนอตัวลงชิง ส.ส.เขต 2 จังหวัด

พังงา แต่หนทางไม่ราบรื่นอย่างท่ีคิดไว้ เพราะ

มีคนสนิทของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้า

พรรค ปชป. คือนายบำารุง ปิยนามวาณิช อดีต

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ท่ีพลาด

หวังจากการเลือกต้ังนายก อบจ.พังงาคร้ังท่ี

ผ่านมา ขอเสนอตัวเข้ามาด้วย และหากติด

ตามดูเฟซบุ๊กแฟนเพจของนายราเมศ จะเห็น

ว่ามีการลงพ้ืนท่ีพบปะกับชาวบ้านใน 4 อำาเภอ

อย่างต่อเนื่อง ท้ังช่วยเหลือชาวบ้าน ร่วมดูแล

ชาวบ้านในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

ไวรัสโควิด-19 โดยใช้แฮชแท็กว่า “ตามหา

คนรู้จัก” ซ่ึงมีผู้สื่อข่าวได้สอบถามก่อนหน้าน้ี

ว่าเหตุผลอันใดจึงใช้ข้อความน้ีในการลงพ้ืนท่ี 

ได้รับคำาตอบส้ันๆ ว่า “มีคนบอกว่าไม่มีคนรู้จัก

ผม เลยต้องใช้วิธีการตามหาคนรู้จัก” 

ด้านแหล่งข่าวในพรรค ปชป.เปิดเผย

ว่า นายราเมศอาจจะนัดนักข่าวเพื่อแถลง

ข่าวเป็นคร้ังสุดท้าย เพื่อขอถอนตัวหรือลา

ออก เพราะหลายคนในพรรคทราบดีว่านาย

ราเมศมีความอึดอัดใจ ไม่อยากให้หัวหน้า

พรรคเกิดความไม่สบายใจ เพราะหากนาย

ราเมศเสนอตัวลงสมัครในนามพรรคด้วย ก็

จะทำาให้หัวหน้าพรรคลำาบากในการตัดสินใจ

ยอมหลีกทางให้ 

“ท่ีทราบมาคือในหลายวงสนทนาใน

พรรคท่ีมีการพูดโดยบุคคลท่ีสำาคัญในพรรค

ว่า พรรคไม่สนับสนุนให้เป็น ส.ส.ไม่มีศักยภาพ 

ไม่มีความรู้ความสามารถ และมีความเสีย

เปรียบท่ีเป็นคนพ้ืนเพมาจากลูกชาวบ้าน อาจ

เป็นประเด็นท่ีกระทบความรู้สึกลึกๆ ท่ีทำาให้

นายราเมศตัดสินใจอาจวางมือทุกอย่างจาก

พรรค ด้วยนายราเมศเป็นคนท่ีเงียบ ไม่ค่อย

พูดในเรื่องส่วนตัว เลยจับทางยากพอสมควร” 

แหล่งข่าวระบุ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายบำารุง ปิยนาม

วาณิช อดีตนายก อบจ.พังงา ค่อนข้างมีความ

ม่ันใจว่าจะได้ลงสมัครในนามพรรค เนื่องจาก

มีนายจุรินทร์เป็นผู้สนับสนุน มีการทำาปฏิทิน

ข้ึนรูปคู่กับนายจุรินทร์ และนางกันตวรรณ 

ตันเถียร และใช้สัญลักษณ์พรรคประชาธิปัตย์

ในการหาเสียง อาจเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีก่อให้เกิด

ความรู้สึกท่ีนายราเมศตัดสินใจจะลาออก

ส่วนข้อมูลของนายราเมศ ท่ีผ่านมาน้ัน

ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ท่ีมีบทบาทสำาคัญในเกือบ

ทุกเหตุการณ์ของพรรคในรอบกว่า 10 ปีท่ีผ่าน

มา เป็นคนใกล้ชิดนายชวน หลีกภัย ประธาน

สภาผู้แทนราษฎร ทำางานดูแลด้านกฎหมาย

และการเมืองเกือบทุกเรื่องของพรรค ซ่ึงการ

นัดแถลงข่าวของนายราเมศคร้ังน้ี จึงเป็นท่ี

น่าจับตาว่าเลือดเก่าอย่างนายราเมศจะลา

ออกจากพรรคเช่นคนอื่นๆ หรือไม่  เพราะอีก

หน่ึงจุดสำาคัญคือ นายราเมศยังมีความผูกพัน

มากกับนายชวน และนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน 

เลขาธิการพรรค และท่ีน่าแปลกใจคือ หลัง

จากแจ้งหมายดังกล่าว ผู้สื่อข่าวได้พยายาม

ติดต่อนายราเมศ แต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้ 

 ท่ีทำาเนียบรัฐบาล  พล.อ.ประวิตร  วงษ์

สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี  ในฐานะหัวหน้า

พรรคพลังประชารัฐ  (พปชร.)  ให้สัมภาษณ์ถึง

กรณี พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน  ณ  อยุธยา ลาออก

จากสมาชิกพรรค พปชร.  และไปสมัครเป็น

สมาชิกพรรคเศรษฐกิจไทย ว่าเขาได้ลาออกไป

แล้ว ไม่เป็นไร เด๋ียวเราต้ังใหม่ โดยเบ้ืองต้นตน

กำาหนดการประชุมใหญ่พรรค พปชร.ไว้ปลาย

เดือน มี.ค. ส่วนโครงสร้างพรรคไม่มีอะไรมาก 

แค่เอาคนใส่ไปเท่าน้ันเอง

เม่ือถามว่า กลุ่มของ  ร.อ.ธรรมนัส  

พรหมเผ่า  ส.ส.พะเยา  พรรคเศรษฐกิจไทย  

ยืนยันใช่หรือไม่ว่ายังคงสนับสนุนรัฐบาล  

พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า  สนับสนุนรัฐบาล

แน่นอน ท้ังน้ี ตนไม่หนักใจอะไรเลย เมื่อ

ก่อนก็ไม่มีปัญหา พวกสื่อไปว่ากันเอง

ถามว่าจะต้องมีการปรับคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) หรือไม่ หลังจากกลุ่ม ร.อ.ธรรมนัสแยก

ตัวไปพรรคใหม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า เรื่อง

ปรับ ครม. ไม่ใช่เรื่องของตน เป็นเรื่องของ

นายกรัฐมนตรี ไปถามนายกฯ โน่น

เมื่อถามว่า ขณะน้ีมีกระแสข่าวการ

ดูด  ส.ส. มีการเช็กในพรรค  พปชร.หรือไม่ว่า

มีใครถูกดูดหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ดูด

ได้อย่างไร และจะย้ายอย่างไร มันย้ายไม่ได้ 

นอกจากถูกขับออก ตนไม่ได้ขับใครแล้วจะ

มาดูดได้อย่างไร ไม่มีอะไรหรอก ไปพูดกันเอง 

ยืนยันว่าไม่ถอดใจ ถ้ากายตนไม่ไหวตนก็ไม่สู้ 

ถ้าใจยังไหวอยู่ก็สู้ไป  แต่ถ้ากายหมดก็หมด 

ก็จบไป กายน่ะไม่พร้อม ป่วยอยู่ 2 วันเน่ีย

เม่ือถามว่า  ยังยืนยันท่ีจะยืนข้าง  

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

และ รมว.กลาโหมใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตร

กล่าวอย่างมีอารมณ์ว่า “บอกต้ังหลายคร้ัง

แล้วว่านายกฯ กับผมไม่แยกจากกัน”

ส่วนกรณีนายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ 

ส.ส.อุตรดิตถ์ และหัวหน้าพรรคเพ่ือชาติ  

อภิปรายในสภาว่า พล.อ.ประวิตรมีแผนท่ี

จะเป็นนายกรัฐมนตรีแทน พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา ว่า “ถ้าอยากเป็นนะ ก็มีชื่อใส่ไป

แล้ว น่ีไม่อยากเป็น ปัดโธ่! ถ้าอยากเป็นก็เอา

ชื่อใส่ไปแล้ว”.



กําชับเจาหนาที่ตํารวจใน

สังกัดทั่วประเทศที่มีหนาที่

จัดการหรือรักษาทรัพยของ

กลางในคดีอาญาใหปฏิบัติ

ตามกฎหมายและประมวล

ระเบียบการตํารวจเกี่ยว

กับคดีอยางเครงครัด เพ� อ

มิใหเกิดความเสียหายตอ

ทรัพยสินซึ่งเปนของกลาง

ในคดีอาญา

ทํา ‘ของกลาง’ สูญหายละเมิดสิทธิบุคคล
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4 บทความ

ทยโพสต “อิสรภาพแหงความคิด” www.thaipost.net 

วาระแรกผานฉลุย! ที่ประชุมรวมรัฐสภาโหวตรับหลัก

การรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) วา

ดวยการเลือกตั้ง ส.ส. ทั้ง 4 ฉบับ วันศุกรนี้พิจารณาตอ

ราง พ.ร.ป.วาดวยพรรคการเมือง 6 ฉบับ ก็น�าจะเปนไปตาม

คาด คือผานแน� เพียงแตกี่ฉบับ

เทานั้น อยางนอยหนึ่งในนั้นตอง

เปนรางที่เสนอโดย ครม. สวนฉบับ

ของพรรคเพ� อไทยที่แกเปดทางให

นายใหญเขามาลวงลูกโดยไมตอง

กังวลเร� องยุบพรรค คงรวงไปตาม

ระเบียบ แตใชวาจะวางใจไดวาทุก

อยางจะเปนไปตามไทมไลนทีร่ฐับาล

ประกาศไว ตองลุนกันตอในยกสอง

และสามชวงเดือน พ.ค. เพราะดันมี

ขาวลือหนาหูอาจจะมีปรากฏการณ

ตลบหลังในวาระ 3 ถึงแมเม� อวันพุธ “เสี่ยหนู” จะเสียงแข็ง

ปฏิเสธวาเปนขาวเท็จ พรรคภูมิใจไทยไมผลักดันใหรีเทิรนกลับ  

ไปใชบัตรใบเดียวแน� แตพอฟงเลขาฯ พรรคกลับชวนใหคิด 

“เสี่ยโอ” สายตรงเนวิน บอกวา “ภูมิใจไทยอยางไรก็ได” หลัง

ถามวาหากมี ส.ว.บางสวนโหวตคว่ํากฎหมายลูก เร� องแบบนี้

ไมมีมูล หมาคงไมขี้ เอาเขาจริงบัตรใบเดียวเอื้อ ภท. มากกวา

สองใบ ตอนแก รธน.บัตรสองใบ ถึงงดออกเสียงทั้งสามวาระ

• ตอใหฝงประชาธิปตย “ชินวรณ บุณยเกียรติ” ส.ส. 

นครศรีธรรมราช ในฐานะรองประธานวิปรัฐบาล ฟนธงวา

เปนไปไมไดที่ยอนกลับไปเลือกตั้งบัตรใบเดียวแบบป 62 แถม

มั่นใจวาที่สุดแลวกฎหมายลูกทั้งสองฉบับตองผานแน�นอน ไม

งั้นวุนวายแน� ซึ่งก็น�าจะเปนอยางนั้นจริง เพราะรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564 ที่

กําหนดใหมีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ และมี ส.ส.แบบแบงเขต 400 

คน และบัญชีรายช� อ 100 คน มี

ผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 22 พ.ย.

2564 ถากฎหมายลูกคลอดก็พรอม

เลือกตั้งไดทันที ในสวน กกต.เอง

ก็เตรียมเสร็จสรรพมีการประกาศ

แบงเขตเลือกตั้ง 400 เขตไวแลว 

จูๆ รัฐบาลจะมาคว่ํากระดานเสีย

เอง ทั้งที่ยังไมไดใชเลย เจอกระแส

สังคมกระหน่ําไมยั้งแน� แตอะไร

ก็เกิดขึ้นไดในรัฐบาลนี้ เหมือนที่

ผานมาก็มีเร� องที่คาดเดาไมได ที่

วายากจะเกิดขึ้นก็เคยมีมาแลว แวว

มา “มิชชั่นอิมพอสซิเบิล” ที่จะทําใหกลับไปรีสตารทบัตรใบ

เดียว ก็คือหลังโหวตวาระ 3 ลมกฎหมายลูกแลว ก็ตองเสนอ

รางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเร� องบัตรใบเดียว เช� อวาพรรค

ประชาธิปตยที่เปนตนเร� องแกรัฐธรรมนูญบัตรสองใบไมเอา

ดวยแน� แตเสียงของ ปชป.ที่หายไป ก็จะมีเสียงของพรรค

กาวไกลเขามาแทน ซึ่งเปนผูไดประโยชนจากพรรคใบเดียว

มากกวาใครดวยซ้ํา ผนวกกับเสียง ส.ว. กวาจะแกไขเสร็จก็น�า

จะลากใหรัฐบาลอยูไดครบเทอม ทั้งหลายทั้งปวงตองอยูภาย

ใตเง� อนไข “บิ๊กตู” ตองเอาดวย พี่ปอมกับนองตูยังอยูเรือลํา

เดียวกัน

• ราวอีกระลอก! หนีไมพนปญหาศึกชิงพื้นที่เลือกตั้ง 

สองสัปดาหกอน ปชป. ก็เพิ่งเกิดเร� อง “สุรเชษฐ มาศดิตถ” 

อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราชหลายสมัย ไขกอกไมพอใจหลังนาย

จุรินทร ลักษณวิศิษฏ หัวหนาพรรค เปดตัววาท่ีผูสมัคร ส.ส.หนา

ใหมแทนที่ตัวเอง ลาสุดถึงคิวโฆษกพรรค “ราเมศ รัตนะเชวง” 

รอนจดหมายเชิญส� อผานไลนกลุมส� อมวลชน ปชป.  ไมไดแถลง

เร� องพรรค แตขอเปดใจประเด็น

ตัวเอง “เรียนพี่นองส� อมวลชนที่

เคารพรักทุกทาน ผมขอแจงหมาย

แถลงขาวครั้งสําคัญของผม ที่ผาน

มามีแตแถลงขาวเร� องพรรค เร� อง

ปกปอง ชี้แจงใหกับคนอ� น ครั้งนี้จะ

เปนครั้งแรกที่ผมจะแถลงขาวเร� อง

ที่เกี่ยวกับตัวผม ในวันเสารที่ 26 

ก.พ.นี้ เวลา 10.30 น. อยากใหมา

ทําขาวกันนะครับ วันเสารน�าจะไม

คอยมีขาวอะไรเยอะ ขาวของผมพอ

จะเปนประเด็นไปทําขาวการเมืองไดบางครับ” น�าจะเปนเร� อง

ความอึดอัดใจที่เจาตัวแจงความจํานงกับผูใหญในพรรคมาระ

ยะหนึ่งแลววาจะขอลงชิง ส.ส.พังงา เขต 2 ซึ่งมี ส.ส.เพิ่มขึ้น

จากกติกาใหมที่มี ส.ส.ระบบเขต 400 คน ชวงปลายปที่ผาน

มา นายราเมศไดขึ้นปายรูปตัวเอง พรอมขอความ “ผมลูก

พระแมธรณี ผมเกิดบนแผนดินพังงา” ในพื้นที่ อ.ตะกั่วปา, 

ทายเหมือง, คุระบุรี และกะปง เหมือนกับประกาศกลายๆ กับ

ชาวบานลวงหนา ขณะที่นายจุรินทรตองการดันนายบํารุง ปย

นามวาณิช อดีตนายก อบจ.พังงา ลงเขตนี้ แลวใหนายราเมศ

ลงสมัคร ส.ส.กทม. แทน ดูทาเคลียรไมลงตัว วันเสารนี้พรรค

พระแมธรณีฯ จะเลือดไหลซ้ําหรือเปลาไดรูกัน.

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา

ไ

เปนเทคโนโลยีการประมวลผลและจัดเก็บขอมูลแบบ

กระจายศูนย หรือที่เรียกวา Distributed Ledger Technology 

(DLT) จุดกําเนิดเกิดขึ้นในป 2008 ในชวงวิกฤตเศรษฐกิจครั้ง

ใหญ Global Financial Crisis บุคคลนิรนามที่ใชช� อวา Satoshi 

Nakamoto ใหกําเนิดสิ่งที่เรียกวาบิตคอยน โดยออกแบบใหเปน

เงินดิจิทัลสกุลแรกในประวัติศาสตรที่ใครๆ สามารถใชได ทุก

คนสามารถถือเงินและโอนเงินหากันได โดยไมตองผานตัวกลาง

ใดๆ ไมไดถูกสรางหรือควบคุมโดยรัฐหรือองคกรใดๆ ซึ่งมัน

ทําใหเทคโนโลยีที่เรียกวา Blockchain ถือกําเนิดขึ้นดวย.

Blockchain

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ

ราเมศ รัตนะเชวง

เจริญพรสาธุชนผูมีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา มีคําพระ

ที่วา..

.. อยาหวังความสุข บนความทุกขของผูอ� น

อยาหวังความร่ํารวย บนความยากจนเข็ญใจของผูอ� น

อยาหวังฐานะ ยศ ศักดิ์ จากความตกต่ําของผูอ� น

อยาหวังความสําเร็จ .. บนความหายนะของผูอ� น

... อยาหวังความรัก .... จากความเห็นแกตัว

อยาหวังบุญกุศล .. จากการทําทุจริตของตน..!!

ซึ่งสอดรับกับภาษิตที่วา..

ความชั่ว ไมทําเสียเลยดีกวา..

ความชั่ว ยอมเผาผลาญในภายหลัง

ตราบใดที่บาปยังไมใหผล

คนเขลายังเขาใจวา มีรสหวาน

แตเม� อบาปใหผลเม� อใด

คนเขลายอมประสบทุกขเม� อนั้น...

เม� อกลัวความทุกข ไมรักทุกข

ก็อยาทําบาปกรรมทั้งในที่แจงและที่ลับ

ผูใดหวังสุขแกตนโดยการกอทุกขใหผูอ� น

ผูนั้นเปนผูระคนดวยเวร ยอมไมพนจากเวร

นักปราชญมองเห็นอยูวา เพราะสละสุขพอประมาณ จึงพบสุข

อันไพบูลย

ฉะนั้น จึงสละสุขพอประมาณเสีย เพ� อสุขอันไพบูลย...

อนึ่ง ความบริสุทธิ์ หรือไมบริสุทธิ์ เปนของเฉพาะตน

ใครอ� นจะทําอีกคนหนึ่งใหบริสุทธิ์ไมได

สมดังพุทธภาษิตที่วา...

สุทฺธิ อสุทฺธิ ปจฺจตฺตํ นาฺโญ อฺญํ วิโสธเย

วันมาฆบูชา ซึ่งในปนี้ตรงกับวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ ได

ผานพนไปตามกาลเวลา.. แตสิ่งที่ไมเปลี่ยนแปลงไปตาม คือ พระโอ

วาทปาฏิโมกข.. อันเปนประธานแหงพระธรรมคําสั่งสอนในพระพุทธ

ศาสนา ที่พระพุทธเจาทรงประกาศเพ� อสถาปนาสังฆมณฑลใหถึง

ความพรั่งพรอมมั่นคงไพบูลย โดย อํานาจธรรม เพ� อใหหมูพระสงฆ

ผูเช� อฟง ไดนอมรับ หลักการ อุดมการณและขอปฏิบัติ มาศึกษา

ปฏิบัติ จะไดมีฉันทะอัธยาศัยรวมกับพระบรมศาสดาในการมีหลักการ 

อุดมการณและขอปฏิบัติเปนอยางเดียวกัน ที่จะนําไปสูการเผยแผ

พระธรรมคําสั่งสอน เพ� อชนนิกรทั้งหลายจะไดศึกษาปฏิบัติธรรม ใน

ฐานะพระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา...

การนอบนอมบูชาพระโอวาทปาฏิโมกขจึงเปนวิสัยของพระสงฆ

สาวกในพระผูมีพระภาคเจาอยางแทจริง..

จึงควรปลูกฝงไวในจิตใจในฐานะพุทธบริษัทของพระผูมีพระ

ภาคเจา ที่จะไดดําเนินไปอยางเปนระเบียบมีแบบแผนบนเสนทางที่มุง

สูจุดมุงหมายเดียวกัน.. และนี่คือความสวยงามของพระพุทธศาสนาที่

น�าศรัทธายิ่ง...

เม� อ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ .. ไดเดินทางไปพํานักบน เขตปา

ตนน้ําโซนเอ เทือกเขานาคเกิด อันเปนที่ตั้งของ สํานักสงฆพระธาตุ

ภูหวารัตนคีรี.. ที่ไดรับการยกฐานะเปน พุทธอุทยานการศึกษา.. ตาม

ขอตกลงของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.. เพ� อ

ประกอบศาสนกิจเน� องในวันมาฆบูชาดังเชนปที่ผานมา...

การไปเยี่ยมสํานักวัดปาฯ ในครั้งนี้ ไดพบเห็นรองรอยการ

บุกรุกแบงพื้นที่ปาไมของชาวบานบางกลุมที่ฝงตัวมีอิทธิพลในพื้นที่ ไม

เกรงกลัวตอกฎหมาย ทั้งๆ ที่พื้นที่ดังกลาวเปนเขตปาอนุรักษตนน้ําที่

มีกฎหมายคุมครอง หามมิใหผูใดบุกรุกเขาไปถือสิทธิ์ครอบครองแผว

ถางทําลาย..

เดิมทีก็อดแปลกใจมิไดวา.. ทําไมมีชาวบานขึ้นไปอาศัยทํากิน

กันอยางเปดเผย.. ทั้งที่ไมสามารถออกสิทธิ์ทํากินหรือถือสิทธิ์ครอบ

ครองใดๆ ตามกฎหมายได...

โดยเฉพาะเม� อไดเห็นการตัดแบงพื้นที่ปาไม.. เพ� อใหบุคคล

เขาไปปกหลักกั้นเขตถือครองกันอยางเปดเผย ดังภาพปกหลักลงแนว

เขต ปกแนวรั้ว.. เพ� อแสดงความเปนพื้นที่ของบุคคล.. ดุจดังที่ดินที่

สามารถถือสิทธิ์ครอบครองไดตามกฎหมาย ก็ยิ่งแปลกใจ... วา ทําไม 

.. ทําไม!? 

ยังปรากฏขาวสารวา มีการใชพื้นที่บนปาภูเขาดังกลาว โดยผู

บุกรุกครอบครองไปในการทําธุรกิจทางดานการทองเที่ยว

จึงไดเห็นการใชเสนทางขึ้นลงปาภูเขาในเขตปาไมเหลานั้น ที่

ไมวางเวนจากการสัญจรดวยรถยนต มอเตอรไซค.. และยิ่งนานวัน 

ยิ่งมากขึ้น จนแลดูเปนปกติ...

จึงดูออกเปนเร� องปกติเม� อไดเห็นกลุมบุคคลขึ้นไปสรางที่พัก

อาศัย.. ในพื้นที่ปาไมที่ถือสิทธิ์ครอบครองทํากินกันอยางเปดเผย...

วันดีคืนดี.. ก็จะไดยินเสียงตัดตนไม ถางแนว เผาปา.. ที่ดู

เหมือนทํากันเปนกระบวนการ.. เพ� อบุกรุกเขาไปถือสิทธิ์ครอบครองใน

แนวปาสมบูรณที่ยังคงมีเหลืออยูบาง แมไมมากนัก โดยเฉพาะที่อยูใน

เขตพื้นที่ติดตอกับ พระธาตุภูหวารัตนคีรี...

แตอยางไรก็ตาม ดวยบารมีของ พระธาตุภูหวารัตนคีรี.. ที่

ประชาชนในพื้นที่ภูเก็ตมีความศรัทธา.. จึงยังไดเห็นปาไมตนน้ําที่ยัง

อุดมสมบูรณ.. ดวยการทํางานรวมระหวาง พระสงฆของสํานักสงฆ

พระธาตุภูหวารัตนคีรีแหงนี้กับโครงการปาไมชุมชนบานไมเรียบ 

อ.กะทู จ.ภูเก็ต.. ที่พยายามกันอยางเต็มกําลัง.. แมจะมีพลังรวมกัน

ไมมากนัก...

ถึงแมวาจะมีโครงการปาไมชุมชนเขามาชวยกันดูแลรวมกับ

ทางพระสงฆที่มีที่พักหรือสํานักอยูในเขตปา แตก็หาประกันไดไมวา 

จะไมมีการบุกรุกทําลายปาไมสมบูรณที่ยัง

คงหลงเหลืออยู เพ� อการเขาถือครองทํากิน... 

ทั้งนี้ เพราะการขาดแรงสนับสนุนอยางจริงจัง

จากภาครัฐ...

ภาพการบุกรุกเขาไปทําลายพื้นที่ปา

ไมจึงยังเกิดขึ้นอยางตอเน� อง เพ� อวาสักวัน

หนึ่งจะไดหาความชอบธรรมในการเขาไปถือ

สิทธิ์ครอบครอง ซึ่งสอดคลองกับเร� องราว

ที่เพิ่งเกิดขึ้นบนพื้นที่ปาไมตนน้ําดังกลาว ที่ 

สํานักสงฆวัดปาเทสรังสี (พระธาตุภูหวารัตน

คีรี) หรือพุทธอุทยาน.. อ.กะทู จ.ภูเก็ต ได

บันทึกเหตุการณเลาวา..

“เม� อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ เวลา

ประมาณ ๐๙.๕๕ น. มีชายฉกรรจ ๓ คน 

พรอมมีดพรา ไดเดินทางโดยรถยนตขึ้นไปบน

ปาตนน้ําโซนเอและไดพากันเดินเขาไปในเขต

ที่พักสงฆพระธาตุภูหวารัตนคีรี ที่ไดรับอนุญาตจากหน�วยงานปาไมให

สามารถใชเปนที่พักสงฆในรูปของพุทธอุทยานได.. เพ� อจะไดชวยกัน

อนุรักษพื้นที่ปาไมที่ยังคงเหลืออยูไมมาก ใหเปนปาสมบูรณตนน้ําของ

ประเทศชาติสืบไป

โดยหนึ่งในสามคนไดกลาวแจงพระภิกษุวา จะมาถางแนวปา

ติดกับเขตที่พักสงฆฯ โดยอางวาเปนที่ดินในการครอบครองของตน.. 

ทัง้นี้ ไดอางพาดพิงวาไดรบัอนุญาตมาจากเจาหนาที่ของรฐัทีเ่กีย่วของ.. 

ซึ่งตอมาไดรับทราบวาชายฉกรรจอีก ๒ คนเปนเจาหนาที่จากหน�วย

งานของรัฐจริง.. ดังภาพถายที่พระภิกษุไดบันทึกไวทั้งหมด...”

เม� อทางญาติโยมที่มีศรัทธาในสํานักฯ พระธาตุภูหวาแหงนี้ ได

ทราบเร� องดังกลาวจึงไดประสานไปยังจังหวัดภูเก็ต.. ที่ตอมาไดสั่งการ

ใหเจาหนาที่เขามาตรวจสอบ.. โดยในระหวางนั้น ทางพระสงฆและ

ญาติโยมชวยกันถายภาพไว.. จึงทําใหชายฉกรรจกลุมดังกลาว..ไดรูตัว

จึงรีบหลบหนีออกไปจากพื้นที่โดยเร็ว... ทําใหคลาดกับเจาหนาที่ของ

ทางจังหวัดที่กําลังเดินทางเขามา...”

จริงๆ แลวเร� องดังกลาวมีรายละเอียดเชิงลึกมากกวาที่นํามา 

บอกกลาว.. ดวยไมสามารถเปดเผยตอสาธารณชนไดทั้งหมด แตจาก

ขอมูลที่ไดรับทราบ เม� อนํามาพิจารณาในเชิงลึกก็จะพบพฤติกรรม

การโยงใยสัมพันธกันของกลุมบุคคลหลายฝายที่มีพฤติกรรมรวมกันใน

การบุกรุกทําลายปาไมของบานเมือง.. ที่ควรสงวนไวตามกฎหมายเพ� อ

ประโยชนของแผนดิน จึงนํามาสูคําตอบที่วา....

“ทําไมขบวนการตัดไมทําลายปา.. เพ� อบุกรุกครอบครองถือ

สิทธิ์ทํากิน.. จึงไมหมดสิ้นบนแผนดินไทย....!?”

เร� องดังกลาวคงจะเปนหัวขอที่ควรติดตามศึกษากันตอไป.. จะ

ไดนําไปสูการเรียนรูรวมกันในภาคประชาชน โดยเฉพาะระหวางวัด/

สํานักสงฆกับชุมชน... ที่ควรต� นตัวขึ้นมาอยางมีจิตสํานึก.. เพ� อปกปอง

รักษาไวซึ่งทรัพยากรของประเทศชาติ...

ดังนั้น เม� อไดรับฟงเร� องดังกลาว.. จึงเกิดความคิดขึ้นมาวา.. 

บางทีการตั้งกลุมจิตอาสา.. เพ� อพิทักษปาตนน้ํา น�าจะเปนทางออก

ที่ดีที่สุด.. ในวิกฤตการณการทําลายปาไมของแผนดินในปจจุบัน โดย

เฉพาะบนเกาะภูเก็ตแหงนี้!!.

เจริญพร

dhamma_araya@hotmail.com

ม� อเดือนกันยายน 2564 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง

ชาติ (กสม.) ไดรับเร� องรองเรียนจากผูตองขังรายหนึ่ง ซึ่งถูก

คุมขังอยูในเรือนจํากลางเขาบิน จังหวัดราชบุรี กลาวอางวา 

เม� อเดือนธันวาคม 2549 ตนถูกเจาหนาที่ตํารวจ สถานีตํารวจภูธร

นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จับกุมในความผิดตามพระราชบัญญัติยา

เสพติดให โทษ พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติอาวุธปน เคร� องกระสุน

ปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ.2490

 โดยเจาหนาที่ตํารวจไดยึดทรัพยสินไวเปนของกลางในคดี

อาญาหลายรายการ เชน สรอยคอทองคํา แหวนทองคํา พระเลี่ยม

ทอง สมุดบัญชีเงินฝาก สมุดคูมือจดทะเบียนรถ และอาวุธปนสั้น ตอ

มาศาลฎีกาไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดไมริบทรัพยสินดังกลาว และผูรอง

ไดติดตอขอรับคืนทรัพยสินแลวหลายครั้ง แตยังไมไดรับคืน จึงขอให

ตรวจสอบ

กสม. ในคราวประชุมดานการคุมครองและมาตรฐานการ

คุมครองสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 7/2565 เม� อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 

ไดพิจารณาคํารองและขอเท็จจริงจากทุกฝายแลวเห็นวา สํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) 

มีหนังสือตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2550 ถึงผูกํากับการสถานีตํารวจ

ภูธรนครชัยศรี แจงผลการตรวจสอบรายการทรัพยสินของผูรองที่ถูก

จับกุม โดยระบุยังไมมีเหตุอันควรสงสัยวาทรัพยสินดังกลาวเกี่ยวเน� อง

กับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จึงไมมีคําสั่งใหตรวจสอบ

ทรัพยสินของผูรอง 

ประกอบกับศาลฎีกามีคําพิพากษาเม� อเดือนตุลาคม 2553 ให

คืนทรัพยสินแกผูรอง ผูรองจึงไดใหญาติติดตอเจาหนาที่ตํารวจสถานี

ตํารวจภูธรนครชัยศรี เพ� อขอรับคืนทรัพยสินแลวหลายครั้ง แต

ทรัพยสินดังกลาวไดสูญหายไป ซึ่งในภายหลังเจาหนาที่ตํารวจไดขอ

ชดใชคาเสียหายบางรายการเปนเงินจํานวน 160,000 บาท

 แตมีทรัพยสินบางรายการคือ สมุดคูมือจดทะเบียนรถ ที่ผู

รองยังไมไดรับคืนดวย!

เร� องนี้ กสม.เห็นวา การที่เจาหนาที่ตํารวจผูถูกรองไมไดรีบ

ดําเนินการสงคืนทรัพยสินใหแกผูรองภายในเวลาอันควร และตองให

ผูรองติดตามทวงถามและรองเรียนตอหน�วยงานอ� นๆ จึงยอมขอชดใช

คาเสียหายใหแกผูรอง แตก็เปนการชดใชคาเสียหายภายหลังจากที่ผู

รองไดรองเรียนตอ กสม. เพ� อขอใหตรวจสอบและเปนระยะเวลากวา 

14 ป นับแตวันที่สํานักงาน ป.ป.ส.มีคําสั่งไมตรวจสอบทรัพยสิน รวม

ทั้งศาลฎีกาไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหคืนรายการทรัพยสินแกผูรอง

ดวย 

การกระทําของผูถูกรองจึงเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่

กฎหมายกําหนด และสงผลกระทบตอสิทธิของบุคคลในทรัพยสิน 

เปนเหตุใหทรัพยสินของผูรองสูญหาย อันเปนการกระทําที่ ไม

สอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

มาตรา 37 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 85 

และไมเปนไปตามประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ 

15 บทที่ 1 ขอ 415 ที่กําหนดไว

 กสม.เห็นวา กรณีดังกลาวนี้เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนตอผู

รอง จึงมีมติใหเสนอแนะมาตรการในการปองกันหรือแกไขการละเมิด

สิทธิมนุษยชนตอสํานักงานตํารวจแหงชาติ (สตช.) โดยให สตช.ตรวจ

สอบและดําเนินการตามกฎหมายตอเจาหนาที่ตํารวจซึ่งเปนผูละเมิด

สิทธิมนุษยชนและเปนเหตุใหทรัพยสินของผูรองสูญหาย 

และกําชับเจาหนาที่ตํารวจในสังกัดทั่วประเทศที่มีหนาที่จัดการ

หรือรักษาทรัพยของกลางในคดีอาญาใหปฏิบัติตามกฎหมายและ

ประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดีอยางเครงครัด เพ� อมิใหเกิด

ความเสียหายตอทรัพยสินซึ่งเปนของกลางในคดีอาญา

 พรอมกันนี้ ใหสงเร� องไปยังคณะกรรมการปองกันและปราบ

ปราบการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) เพ� อพิจารณาตามหนาที่

และอํานาจตอไปดวย

ทั้งนี้ ตามประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดีลักษณะ

ที่ 15 บทที่ 1 ใหความหมายคําวา “ของกลาง” ไววา วัตถุใดๆ หรือ

ทรัพยสินซึ่งตกมาอยูในความคุมครองของเจาพนักงาน ฯลฯ และยึด

ไวเปนของกลางเพ� อพิสูจนในทางคดี หรือจัดการอยางอ� นตามหนาที่

ราชการ 

แบงได 2 ประเภท 1.ของกลางในคดีอาญาคือสิ่งของที่เกี่ยว 

ของตองจัดการทางคดีอาญา เชน สิ่งของที่บุคคลมีไวเปนความผิด

หรือที่ใชเปนหลักฐานพิสูจนความผิด และ 2.ของกลางอยางอ� น คือ

ของกลางที่ไมเขาในลักษณะของกลางในคดีอาญา เชน ของที่เก็บได

จากการตกหลน หลุด หรือลอย เปนตน

ที่ผานมา การดําเนินคดีผูตองหาที่ตองโทษทางคดีอาญาจะ

ใชระยะเวลายาวนานพอสมควร ทําใหบางครั้งการดูแลรักษา “ของ

กลาง” ไมเปนไปตามระเบียบ เกิดการสูญหาย หรือเสียหาย บางครั้ง

เจาหนาที่ก็นําไปใช โดยพลการ  

จากเหตุการณที่เกิดขึ้น กสม.ในฐานะหน�วยงานที่รับเร� องรอง

เรียน ไดดําเนินการติดตามและตรวจสอบไปตามกระบวนการ โดย

เสนอไป สตช.ดําเนินตามกฎหมายกับเจาหนาที่ตํารวจที่เกี่ยวของ

ในคดีนั้น และกระตุนเตือนใหเจาหนาที่ระมัดระวัง ในการดูแลของ

กลางใหมากขึ้น.

‘จิตอาสา ... ทางออกของวิกฤตการณทําลายปา..!!’

ลี้คิมฮวง

เ

เ



ล่นเอาสะดุ้งโหยง! “บ๊ิกวิน” พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานคร ต้องรีบออกจากห้องประชุมคณะ

กรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ชุดใหญ่ ที่มี “บิ๊กตู่” 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม นั่ง

หัวโต๊ะเป็นประธาน แบบด่วนจี๋ 

หลังจากได้รับแจ้ง นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพ 

มหานคร กำากับดูแลกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก มีผลการตรวจหา

เชื้อแบบ RT-PCR พบเป็นบวก ติดเชื้อ “โควิด” โดยมีอาการไข้

และไอ 

ซึ่งก่อนหน้านี้ รองปลัดณรงค์ไปร่วมงานมอบทุนประกอบ

อาชีพเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟ้ืนฟูผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด-19) กลุ่ม

เขตกรุงเทพตะวันออก ซ่ึงมี

ผู้ว่าฯ อัศวินเป็นประธาน จัด

ข้ึนเมื่อวันท่ี 19 ก.พ. ช่วงเวลา 

08.30-13.00 น. ท่ีโรงเรียน

มีนบุรีศึกษา เนื่องจากในงาน

ดังกล่าวได้มีการรับประทาน

อาหารเท่ียงร่วมกัน

ทำาให้ “ผู้ว่าฯ อัศวิน”                                           

ต้องรีบออกมาตรวจหาเชื้อ                                             

ด้วย ATK รวมทั้งฝ่ายประชา 

สัมพันธ์กรุงเทพมหานครเลื่อน

ภารกิจของผู้ว่าฯ กทม.ที่กำา 

หนดไว้ ทั้งการเป็นประธานพิธีเปิดเดินเรือส่วนต่อขยายคลองแสน

แสบ ช่วงวัดศรีบุญเรือง-มีนบุรี และภารกิจอื่นๆ

กักตัว 7 วัน ตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขทันที

แม้ผลการตรวจของ “ผู้ว่าฯ อัศวิน” เบื้องต้นจะออกมาเป็น

ลบ เพื่อรอติดตามอาการและตรวจ RT-PCR เพื่อความชัดเจนอีก

ครั้งหนึ่ง

เช่นเดียวกับนายทินกร ปลอดภัย ผู้ช่วยเลขาฯ ผู้ว่าฯ กทม., 

นายนพ ชูสอน ผอ.เขตบางกะปิ, นายสุชัย อมรดารารัตน์ ผอ.เขต

สะพานสูง, นางสาวนราทิพย์ ผินประดับ ผอ.เขตบึงกุ่ม, นายกณิศ 

บัวจันทร์ ผอ.เขตคันนายาว, นายพันธ์ศักดิ์ เจริญสุข ผอ.เขต

คลองสามวา, นายไพโรจน์ จันทรอด ผอ.เขตมีนบุรี, นายธนะสิทธิ 

เมธพันธ์เมือง ผอ.เขตลาดกระบัง และนายสมศักดิ์ มีอุดมศักดิ์ 

ผอ.สำานักการระบายน้ำา ซึ่งอยู่ร่วมวงรับประทานอาหารด้วยกัน ก็

อยู่ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

ต้องกักตัวเช่นเดียวกับผู้ว่าฯ กทม.เหมือนกันทุกคน

สำาหรับ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เกิดวันที่ 15 

ก.พ.2494 ที่อำาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จบการศึกษาจาก

ระดับชั้น มศ.3 จากโรงเรียนด่านช้างวิทยา, โรงเรียนตำารวจภูธร

ภาค 7, โรงเรียนนายร้อยตำารวจรุ่นที่ 30 (นรต.30) จบหลักสูตร

การบริหารงานตำารวจชั้นสูง รุ่นที่ 16 และหลักสูตรวิทยาลัยป้อง 

กันราชอาณาจักร รุ่นที่ 45 

ผู้ว่าฯ อัศวินถือเป็นตำารวจมือปราบคนหนึ่งของสำานักงาน

ตำารวจแห่งชาติ เคยผ่านคดีสำาคัญๆ ระดับชาติมาแล้วหลายคดี 

อาทิ คดีสังหารนายศุภฤกษ์ เรือนใจมั่น (โจ ด่านช้าง), คดีคาร์

บอมบ์รถอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร, คดีจับกุมนาย

ประชา โพธิพิพิธ (กำานันเซียะ), คดีจับกุมนายนพพล ประสงค์ศิล 

(จิ๊บ ไผ่เขียว) และคดีวิสามัญฆาตกรรมนายชาญชัย ประสงค์ศิล 

(โจ๊ก ไผ่เขียว) เป็นต้น

ก่อนที่หลังเกษียณอายุราชการ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรอง

ผู้ว่าฯ กทม. สมัย ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร เป็นผู้ว่าฯ กทม. ต่อมา

ได้รับการแต่งตั้งจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้เป็น

ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร จนถึงปัจจุบัน.

ในช่วงปั้น สร้อยเพชร พรสุพรรณ นักร้องแนวเดียวกันที่

ดังตีขนาบเข้ามาคือ มนต์รัก ขวัญโพธิ์ชัย เจ้าเดิม ศรเพชร ศร

สุพรรณ ก็กำาลังดังระเบิดอยู่กับเพลงใหม่ น้ำาตาไอ้หนุ่ม เพลง 

น้ำาตาคลั่ก ของผมก็เป็นยันต์หยุด น้ำาตาไอ้หนุ่ม เอาไว้ได้ ทำาให้

เพลง ตีฆ้องร้องป่าว ดังถล่มทลายวงการในช่วงนั้น และผลงาน

เพลง น้ำาตาคลั่ก เกือบทำาให้ผมได้รับรางวัล ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้

 *  โอดตะเลงเต่งตุม กลุ้มใจ ไม่เคยมีใครเห็นใจ

ฉันเลย เราหรือซื่อถือรักยึดเอาเป็นหลัก น้ำาตาไหล

หลากเพราะรักที่เธอเลโล โธ่เอ๋ย...แล้วยังมาเย้ยไยไพ

 *  โอดตะเลงเท่งทึง ตึ้งนั้ง เขายังไม่ทำาให้ฉันซ้ำา

ใจ เธอหรือหลอกกรอกหู หลงไปอุ้มชู เธอกลายเป็นงู

ฟ่าฟู่ชูคอล่อเนื้อ เชื่อไหม เหมือนให้ฉันตายทั้งเป็น

 *  โอย โอดกาเหว่าเต่าเลี้ยงมาเลี่ยงรัก อ๋อย...

น้ำาตาตกคลั่ก เมื่อรักเลี้ยงแล้วยังเลี่ยงเร้น ความรัก

นอกประเด็น แลเห็นกงจักรยังอยากให้เป็นดอกบัวดอกบ๋วย

 *  โอดตะเลงเต่งตุม รุ่มร้อน เลยเป็นหมูตอนให้

เขาสอนมวย ใครหลงเชื่อคนคดด้านได้อายอด เหมือน

ฉันโดดโดนคนรกฉกฉวย เขาถึงได้รวยรักกัน

คนขับแท็กซี่คนบ้านเดียวกันกับศรเพชรได้ไปหยิบเงินจาก

เจ้าของอู่ซ่อมรถย่านคลองเตย เฮียขัก มาดำาเนินการทำาเพลงและ

เชียร์เพลง แล้วก็ลงเอยอย่างเนื้อเพลง น้ำาตาคลั่ก เมื่อเจอะเจอ

กับผมซึ่งต้องเคลื่อนไหวทำาข่าวอยู่ในถิ่นลูกทุ่งซอยบุปผาสวรรค์

อยู่เป็นประจำา จึงจะกำานัลผมด้วยเหล็กขูดชาร์ป ผมเลยสวนกลับ

ด้วยวาจา ๒-๓ ประโยค จึงเกิดความละอายระบายอารมณ์เอา

กับโต๊ะในสำานักงาน ผลก็คือแผลบะเหอะ เจอะผมที่ไหนเป็นต้อง

หลีกเร้น นี่คือรางวัลที่ผมเกือบจะได้รับจากการช่วยชุบชีวิตคนใน

วงการเพลงลูกทุ่งครั้งหนึ่ง

เดี๋ยวนี้ตัวละครที่ผมนำามากล่าวถึงต่างก็อำาลาโลกกันไป

หมดแล้ว ต่างกรรมต่างวาระ คงเหลือแต่ โผผิน พรสุพรรณ ซึ่ง

ปัจจุบันได้มอบตัวรับใช้พระเจ้าอยู่ตามโบสถ์คริสตจักรทั่วๆ ไป 

ด้วยปรารถนาดินแดนสุขาวดีของพระองค์ท่าน เพราะยังเป็น

มนุษย์พันธุ์อัตตาอยู่

ใครที่คิดจะเป็น มนุษย์พันธุ์อัตตา แล้วละก็ถือศาสนาอะไร

ก็ได้ ดีทั้งนั้น แต่ถ้าคิดจะเป็น มนุษย์พันธุ์อนัตตา แล้วละก็ต้อง

ศาสนาพุทธลูกเดียว

หนุ่ม หนองรี

5บทความ

กซีกโลกกำาลังเกิดสงคราม 

ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย ตัด                                                                   

สินใจเปิดปฏิบัติการทางทหาร อ้างเหตุผลว่าต้องการ

ทำาให้ยูเครน “ปลอดการทหาร” แต่ไม่คิดยึดครอง 

ให้หลังครึ่งชั่วโมง เสียงระเบิดดังขึ้นในกรุงเคียฟ เมือง

หลวงยูเครน

สงครามจะขยายวงไปมากแค่ไหน ยังไม่มีใครตอบได้ 

เช่นกัน อเมริกาและนาโต จะเปิดฉากทำาสงครามกับ

รัสเซียหรือไม่ ก็ยังเดายาก แม้ โอกาสเกิดจะไม่มากนักก็ตาม 

แต่ขึ้นชื่อว่าสงคราม ผลกระทบหลังจากนี้จะขยายตัว

ออกไปเรื่อยๆ โดยเฉพาะเศรษฐกิจ 

ที่จะกระทบมาถึงคนไทยเป็นลำาดับต้นๆ คือ ราคาน้ำามัน 

นั่นคือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในยุโรปตะวันออก ที่คนไทย

ต้องรับแรงกระแทก 

ครับ...เทียบกับแผ่นดินไทย ไม่มีศึกต้องรบราฆ่าฟันกับ                                                                             

ชาติใด ประชาชนไม่ต้องลงหลุมหลบภัย ไม่ต้องวิ่งหนีห่ากระ 

สุน 

แต่เพราะความสงบหรือเปล่า ถึงมีบางคนพยายามจะ

เปิดสงครามภายในประเทศระหว่างคนไทยด้วยกันให้ได้

เครือข่ายต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ พยายามฟื้น

คืนมาอีกครั้ง หลังพิสูจน์มาแล้วในช่วงกว่า ๒ ปีที่ผ่านมาว่า 

ต่อให้เคลื่อนไหวรุนแรงแค่ไหน ไม่มีทางประสบความสำาเร็จ

ได้ 

แกนนำาม็อบสามนิ้วที่ต้องคดี ม.๑๒๒ เกือบทั้งหมดได้

รับการประกันตัว ศาลกำาหนดเงื่อนไขคล้ายๆ กัน

อาทิ ห้ามทำากิจกรรมหรือกระทำาการใดๆ อาจกระทบ

ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และศาลในทุกด้าน 

ห้ามกระทำาการใดๆ อันเป็นการขัดขวางกระบวนพิจารณา

คดีของศาล

ห้ามเข้าร่วมชุมนุมที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้าน

เมือง 

ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เป็นต้น 

จะเห็นว่าศาลไม่ได้ลิดรอนสิทธิเสรีภาพใดๆ ยกเว้นห้าม

ทำาในสิ่งที่ทำาผิดมาก่อนเท่านั้น แต่ก็มีการไปขยายความว่า 

บทเรียน นอก-ใน คุก

ศาลมัดตราสังพวกที่ปล่อยออกมา จนขยับจะทำาอะไรไม่ได้ 

มวลชนสามนิ้วเอาไปจับแพะชนแกะ โจมตีไปถึงสถาบัน

พระมหากษัตริย์ เหมือนมีความพยายามฟื้นการชุมนุมขึ้นมาใหม่ 

พุ่งเป้าไปที่สถาบันพระมหากษัตริย์อีกครั้ง 

และดูเหมือนว่า การที่ศาลยังไม่ให้ประกันตัว ๒ แกนนำา

คนสำาคัญ คือ อานนท์ นำาภา กับ เพนกวิน พริษฐ์ ชิวารักษ์ นั้น

กำาลังถูกจุดเป็นเชื้อไฟให้ลุกบนท้องถนนในกรุงเทพมหานครอีก

ครั้ง 

ตอนมีม็อบอาจารย์หลบอยู่ข้างหลัง

พอลูกศิษย์เข้าห้องขัง อาจารย์ปลุกให้ลูกศิษย์ชุมนุม

และมันก็เกิดซ้ำาอีก 

๒ วันที่แล้ว มีความเคลื่อนไหวอาจารย์ และอดีตอาจารย์

ธรรมศาสตร์ เมื่อศาลอาญากรุงเทพใต้ไม่ให้ประกันตัว “อานนท์-

เพนกวิน” คดี ม.๑๑๒

“อนุสรณ์ อุณโณ” อาจารย์ประจำาสาขามานุษยวิทยา คณะ

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เล่นกับโซเชียลโพสต์รูปภาพตัวเอง

และคณะยืนชู ๓ นิ้ว พร้อมระบุข้อความว่า 

“ถึงศาลจะไม่ให้ประกัน พวกเราก็ยังยืนยันว่าเพื่อนเราต้อง

ได้สิทธินี้ #ยืนหยุดทรราช #ปล่อยเพื่อนเรา”

จำาอาจารย์คนนี้ ได้มั้ยครับ 

คือคนที่นำารายชื่อ ๑,๑๑๘ นักวิชาการ ยื่นหนังสือให้นายกฯ 

จี้ให้ลาออกใน ๗ วัน และยื่นข้อเรียกร้องรัฐบาล ๓ ข้อ ๑ ในนั้น

คือประณามการสลายม็อบ ๓ นิ้ว

พร้อมขู่เสร็จสรรพหากยังดื้อ เตรียมขอความร่วมมือกลุ่ม

นักวิชาการนัดหยุดสอนทั่วประเทศ

ขู่เอาไว้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

เลย ๗ วันมาจะปีครึ่งแล้ว

ก็ยังสอนหนังสือกันปกติ 

อีกคือ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ โพสต์ข้อความ

“ดีใจได้เดี๋ยวเดียว แล้วก้อต้องช้ำาใจ แต่เราคงถอยไปไหน

ไม่ได้แล้ว เช่นกัน ครับ หน้าเดิน หน้าเดิน เผชิญโชคชัย เกรียง

ไกร ในไชย ไชโย”

ข้อความแบบนี้ตีความอย่างไร 

ยุเด็กชุมนุม ตัวเองหลบข้างหลัง 

ลูกศิษย์ติดคุก ก็ยุกันใหม่ วนไปแบบนี้ 

วานนี้ (๒๔ กุมภาพันธ์) ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ให้ประกัน

ตัว “เพนกวิน” ก็ไม่ได้เกี่ยวกับพวกเฒ่าสามนิ้วยุให้เด็กออกมาชุม 

นุมนะครับ ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม 

“เพนกวิน” ยังเป็นนักศึกษา ใช้การเตรียมสอบยื่นเป็นเงื่อน 

ไขขอประกันตัว ศาลท่านก็อนุญาตให้ประกันตัวไปเตรียมสอบ 

ออกไปแล้วจะเตรียมสอบจริงหรือไม่ ก็เป็นเรื่องของ “เพนกวิน” 

ถ้าไม่ใช่...แทนที่จะไปอ่านหนังสือสอบ กลับไปยืนบนเวที

ชุมนุม โจมตี ด้อยค่า สถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันศาล ก็

เตรียมตัวกลับเข้าคุกใหม่ 

จะมาอ้างเรื่องเรียน เรื่องสอบ ไม่ได้อีก 

“ชาญวิทย์ เกษตรศิริ” บอกว่า ถอยไปไหนไม่ได้แล้ว หน้า

เดิน เผชิญโชคชัย เกรียงไกร ในไชย ไชโย ก็รอดูว่า เด็กพวกนี้จะ

หลงเชื่อเดินนำาหน้าเฒ่าสามนิ้วอีกครั้งหรือไม่ 

ครับ...อยากให้ขบวนการสามนิ้ว เงยหน้าดูประชาชนส่วน

ใหญ่ของประเทศด้วยว่า เขามีอารมณ์ร่วมกับการชุมนุมสร้างความ

ปั่นป่วนในเมืองกรุงหรือไม่ 

ย้อนกลับไปช่วงปลายปีที่ผ่านมา มีการประกาศบนเวทีชุม 

นุมสามนิ้วว่า ให้มวลชนรอฟังสัญญาณการนัดหมายการชุมนุม

ใหม่ หลังจากเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๕ ไปแล้ว

ขณะนี้เวลาล่วงเลยมาใกล้ ๒ เดือน สัญญาณที่เห็นคือ 

ขาลงของม็อบสามนิ้วตั้งแต่ปลายปีจนมาถึงวันนี้ 

และมีแนวโน้ม จะสลายไปตามธรรมชาติ คล้ายๆ ม็อบ

ชังชาติที่ฮ่องกง 

เว้นเสียว่าฝ่ายการเมืองมาผสมโรงและสร้างเงื่อนไขใหม่

ขึ้นมา

ย้ำานะครับว่าศาลไม่ได้ลิดรอนเสรีภาพของแกนนำาสาม

นิ้ว  แต่เป็นการห้ามทำาผิดซ้ำาในคดีเก่า กรณีของ “เพนกวิน” 

ศาลกำาหนดเงื่อนไขไว้ ๖ ข้อ 

๑.ห้ามทำากิจกรรมหรือกระทำาการใดๆ อันจะทำาให้เกิด

ความเสื่อมเสียหรือด้อยค่า ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และ

สถาบันศาลในทุกด้าน 

๒.ห้ามกระทำาการใดๆ อันเป็นการขัดขวางกระบวนพิจาร 

ณาคดีของศาล 

๓.ห้ามโพสต์ข้อความปลุกปั่นในสื่อโซเชียลมีเดีย หรือ

เข้าร่วมชุมนุมที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง 

๔.ห้ามออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา ๑๘.๐๐ น. ถึงเวลา                                                                                

๐๖.๐๐ น.ของวันใหม่ เว้นแต่มีเหตุจำาเป็นเพื่อการรักษาพยาบาล

หรือได้รับอนุญาตจากศาล 

๕.ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่ได้รับอนุ 

ญาตจากศาล

๖.ให้ติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ EM เพื่อจำากัด

ระยะเวลาเดินทาง

“เพนกวิน” ไปมหาวิทยาลัย ไปเรียน ไปสอบได้ ไปเที่ยว

ห้าง ไปกิน ไปดูหนัง ไปหางานเสริมทำา ไปใช้ชีวิตตามปกติ

เหมือนชาวบ้านชาวช่องได้  

แต่เมื่อไหร่ก็ตามท่ีพรรคก้าวไกล คณะก้าวหน้า ปิยบุตร-

ธนาธร ไปพูดเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ ก็อย่าไปผสมโรง 

นักการเมืองเขาฉลาดพอท่ีไม่ให้ตัวเองเส่ียงติดคุก คล้ายๆ 

กับอาจารย์สามนิ้วที่แอบหลังเด็กๆ เป็นบ่างช่างยุ ไม่มีความ

รับผิดชอบ 

ฉะนั้นการออกจากคุกของแกนนำาสามนิ้วเที่ยวนี้ น่าจะ

ได้รับบทเรียน

อย่าไปติดคุกแทนคนอื่น.

การ์ดตกยกขึ้น

โควิด ชิดใกล้ ไม่น้อย

โด่งดังเด่นด้อยโดนด้วย

เข้าถ้ำาบำาเพ็ญเป็นมวย

การ์ดตกยกช่วยอวยชัย

โรงพยาบาลสถานเสี่ยง

หลบเลี่ยงหาหมอทันสมัย

กิน อยู่ ยับยั้ง ระวังระไว

ตั้งการ์ดกันใหม่ใช่เลย

ฝากเลี้ยง 

เรียน คุณอัตถ์

พูดถึงเพลง ฝากเลี้ยง ผมเองก็เคยใช้บริการเพลงฝากเลี้ยง 

ปฐมเหตุเกิดขึ้นเมื่อประมาณ ๕๐ ปีที่แล้ว เป็นช่วงที่เพลงลูกทุ่ง 

ข้าวไม่มีขาย จากเสียงของ ศรเพชร ศรสุพรรณ กำาลังดังสุดตัว 

จนเกิดการตั้งวงรับงานแสดง ผู้แต่งเพลงนี้คือ โผผิน พรสุพรรณ 

ซึ่งเป็นทั้งนักแต่งและนักร้อง ได้เข้าร่วมร้องประกอบวงกับเขา

ด้วยพร้อมหางเครื่องคู่ใจ แต่ถูกผู้จัดการวงกีดกันไม่ให้เข้าร่วม ซ้ำา                      

ยังนำาหางเครื่องคู่ใจไปเป็นภรรยาของตนด้วย ทำาให้ไม่มีงาน ไม่มี

รายได้ นั่งคอตกอยู่ในร้านกาแฟปากซอยบุปผาสวรรค์ อันเป็น

แหล่งชุมชนของพวกวงการนักร้องลูกทุ่งสมัยโน้น

ผมช่วงน้ันประจำาทำาข่าวอยู่กับ ดาวสยาม ยุคบุกเบิก พร้อม

ทั้งรับผิดชอบงานเต็มตัวอยู่กับนิตยสาร อนุทินคู่ชีวิต ดารา-นัก

ร้อง ได้เปิดไลน์ของนักร้องลูกทุ่งกันอย่างจริงจัง หลังจากศิลปิน

กลุ่มนี้ถูกหมางเมินจากสื่อสิ่งพิมพ์ในสมัยโน้น คงจะเห็นว่าเป็น

โลว์คลาส แต่ความสามารถที่เขาครอบคลุมคนส่วนใหญ่ของประ 

เทศเอาไว้ได้ ผมจึงให้ค่าไปนั่งเฝ้าดูการเคลื่อนไหว ปักหลักอยู่

ร้านกาแฟหน้าซอยบุปผาสวรรค์เกือบทุกวัน จึงได้พบปะและทราบ

ปัญหาของผู้แต่งเพลง ข้าวไม่มีขาย ความสะเทือนใจเล็กๆ จึง

เกิดขึ้น

ผู้แต่งยากไร้ไม่มีข้าวจะกิน ผู้ร้องโบยบินติดลมบน ผลงาน

ของผู้แต่งดูมันช่างโหดร้ายสิ้นดี ผมเลยเสนอวิธีแก้ไขโดยให้ไป

แสวงหานักร้องแนวเสียงเดียวกันมาเริ่มต้นเสียใหม่ แล้วผมก็

เสนอตัวจะช่วยแต่งเติมเสริมเขี้ยวเล็บให้ เพราะมั่นใจในความ

เป็นนักนิยมเพลงของตน ที่ฟังเพลงมาก จดจำาได้มาก จำาแนก

แยกแยะความมีเสน่ห์ของแต่ละเพลงได้มาก จึงไม่น่าจะยากเกิน

ไป ถ้าคิดจะเริ่มต้นบ้าง

แล้ว โผผิน พรสุพรรณ ก็ไปนำาเด็กขับรถแห่วงดนตรีมาปั้น

จากนามจริง ช้วน เสือมี ในนาม สร้อยเพชร พรสุพรรณ แม้

เสียงจะไม่เด็ดขาดเท่าต้นฉบับเดิม แต่สไตล์เพลงยังคงเป็นใน

ไลน์เดียวกัน ผมได้มอบเพลง ป่าลั่น และ นะจังงัง ให้ในล็อต

แรกก็เปรี้ยงปร้างได้ทั้ง ๒ เพลง ล็อตต่อมาผมก็มอบเพลง ตีฆ้อง

ร้องป่าว โหมโรง และ น้ำาตาคลั่ก ซึ่งทั้งหมด ๕ เพลง ชื่อผู้แต่ง

ในแผ่นซิงเกิลในนาม โผผิน พรสุพรรณ จึงเรียกได้ว่าเป็นเพลง 

ฝากเลี้ยง

ในช่วงนั้นธุรกิจเพลงอยู่ที่การขายแผ่นเสียงเพื่อลงตู้เพลง 

และเครื่องไฟตามงานวัด ไม่มีสื่อคาสเซ็ต ซีดีเหมือนอย่างสมัย

ต่อๆ มา ข้อตกลงกับทางห้างเพลงยินดีจ่ายให้แผ่นละ ๑ บาทถ้า

ขายได้ เพลงดิบช่วงนั้นราคามาตรฐาน ๕๐๐ บาท แต่เมื่อแผ่น

เพลงจากผลงานของผมมียอดขายได้ระดับหมื่นทุกเพลง ทางห้าง

จึงเปลี่ยนเงื่อนไขจ่ายให้เพลงละ ๑ พันบาท ผมจึงปฏิเสธการ

ยอมรับ ปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างอันตรธานไปกับสายลม นั่นแหละ

ผมละ

‘ผู้ว่าฯกทม.’กักตัว

ได้ยินเพลง ข้าวไม่มีขาย เสียงแหลมๆ ของ ศรเพชร ศร

สุพรรณ มาตั้งแต่เด็กๆ เพิ่งจะรู้เบื้องลึกเบื้องหลัง ที่มาของเพลง

ก็วันนี้แหละครับ 

ผมนับถือนักร้องลูกทุ่ง และครูเพลงเสมอ เพราะส่วนใหญ่

เป็นของจริง แต่ละคนกว่าจะมีชื่อเสียง ไม่มีอะไรง่ายเลย แทบ

ทุกคนใช้ความยากลำาบากในการผลักดันตัวเองทั้งนั้น

ผิดกับนักร้องน้องรักสมัยนี้ แม้จะมีความสามารถ แต่ก็มี

ตัวช่วยเยอะเช่นกัน ลองให้ร้องโดยไม่มีดนตรีซิครับ ล่มไม่เป็นท่า.  

คิกออฟวัคซีนในเด็กจะเป็นปัจจัยหนึ่ง

ที่มีผลต่อรัฐบาลว่าจะอยู่จะไป

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

เร่ิมคิกออฟวัคซีนในเด็ก ซ่ึงดูเหมือนยังมีปัญหาเคลือบแคลงใจ

ประชาชน โดยเฉพาะพ่อแม่ที่ต้องเป็นผู้ตัดสินใจแทนลูก ปัญหา

ที่พ่อแม่ที่ไม่มีความรู้พอเพียง แต่ต้องรับผิดชอบต่ออนาคตของ

ลูก เพราะคงไม่มีพ่อแม่คนไหนต้องการให้ลูกของตนต้องฟอกไต

ตลอดชีวิต แม้ว่าวันนี้ รมต.สาสุขจะรับรองว่าฟอกไตฟรี แต่พ่อ

แม่คนไหนละที่อยากให้ลูกไตวายเพราะวัคซีน ปัญหาที่ผมสงสัย

ต้องการถามแทนพ่อแม่ก็คือ

๑.สมควรใช้วัคซีนประเภทใด เชื้อตาย หรือเชื้อเป็น ที่ใช้

เทคโนโลยีตกแต่งพันธุกรรม 

๒.ต้องฉีดกี่โดส หรือปัจจุบันยังไม่มีความรู้พอเพียง ต้องทำา

ตามสถานการณ์ของไวรัส 

๓.ต้องใช้สูตรไขว้หรือไม่อย่างไร

ดูเหมือนว่าการคิกออฟของไทยจะเป็น “ไปตายเอาดาบหน้า”                                                                                        

เพราะมากหมอมากความเห็นจริงๆ นอกจากน้ันยังมีผลประโยชน์ 

เกี่ยวกับการซื้อขายวัคซีนเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างแน่นอน

เรื่องนี้ก็ต้องเสี่ยงเหมือนเปิดหน้าปาร์ตี้ในร้านถึง ๕ ทุ่มมั้ง

เฒ่าเมืองขอน

 

เรื่องฉีดวัคซีนในเด็ก อย่างไรเสียก็ต้องเดินหน้าครับ ตอนนี้

เริ่มฉีดให้เด็กที่มีอายุ ๕ ปีบริบูรณ์ จนถึงอายุ ๑๑ ปี ส่วนใหญ่เป็น

วัคซีนไฟเซอร์ฝาสีส้ม เพราะโอมิครอนเล่นงานเด็กเยอะ และ

ไทยไม่ใช่ประเทศแรกที่ฉีดวัคซีนให้เด็ก ในยุโรป อเมริกา เขาฉีด

กันแล้ว พูดง่ายๆ เราก็ลอกการบ้านเขามานั่นแหละครับ.   

ไทยแท้ 

 เป็นนิสัยของคนไทยใครก็รู้

แม้มีเรื่องหดหู่ยังสู้ไหว

เปลี่ยนความทุกข์ให้มันขำาเพื่อทำาใจ

หวังจะได้หัวเราะบ้าง...อย่างเบาเบา

นักกลอนหน้าต่าง

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง
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ากเหตุการณ์น้ำามันดิบร่ัวไหลกลางทะเลในช่วงปลาย

เดือน ม.ค.65 ท่ีผ่านมา ส่งผลให้เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์ 

อย่างมากในสังคมไทย และมีหลายฝ่ายพยายามตี                                                                              

แผ่ผลกระทบของชาวบ้านในพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง ขณะท่ีสถาน 

การณ์ดังกล่าวด้านบริษัทท่ีเป็นเจ้าของเรื่องอย่าง บริษัท สตาร์ 

ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จำากัด (มหาชน) หรือ SPRC ก็ออกมาให้

ข้อมูลและกล่าวถึงความคืบหน้าในการดูแลอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

จึงอยากพาย้อนกลับไปดูถึงต้นเหตุของสถานการณ์

และในปัจจุบันที่ ใกล้จะถึงบทสรุปของเหตุการณ์ดังกล่าว

ด้วยว่า สุดท้ายแล้วการดำาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สามารถทำาอะไรได้บ้าง เริ่มต้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีการ 

กระจายข่าวไปในหลายทิศทาง บ้างก็ว่าน้ำามันร่ัวเป็นแสนลิตร 

บ้างก็ว่าคลุมทั้งทะเล แต่สุดท้ายแล้ว SPRC ออกมาให้ข้อมูล

ว่าปริมาณน้ำามันรั่วโดยประมาณ 39 ตัน หรือเทียบเท่าโดย

ประมาณ 47,000 ลิตร

โดยบริษัทได้ระดมทีมเพื่อควบคุมสถานการณ์ตามแผน                                                                                

รับมือเหตุฉุกเฉิน อีกท้ังหยุดกิจกรรมในพ้ืนท่ีใกล้เคียงท้ังหมด

ตามขั้นตอนความปลอดภัย และมีการแจ้งหน่วยงานต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง เช่น ชุมชน ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมสิ่งแวดล้อม 

ศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว 

และกลุ่มบริษัทข้างเคียง สามารถควบคุมได้และหยุดการรั่ว

ไหลภายในวันเดียวกัน

ขณะเดียวกันที่ สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงอุตสาหกรรม ได้สั่งการให้จัดตั้งอนุกรรมการเพื่อทำา                                                                             

หน้าท่ีสืบค้นปริมาณการร่ัวไหลท่ีแท้จริง หาสาเหตุของปัญหา 

และหาวิธีการ/มาตรการการแก้ที่ต้นเหตุแห่งปัญหาอย่างยั่ง 

ยืน ซึ่งจะประกอบด้วย อาทิ ผู้แทนจังหวัด ผู้แทนกรมเจ้าท่า 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การนิคมอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (กนอ.) กรมควบคุมมลพิษ และกระทรวง

สาธารณสุข เป็นต้น

โดยทำาหน้าที่วิเคราะห์สาเหตุ ตรวจสอบความเหมาะ

สมของวิธีการและวงรอบในการทำาการซ่อมบำารุงระบบ

ต่างๆ ในอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง และพิจารณาออก

กฎระเบียบหรือเสนอกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้ผลสรุปที่

เหมาะสม ก็จะนำาไปขยายผลรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วน

ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนำาไปพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ 

เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

ขณะเดียวกันท่ี SPRC ได้ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ได้แก่ กรมเจ้าท่า กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรทางทะล

และชายฝ่ัง กรมธุรกิจพลังงาน อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สภาวิศวกร สภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย และสถานีตำารวจภูธรมาบตาพุด เร่ิมข้ันตอน

แรกของปฏิบัติการอุดรอยร่ัวของท่ออ่อนใต้ทะเล เพื่อป้องกัน

การร่ัวไหลท่ีเพ่ิมข้ึนจากท่ออ่อนท่ีเสียหาย และลดผลกระทบ

ต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ โดยจะมีการนำาท่ออ่อนดัง

กล่าวไปตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิดรอยร่ัวต่อไป

ท้ังน้ี ปฏิบัติการปิดจุดร่ัวไหลของท่ออ่อนใต้ทะเลในคร้ังน้ี 

แบ่งออกเป็น 3 ข้ันตอนหลัก ได้แก่ การฉีดน้ำายากันร่ัวท่ีวาล์ว 

การดูดน้ำามันออกจากท่อท่ีได้รับความเสียหาย และการพันรอย

ร่ัวท้ัง 2 จุด โดยการปฏิบัติการในคร้ังน้ีอยู่ภายใต้การควบคุม

และตรวจสอบอย่างใกล้ชิดโดยผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศ 

บริษัทผู้ผลิตท่อส่งน้ำามัน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง

และล่าสุดทางบริษัทเองก็ได้ร่วมกับคณะทำางานท่ีดำาเนิน

งานร่วมกันเพ่ือพูดคุยกับชุมชนประมงท้องถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัด

ระยอง ท่ีลงทะเบียนผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนไว้แล้ว เพื่อช้ีแจง

เบ้ืองต้นถึงหลักการในการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ชุมชน  ประกอบ

ด้วยสองปัจจัยหลัก ได้แก่ รายได้เฉล่ียต่อวันและระยะเวลานับ

ต้ังแต่การเกิดเหตุ ซ่ึงมาจากการพิจารณาร่วมกันของคณะทำางาน

โดยกลุ่มชุมชนประมงท้องถิ่นจะได้รับการแจ้งวันและ

เวลาสำาหรับการเข้ามารับการชดใช้ค่าเสียหาย ซึ่งจะเริ่มต้น                                                                             

ขึ้นตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.2565 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม ทาง 

SPRC และคณะทำางานได้รับข้อเสนอเพ่ิมเติมจากกลุ่มประมง 

ท้องถิ่น ซึ่งจะมีการประเมินและพิจารณาร่วมกัน โดยจะมี

การประชุมอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 25 ก.พ.นี้

ซ่ึงถือว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวแม้จะส่งผลกระทบให้กับ

ส่ิงแวดล้อมและชาวบ้านในพ้ืนท่ี แต่การเข้ามาช่วยเหลือหรือ

ดำาเนินงานแก้ไขของบริษัทต้นทางและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเอง

ก็เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และถือว่าเป็นบทเรียนให้กับสังคมต่อไป.

บทสรุปน้ำามันรั่ว

เศรษฐกิจ

จ

ณัฐวัฒน์ หาญกล้า

งเดินหน้าพัฒนาอสังหาฯ ไม่หยุด สำาหรับ “ก้อง” โกวิทย์ 

สุวาณิชย์กุล ผู้บริหารหนุ่มแห่งธนาแลนด์ ผู้พัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ด้านที่อยู่อาศัยกว่า 40 ปี ล่าสุดเปิด

ตัวโครงการ ธนา แอสทรา สาทร-จันทน์ Luxury Touchless 

คอนโดมิเนียมสุดหรู Rare Item ตั้งเป้าปักหมุดให้เป็นไอคอน

แห่งใหม่ บนถนนจันทน์ สัมผัส

ความโดดเด่น อลังการของอาคาร

ที่อยู่อาศัยภายใต้สถาปัตยกรรมรูป                                                   

ทรง (ปริซึ่ม) ผลงานการออกแบบ

ของ อังคณา อุทัยแสงชัย ที่ได้รับ

แรงบันดาลใจมาจากประกายดาว

ยามค่ำาคืน และเมื่อเร็วๆ นี้ฤกษ์

งามยามดี จัดพิธียกเสาเอก ตอก

เสาเข็มโครงการด้วยเครื่องจักรงาน                                         

เสาเข็มระบบไฮดรอลิก เทคโนโลยี

ใหม่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เริ่มงานก่อสร้างไปเรียบร้อย

และพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าภายในปี 2566 แน่นอน.

ยั

ยกเสาเอก

โกวิทย์ 

สุวาณิชย์กุล

สอท.โชว์ผลิตรถม.ค.โต2.45% 
สาทร • ส.อ.ท.โชว์ยอดผลิต

รถยนต์ ม.ค.65 โต 2.45% รับ

อานิสงส์การกระตุ้นเศรษฐกิจ

ของรัฐได้ผล พร้อมมองตลาด

รถยนต์อีวีคึกคักโต 2 เท่าตัว รับ                                                 

แรงหนุนปรับโครงสร้างภาษีรถ 

ยนต์ทั้งระบบ

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒน

พงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่ม                                       

อุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาห       

กรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) 

เปิดเผยว่า ยอดผลิตรถยนต์เดือน 

ม.ค.2565 อยู่ที่ 151,747 คัน 

เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี

ก่อน 2.45% จากการผลิตเพื่อ

จำาหน่ายในประเทศที่ เพิ่มขึ้น 

19.88% อยู่ที่ 74,708 คัน ซึ่งมี

สัดส่วนเดือนนี้ถึง 49.23% ของ

ยอดผลิตทั้งหมด สอดคล้องกับ

ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศ

อยู่ที่ 69,455 คัน เพิ่มขึ้นจากปี

ก่อน 25.8%

ทั้งนี้ เนื่องจากรัฐบาลได้

เยียวยาผู้ ได้รับผลกระทบจาก

โควิด-19 การประกันรายได้

เกษตรกร การกระตุ้นเศรษฐกิจ 

เช่น คนละครึ่ง เราเที่ยวด้วย

กัน ยิ่งใช้ยิ่งได้ และอื่นๆ และ

การผ่อนคลายการล็อกดาวน์ 

รวมทั้งการส่งเสริมการขายของ

ผู้จำาหน่ายรถยนต์ และการเปิด

ประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว

ต่างชาติ คาดว่าในงานบางกอก 

อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์ โชว์                                       

ปลายเดือนมี.ค.ถึงต้นเดือน เม.ย.          

จะช่วยให้ยอดขายไตรมาสแรก

เติบโตขึ้น

นายสุรพงษ์กล่าวเพิ่ม

เติมว่า ส่วนตัวมองตลาดรถ                                          

ยนต์ ในประเทศปีนี้มีแรงกระ 

ตุ้นจากมาตรการปรับโครงสร้าง

ภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่ทั้ง

ระบบ โดยเฉพาะตลาดรถยนต์

ไฟฟ้า (อีวี) โดยคาดว่ายอด

จดทะเบียนรถอีวีใหม่ปีนี้จะโต 

2 เท่า อยู่ที่ 4,000-5,000 คัน 

เนื่องจากมีรถอีวีรุ่นใหม่นำาเข้า

ในราคาถูกลงที่คันละประมาณ 

300,000-600,000 บาท จาก

ปีก่อนอยู่ที่ 1,800-1,900 คัน                                           

และเทียบกับปี 2563 มีประ 

มาณ 1,200 คัน เทียบกับใน

อดีตมีเพียงหลัก 100 คัน ราคา 

2-5 ล้านบาท.

เปิดตัว • นายเสนธิป ศรีไพพรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี ร่วม

เปิดตัว “ttb multi-currency account” บัญชีสำาหรับบริหารหลายสกุลเงินที่ดีที่สุด ตอบโจทย์ลูกค้าธุรกิจกลุ่ม

นำาเข้าและส่งออก ที่รองรับได้มากถึง 11 สกุลเงินหลักในบัญชีเดียว พร้อมยกระดับประสบการณ์การใช้งาน

ดิจิทัล ครบทุกขั้นตอนอย่างเต็มรูปแบบผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง ใช้งานง่าย ครบ จบในระบบเดียว และยัง

สามารถใช้ระบบเดียวกันทำาธุรกรรม ซื้อ ขาย รับ จ่าย ได้อย่างสะดวก ทั้งในและต่างประเทศ ลดขั้นตอน

และความซับซ้อนในการบริหารจัดการ ช่วยให้ลูกค้าธุรกิจยกระดับประสิทธิภาพการทำางาน 

คลังการันตีศก.พ้นปากเหว
โวฝรั่งจ่อเข้าไทย3แสนคน!

ยันยังไม่มีแผนกู้สู้ โควิดเพิ่ม

ราชประสงค์ • “คลัง” การันตีเศรษฐกิจไทยพ้นปากเหว ฟุ้งต่างชาติ

จ่อเข้าอีก 3 แสนคน เกาะติดราคาน้ำามัน-เงินเฟ้อพุ่ง และโควิดระอุ 

วอนประชาชนอย่าตกใจเกินไป แนะฟังข้อมูลจากรัฐ พร้อมแจงยัง

ไม่มีแผนกู้เงินสู้ไวรัสเพิ่มเติม

นายอาคม เติมพิทยาไพ 

สิฐ รมว.การคลัง กล่าวปาฐกถา

พิเศษ หัวข้อ “พลิกฟื้นเศรษฐกิจ

ไทยหลังวิกฤตโควิด-19” ในงาน

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจก้าวสู่                           

ปีที่ 44 ว่า ยอมรับว่าวิกฤตโควิด-                                          

19 อาจยาวนานกว่าวิกฤตต่างๆ 

แต่เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยได้ผ่าน

จุดต่ำาสุดแล้วและค่อยๆ ฟื้นตัว 

ส่วนจะฟื้นตัวได้ดีแค่ไหน ขึ้นอยู่                             

กับการบริหารเศรษฐกิจและการ                              

ควบคุมโรคว่าทำาได้อย่างเหมาะสม                                               

หรือไม่ โดยในปีน้ีคาดว่าเศรษฐกิจ

จะขยายตัวได้ 4% โดยแรงส่ง

สำาคัญยังมาจากการส่งออกและ

การท่องเที่ยวที่เริ่มฟื้นตัว หลัง

รัฐบาลกลับมาใช้มาตรการ Test& 

Go โดยขณะนี้มีต่างชาติที่แสดง

ความจำานงเข้าไทยกว่า 3 แสน

ราย

นายอาคมกล่ าวอี กว่ า                                                           

ปัญหาระยะสั้น 3 เรื่องที่ต้องติด                                                                       

ตาม ได้แก่ 1.สถานการณ์ราคา 

น้ำามัน 2.อัตราเงินเฟ้อท่ีสูงข้ึน และ 

3.สถานการณ์ โควิด-19 โดยรัฐ   

บาลยังมีความเป็นห่วงในเรื่องนี้                                           

ว่ าอาจกระทบกับ เศรษฐกิ จ 

โดยเฉพาะในต่างจังหวัดและ

ชายแดน เนื่องจากกำาลังฟื้นตัว

ได้ดี จึงไม่อยากให้เกิดมาตรการ

จำากัดการดำาเนินกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ

“ไม่อยากให้ตกใจมากจน

เกินไป แต่อยากให้ระมัดระวัง

มากขึ้นทุกอย่างจะปลอดภัย และ

ขอให้เชื่อข้อมูลข่าวสารจากทาง

ราชการ และรัฐบาลได้ขอความ

ร่วมมือในการควบคุมโควิดแบบ

เข้มงวด เพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกัน

ในสังคมได้ โดยรัฐให้หลักประกัน

ว่าพร้อมรับเต็มที่กรณีที่เกิดการ

ระบาดสูงหรือผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น” 

นายอาคมกล่าว

นอกจากน้ี ในส่วนนโยบาย

การเงินและการคลังต้องสอดประ                             

สานกัน ขณะเดียวกันในปีงบ 

ประมาณ 2566 รัฐบาลยังเดินหน้า

งบประมาณแบบขาดดุลอยู่ แต่ใน

สัดส่วนท่ีน้อยลง เพราะเศรษฐกิจ

ยังต้องการแรงกระตุ้นจากการใช้

จ่ายจากภาครัฐ อีกท้ังความสมดุล

ของรายได้และรายจ่ายก็เป็นอีก

เรื่องท่ีต้องพิจารณาเพื่อเดินสู่ภาค

การคลังย่ังยืนในระยะยาว

อย่างไรก็ดี คลังอยู่ระหว่าง

เตรียมเจรจากู้เงินจากญ่ีปุ่น 500 

ล้านเหรียญฯ เพื่อไม่ให้กระทบกับ

สภาพคล่องในประเทศ และสร้าง

อัตราดอกเบ้ียอ้างอิงเงินกู้ต่าง

ประเทศให้มีความต่อเนื่อง ส่วน

เงินกู้ตาม พ.ร.ก.กู้เงินโควิดเพ่ิม

เติม 5 แสนล้านบาท ขณะน้ียัง

เหลือ 1 แสนล้านบาท และคลัง

ยังไม่มีแนวคิดท่ีจะออก พ.ร.ก.กู้

เงินอีก แม้สถานการณ์โควิด-19 

จะกลับมาระบาดอีกคร้ัง.

‘คมนาคม’ชูMR-Mapนำาร่อง3เส้นทาง 

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ

ราชดำาเนิน • “ศักดิ์สยาม” อัป

เดตแผนพัฒนา MR–Map 10 

เส้นทาง มอเตอร์เวย์–ระบบราง 

รวม 4,321 กม. ลุยนำาร่อง 3 เส้น

ทาง สั่งจัด Road Show “แลนด์

บริดจ์” ชุมพร–ระนอง ดึงความ

สนใจนักลงทุน 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 

รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ถึง

ความคืบหน้าการขับเคลื่อนการ                                          

ศึกษาแผนพัฒนาโครงข่ายทาง                                        

หลวงพิเศษระหว่างเมืองและ

ระบบราง (MR-Map) ว่าที่ประชุม 

ได้รับทราบความก้าวหน้าผลการ

ดำาเนินงานศึกษาจัดทำา MR-Map 

ของกรมทางหลวง (ทล.) ปัจจุบัน

ได้จัดทำาร่างแผน MR-Map แล้ว

เสร็จ 10 เส้นทาง โดยมีปรับแนว

เส้นทางบางช่วงทำาให้มีระยะทาง

รวมประมาณ 7,003 กิโลเมตร 

(กม.) มีเส้นทางท่ีพัฒนาเป็นทาง                                   

หลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอ  

เตอร์เวย์) ร่วมกับระบบรางทั้ง 

หมด 4,321 กม.  

สำาหรับผลการดำาเนินงาน

ในโครงการนำาร่องฯ จำานวน 3                                            

เส้นทาง ระยะทางรวม 878 กม.                                                   

ได้แก่ 1.เส้นทาง MR2 กรุงเทพฯ/                                                    

ชลบุรี (แหลมฉบัง)-หนองคาย 

(ด่านหนองคาย) ช่วงนครราช 

สีมา-แหลมฉบัง 313 กม. 2.เส้น 

ทาง MR5 กาญจนบุรี (ด่าน

เจดีย์สามองค์ ) -อุบลราชธานี 

(สะพานมิตรภาพแห่งที่ 6) ช่วง                                    

นครราชสีมา-อุบลราชธานี 474                     

กม. และ 3.เส้นทาง MR8 ชุม 

พร-ระนอง 91 กม. ทั้งนี้ ได้เน้น

ให้มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

เช่น การสร้างความรับรู้ของ

ประชาชน การทำา Roadshow 

ของโครงการทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ โดยเฉพาะ แลนด์

บริดจ์ ชุมพร-ระนอง เพื่อดึง 

ดูดความสนใจของนักลงทุนต่อ

ไป. 

ก่อนหน้านี้วิกฤตยูเครนเป็นเรื่องที่นักลงทุนต่างชาติมี

ความกังวล แต่มาวานนี้หลังจากมีข่าวว่ารัสเซียส่งเครื่องบินไปทำา                                        

ลายโครงสร้างพื้นฐานของยูเครน เท่ากับเป็นการแสดงออกอย่าง

ชัดเจนว่ารัสเซียหนุนกลุ่มแยกดินแดนของยูเครน ดังน้ันเมื่อยูเครน

โจมตีกลุ่มแยกดินแดน และทางรัสเซียก็ตอบรับกับการแยกตัวเป็น

อิสระของกลุ่มแยกดินแดน จึงได้ส่งกองกำาลังจากรัสเซียไปช่วย

กลุ่มแยกดินแดน และมองจากการที่รัสเซียไปโจมตีโครงสร้างพื้น

ฐานของยูเครนเท่ากับเป็นการเปิดศึกสงครามแล้ว ตลาดหุ้นโลก

จึงพากันดำาดิ่งลงอย่างมาก นับจากตลาดหุ้นสหรัฐที่ดิ่งลงแรงทั้ง

ตลาดปกติและตลาดล่วงหน้า ท่ีน่าสังเกตคือจะพบว่าตลาดหุ้นของ                                                    

ประเทศท่ีอยู่ไกลจากยูเครนจะด่ิงลงไม่มาก แต่ตลาดหุ้นทางยุโรปไม่

ว่าจะเป็นทางเยอรมนี ฝรั่งเศสดิ่งลงแรงกว่า 4% ส่วนอังกฤษกับ

สหรัฐลงประมาณ 2% เศษ ส่วนตลาดหุ้นไทยก็ดิ่งลงแค่ 1.99% 

โดยดัชนีตลาดลงมาปิดที่ 1,662.72 จุด ลดลง 33.73 จุด วอลุ่ม

แน่นหนาถึงระดับ 126,557.78 

ล้านบาท ดูจากวอลุ่มท่ีหนา

แน่นและดัชนี ท่ี ด่ิงลงแรงก็

ชัดเจนว่าจะต้องมีแรงขายหุ้น                         

จากกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ท้ัง 

หมดแน่นอน โดยขายนำาจาก

กลุ่มนักลงทุนต่างชาติท่ีขายมาก

ถึง 2,983.70 ล้านบาท ตามมา

ด้วยทางกองทุนท่ีขาย 1,386.99 

ล้านบาท และโบรกเกอร์ท่ีขาย

เสริมมาอีก 505.18 ล้านบาท 

แน่นอนว่ามีผู้ซ้ือในตลาดจะต้อง

มีแค่นักลงทุนรายย่อยท่ัวไปท่ี

รับไปเต็มๆ ถึง 4,875.86 ล้าน

บาท คงจะมองเป็นรายย่อยไม่

ได้ เพราะมีเงินซื้อมากขนาด

นี้ ไม่ใช่รายย่อยอีกแล้ว แต่จะให้ยันราคาหุ้นคงเป็นไปไม่ได้ เพราะ

เหตุการณ์อย่างน้ีคงไม่มีใครท่ีจะใช้วิธีการยันราคาในการซ้ือ มีแต่จะต้อง

ถอยในการรับมากกว่า ผลออกมาทำาให้ดัชนีตลาดด่ิงลงแรงอย่างท่ีเห็น 

แต่จะมองเป็นเรื่องวิกฤตน่ากลัวก็ไม่น่าจะใช่ มองเป็นผลกระทบในระยะ

ส้ันมากกว่า เพราะสถานท่ีเกิดเหตุก็ไกลจากไทย ทำาให้มีผลกระทบน้อย 

แต่ผลทางจิตวิทยาในระยะแรกจะต้องเป็นลบ ตลาดจึงด่ิงลงแรง มองว่า

หากนักลงทุนต่างชาติกลัวจนต้องขายหุ้นออกหมดคงเป็นไปไม่ได้ เมื่อผล

ทางจิตวิทยาลดลง ตลาดก็จะกลับสู่สภาพปกติ จึงมองเป็นจังหวะท่ีดีกับ

การเลือกลงทุนมากกว่า เพียงต้องถือลงทุนยาวได้ 

ส่วนกลุ่มหุ้นที่ยังน่ามองในกลุ่มพลังงาน ดูจากราคาน้ำามัน

ทะลุ 100 ดอลลาร์ ธุรกิจมีกำาไรสูงแน่นอน จึงน่ามองที่ PTT, 

ESSO และ IRPC กลุ่มธนาคารราคาลงมาก แต่ผลประกอบการ

ดี จึงน่ามองที่ BBL, KBANK และ KTB กลุ่มธุรกิจที่โตได้ทุก

สภาวการณ์ จึงน่ามองที่ APURE, SNNP และ SUN หุ้นรายตัวที่

น่ามองมี PTTGC, HENG และ INET เป็นต้น

มองปัญหายูเครนจะยังยืดยาวต่อไป คงจะหาผลสรุปทันที

ไม่ได้ ต้องใช้เวลาในการเจรจา ตลาดอาจผันผวน การทยอยเลือก

ลงทุนเป็นกลยุทธ์ที่ดีในขณะนี้.

ผวาสงครามยูเครน

GUNKUL โชว์กำาไรปี 64 แตะ 2.22 พันล้าน

สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.

กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง หรือ GUNKUL เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะ

กรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล สำาหรับงวดครึ่ง

หลังปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท หลังกำาไรสุทธิปี 64 รวม

เท่ากับ 9,868.13 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมุ่งเดินหน้า

ขับเคลื่อนธุรกิจ ทั้งพลังงานทดแทน-EPC-ธุรกิจกัญชง กัญชา 

ตั้งเป้ารายได้ โตปีละ 20% พร้อมอัดงบลงทุน 3 ปี (2565-2567) 

ไว้ที่ 20,000 ล้านบาท หนุนการเติบโตได้ต่อเนื่อง

สยามราชธานีฟุ้ง 64 โกยกำาไรเพียบ

นายณัฐพล วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บมจ. 

สยามราชธานี หรือ SO เปิดเผยว่า ในปี 2564 มีกำาไร เพ่ิมข้ึน 

20% จากทุกหน่วยธุรกิจ ช้ีเพราะนำาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา

ช่วยลดข้ันตอนการทำางาน ม่ันใจปีน้ีรายได้โตได้อีก 10% สำาหรับ

ในปี 2565 น้ี บริษัทจะมุ่งหาพันธมิตรทางธุรกิจหรือโอกาสลงทุน

ใหม่ หวังเพ่ิมผลิตภัณฑ์ตรงใจลูกค้าและขยายฐานใหม่  

COLOR รายได้พุ่งแตะ 1,189 ล้านบาท 

นายพีรพันธ์ จิวะพรทิพย์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.สาล่ี คัล

เล่อร์ หรือ COLOR เปิดเผยว่า ในปี 2564 รายได้รวม 1,189 

ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 19.48% และมีกำาไรสุทธิ  57.51 ล้านบาท เพ่ิม

ข้ึน 3.10% เทียบปีท่ีผ่านมามีกำาไรสุทธิ 55.63 ล้านบาท เป็นผล

มาจากยอดขายเม็ดพลาสติกพุ่งกระฉูด โดยเฉพาะกลุ่มสินค้า

บรรจุภัณฑ์ สินค้าอุปโภคบริโภค ต้ังเป้าปี 65 รายได้โต 15% 

อลิอันซ์ อยุธยาโกยเบี้ยประกันภัยรับทะลัก

นายโทมัส วิลสัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต 

เปิดเผยว่า ผลการดำาเนินงานปี 2564 เติบโตได้ต่อเนื่องอย่าง

แข็งแกร่ง โดยมีเบี้ยประกันภัยรับรวมที่ 3.2 หมื่นล้านบาท 

เติบโตที่ 2% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่เบี้ย

ประกันภัยรับปีแรกเติบโต 4% อยู่ที่ 6.1 พันล้านบาท 

รถไฟสายใต้กลับมาใช้สถานีต้นทาง-ปลายทางแล้ว 

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำานวยการศูนย์ประชา 

สัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ขณะน้ีได้มีการ

ดำาเนินการปรับปรุงสะพานพระราม 6 เสร็จส้ินสมบูรณ์แล้ว และ                                                                                     

พร้อมกลับมาเปิดให้บริการเดินรถได้ตามปกติอีกคร้ัง ในวันท่ี 25                                                                                  

ก.พ.น้ี เป็นต้นไป ซ่ึงส่งผลให้เส้นทางเดินรถสายใต้ทุกเส้นทาง 

กลับมาให้บริการตามสถานีต้นทาง-ปลายทางเดิม รวมท้ังให้บริการ

รับ-ส่งสินค้าห่อวัตถุ สัมภาระ และรถจักรยานยนต์ สำาหรับเส้น

ทางสายใต้ ได้ตามปกติได้ท่ีสถานีกรุงเทพ สามเสน บางซื่อ.

RATCHปักหมุด

ลงทุน3หมื่นล.

ลุย6โรงไฟฟ้า

ไทยโพสต์ • น.ส.ชูศรี เกียรติขจรกุล 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช 

กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) หรือ RATCH 

เปิดเผยว่า ปี 2565 ต้ังงบลงทุน 

30,000 ล้านบาท เพื่อขยายธุรกิจ

ผลิตไฟฟ้า 28,000 ล้านบาท แบ่ง

เป็น 6 โครงการใหม่ วงเงิน 26,500 

ล้านบาท รวมกำาลังการผลิตไฟฟ้า 

1,290.69 เมกะวัตต์ และโครงการ

เดิม 1,500 ล้านบาท ส่วนงบลงทุนใน

ธุรกิจอื่น (นอน-เพาเวอร์) 2,000 ล้าน

บาท ได้แก่ โครงการใหม่ 1,400 ล้าน

บาท โครงการเดิม 600 ล้านบาท ท้ัง

ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและ

สายสีเหลืองท่ีบริษัทถือหุ้น 10%

รวมถึงโรงงานผลิตเช้ือเพลิง 

ชีวมวลอัดแท่งท่ี สปป.ลาว คาดว่า

จะทำาการผลิตเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 

4/65 ซ่ึงจากผลการดำาเนินงานท้ังโรง

ไฟฟ้าใหม่ 6 แห่ง และธุรกิจนอน-เพา

เวอร์จะทำาให้ปีน้ีบริษัทมีกำาไรก่อนหัก

ภาษี ดอกเบ้ีย และค่าเสื่อมราคา (อี

บิทดา) 2,500-3,000 ล้านบาท

“บริษัทตั้ งเป้าหมายเพิ่ม

กำาลังการผลิต 700 เมกะวัตต์ เป็น

โครงการเชื้อเพลิงฟอสซิลไม่น้อย

กว่า 450 เมกะวัตต์ และโครงการ

พลังงานทดแทนไม่น้อยกว่า 250 

เมกะวัตต์ จะทำาให้กำาลังการผลิต

ตามสัดส่วนการลงทุนในปีนี้เพิ่มถึง 

9,815 เมกะวัตต์” น.ส.ชูศรีกล่าว

นอกจากนี้ ตั้งเป้าเพิ่มการ

ลงทุนกำาลังการผลิตจากพลังงาน

ทดแทนปีละ 250 เมกะวัตต์ และ

จะต้องเพิ่มขึ้นให้ถึง 2,500 เมกะ

วัตต์ในปี 2568 และ 4,000 เมกะ

วัตต์ในปี 2578 คาดว่าจะลดการ                                            

ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 4                                                   

ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบ                                                  

เท่า และ 10 ล้านตันคาร์บอนได 

ออกไซด์เทียบเท่า และแผนการ

ปลูกและอนุรักษ์ป่าไม้ ตั้งแต่ปี                                                  

2565-2577 พื้นที่ 50,000 ไร่ คาด                                                          

ว่าจะช่วยดูดกลับก๊าซเรือนกระจก ได้ 

670,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า.

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 32.06 32.78
ยูโร 35.94 36.92
ปอนดสเตอรลิง 42.94 44.12
เยน (100 เยน) 27.78 28.61
หยวนจีน 4.83 5.23
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 29,900 30,000
ทองรูปพรรณ 29,364 30,500
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

24/2/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 7,270.69 8,657.68 -1,386.99
 10,188.71 10,693.88 -505.18
 56,277.74 59,261.44 -2,983.70
 52,820.64 47,944.78 4,875.86

126,557.78
-33.73

1,662.72
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จากกระแสตอบรับที่ดีหลังจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์  

ประกันชีวิตทรัพย์เพิ่มพูน 888 ที่การันตี

ผลตอบแทนสูงถึงปีละ 8% และประกัน

ชีวิต HAPPY LIFE 997 ที่จ่ายเบี้ยสั้น

เพียง 7 ปี คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี การัน

ตีผลตอบแทนคืนทุกปี ด้วยความร่วมมือ

กันระหว่าง ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์                                                

และ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต เพื่อต่อ 

ยอดให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด ธนาคาร

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  จึงได้ออกแคมเปญ 

“โปรดี...เงินฝากดอกเบี้ยสูง ได้ทั้งความ

คุ้มครองและออมเงิน” ในรูปแบบเงินฝาก

ประจำาพิเศษ 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.00% 

ต่อปี ฝากขั้นต่ำาเริ่มต้นเพียง 1,000 บาท 

เมื่อสมัครกรมธรรม์ประกันชีวิตพร้อมชำาระ

ค่าเบี้ยประกันแบบรายปี สำาหรับลูกค้าที่

สมัครประกันชีวิตทรัพย์เพิ่มพูน 888 รับสิทธิ์ฝากประจำาพิเศษ 6 

เดือน สูงสุดไม่เกินค่าเบี้ยประกัน ปีแรก และลูกค้าที่สมัครประกัน                       

ชีวิต HAPPY LIFE 997 รับสิทธิ์ฝากประจำาพิเศษ 6 เดือน                           

สูงสุดไม่เกิน 3 เท่าของค่าเบี้ยประกันชีวิตปีแรก โดยกรมธรรม์     

ต้องได้รับอนุมัติภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 โดยสามารถเปิด

บัญชีเงินฝากประจำาพิเศษ 6 เดือนได้ ตั้งแต่วันนี้–31 พฤษภาคม 

2565 เท่านั้น สอบถามข้อมูลพร้อมสมัครได้ที่ LH Bank ทุก                      

สาขา ...•

igital Transformation เป็น  

องค์ประกอบที่สำาคัญ ณ ปัจจุบันที่

จะช่วยสร้างความได้เปรียบในการ

แข่งขันทางธุรกิจให้ดำาเนินไปได้อย่างเท่า

ทันเทคโนโลยีและตอบสนองความคาด

หวังของลูกค้า แต่ยังมีอีกหลายบริษัทหรือ

องค์กรที่ยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่ามันคือ

อะไร และควรจะเริ่มต้นตรงไหนดี

Digital Transformation เป็นการ

ปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือกลยุทธ์ของ

ธุรกิจ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่อง

‘การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล’

(Digital Transformation 101)

D
มือในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงให้มี

ความพร้อมในโลกหรือสังคมดิจิทัลมากขึ้น

เหตุผลที่องค์กรจำาเป็นต้องปรับตัวหรือ

ใส่ใจต่อการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น ได้แก่

1.เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการทำาธุรกิจ  

เทคโนโลยีช่วยลดต้นทุนการเดินทาง 

ลดค่าบำารุงรักษาอุปกรณ์สำานักงาน อีกทั้ง

ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในเรื่องทรัพยากรบุคคล 

อาทิ เงินเดือน สวัสดิการต่างๆ เพราะ

สามารถนำาเทคโนโลยีมาใช้ทำางานแทนได้ 

นอกจากนี้ ยังมีต้นทุนอื่นที่มองไม่เห็น เช่น 

เวลา และประสิทธิภาพ

การนำาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในองค์กร

ยังช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการทำางาน 

การนำาระบบ Cloud เข้ามาใช้ในการบริหาร

จัดเก็บข้อมูล จะทำาให้คนทำางานเข้าถึงข้อมูล

ได้ง่าย ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่

ที่ไหนก็ตาม และมีความปลอดภัยสูง ลด

ความเสี่ยงข้อมูลจะรั่วไหลหรือสูญหาย

การนำาเครื่องมือการทำางานมาปรับ

ใช้ อาทิ Collaboration Tools ต่างๆ จะช่วย

จัดระเบียบการทำางานให้เป็นระบบและมี

การสื่อสารที่ดียิ่งขึ้น อาทิ Slack, Webex, 

Asana, Google Docs เป็นต้น

2.เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง Customer 

Experience ประสบการณ์ของลูกค้า หรือ 

Customer Experience หรือเรียกส้ันๆ คือ CX 

หมายถึง ความประทับใจของลูกค้าท่ีมีต่อ

ธุรกิจตลอดทุกโอกาสและช่องทางการติดต่อ

ของลูกค้า การสร้างประสบการณ์ท่ียอดเย่ียม

ทำาให้เกิดการสร้างแบรนด์ท่ีดีและจะส่งผล 

กระทบทางบวกต่อกำาไรของบริษัท 

ควิด-19 ระบาดอย่างนี้ การดูแล

เส้นผมเป็นเรื่องที่คนรักสุขภาพไม่ควร

มองข้าม โดยเฉพาะหากเราต้องออก

ไปทำาธุระนอกบ้าน การปล่อยผมยาวสยาย

อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำาให้เชื้อไวรัสร้ายอาจ

ติดปะปนอยู่กับเสื้อผ้า ผิวหนัง หรือแม้แต่

เส้นผม งานนี้นอกจากการหมั่นทำาความ

สะอาดร่างกายอยู่เสมอ หลังจากออกไปทำา

ธุระนอกบ้านแล้ว การหมั่นสระผมบ่อยๆ ใน

ช่วงนี้ และการเลือกทรงผมให้เหมาะกับช่วง

ที่ไวรัสกำาลังระบาด ถือเป็นตัวช่วยป้องกัน

การติดเชื้อโควิด-19 ได้เช่นเดียวกัน อีกทั้ง

ช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดีไปด้วยในตัว 

“อาจารย์จิ๋ม-บุษบา เปรมเจริญ” 

แฮร์สไตลิส และเจ้าของ

สถาบันตกแต่งทรงผม 

“ดูเอ้” ให้ข้อมูลว่า “การ

ดูแลเส้นผมที่ดีสุดในช่วง

นี้ คือการหมั่นสระผม

ให้บ่อย โดยเฉพาะเวลา

ที่เราต้องออกไปนอก

บ้าน ถ้าจะให้ดีนั้น หาก

คนที่ไว้ผมยาว ก็แนะนำา

ให้รวบผมให้เรียบร้อย

มิดชิด จากนั้นควรสวม

หมวกทับ ไม่ควรปล่อย

ผมสยายเวลาที่ออกไป

ทำาธุระนอกบ้าน เพราะ

เชื้อไวรัสสายพันธุ์ โอมิครอนนั้น สามารถติด

อยู่ตามเสื้อผ้าที่เราใส่ไป รวมถึงผิวหนังและ

เส้นผมของเรา ส่วนคนที่ไว้ผมสั้นก็ควรหมั่น

สระบ่อยๆ และหมั่นล้างทำาความสะอาดหู 

และหลังใบหูเช่นกัน นอกจากนี้ก็แนะนำาให้

โ

ล้างหน้าให้สะอาด นอกเหนือจากการล้าง

มือบ่อยๆ เพราะเชื้อโอมิครอนอาจจะติดอยู่

ตามผิวหนังและใบหน้าของเราได้ แม้ว่าเรา

จะใส่หน้ากากอนามัยก็ตาม และนั่นอาจเป็น

สาเหตุหนึ่งของการ

ติดเชื้อโควิด-19 

ดังนั้น ในช่วง

นี้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย

สามารถไว้ทั้งผมสั้น

และผมยาวได้ ขึ้นอยู่

กับแต่ละบุคคล แต่

สิ่งที่เน้นคือการหมั่น

ทำาความสะอาดหนัง

ศีรษะและเส้นผม 

หลังจากออกไปนอก

บ้าน หรือหากคนที่

ไว้ผมยาว ก็ต้องรวบ

ผมให้มิดชิด ตามด้วย

การใส่หมวกทับ ส่วนใครที่ชอบไว้ผมสั้นก็ยิ่ง

ทำาให้ดูแลเส้นผมง่ายขึ้น แต่อาจมีข้อจำากัด

คืออาจต้องตัดผมบ่อยๆ ทั้งนี้ สิ่งสำาคัญต้อง

สระผมบ่อยๆ เช่นกัน ส่วนการปกป้องเส้นผม 

โดยเฉพาะผู้ที่ทำาผมเอง ในช่วงที่ต้องเฝ้า

ระวังโควิดนั้น คือการเลือกใช้แชมพู และเน้น

ใช้ครีมบำารุงผม สูตรท่ีช่วยปกป้องความร้อนให้

กับเส้นผม เช่น คนผมยาวท่ีไดร์ผม หรือหนีบ

ผมด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมีความร้อนสูง 

“อีกความห่วงใยหน่ึงเก่ียวกันเส้นผม ใน

ช่วงท่ีเราต้องฉีดวัคซีนเข็มท่ี 3 และเข็มท่ี 4 

หลายคนมีปัญหาผมร่วง และมีอาการกล้าม

เน้ืออ่อนล้า ทำาให้เกิดอาการอ่อนเพลียร่างกาย 

ซ่ึงโดยส่วนตัวอาจารย์ก็มีปัญหาท้ัง 2 เรื่อง ซ่ึง

จากการไปพบคุณหมอ คุณหมอแจ้งว่าเป็น

อาการของคนท่ีขาดโปรตีนหลังรับวัคซีน ดัง

น้ัน จึงแนะให้กินผักสีเขียวท่ีมีธาตุเหล็กสูง ช่วย

ชั้นดาดฟ้า หรือระเบียงบ้าน โดยขึ้นไป

หายใจเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์สักครู่ หลังจาก

ที่เราต้องใส่หน้ากากอนามัยเป็นเวลานานๆ 

เพราะช่วยให้หายใจสะดวกและเต็มปอดมาก

ขึ้น ที่สำาคัญเมื่ออายุมากขึ้น หมอก็จะแนะนำา

ให้รับวิตามินดีจากแสงแดด โดยเฉพาะ

แสงแดดยามเช้า ดังนั้นถ้าใครมีสนามหญ้า

หน้าบ้าน ก็ให้ออกมารับแดดอุ่นๆ ช่วงเช้า 

เพราะวิตามินดีเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยป้องกันการ

ติดโควิด-19 ได้ เห็นได้จากบ้านเราจะมีภาวะ

ติดโควิด-19 น้อยกว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในเขต                                            

เมืองหนาว”.

เลือกทรงที่ ใช่-หมั่นดูแลหนังศีรษะ

เสริมบุคลิกภาพป้องกันโควิด-19

มาที่ แพลทินัม ฟู้ด เซ็นเตอร์ ศูนย์อาหารที่รวบรวม                 

สุดยอดร้านอาหารเด็ด เมนูดัง ในราคาย่อมเยา ณ ชั้น 6  

แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ จัดโปรโมชั่นดับกระหาย พิเศษ!!! เมื่อ

ซื้อเครื่องดื่มน้ำาอัดลม ได้แก่ เป๊บซี่, มิรินด้า, 7 UP รสชาติใด

ก็ได้ ขนาด 22 ออนช์ จำานวน 2 แก้ว ลดทันที 35 บาท จากราคา

ปกติ 40 บาท และเครื่องดื่มเย็น (ชา กาแฟ) ขนาด 16 ออนช์ 

ราคาแก้วละ 25 บาท จากปกติ 30 บาท นอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่ม

อื่นๆ ให้เลือกอีกมากมาย ตั้งแต่วันนี้–28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ชั้น 

6 แพลทินัม ฟู้ด เซ็นเตอร์ ศูนย์การค้า แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-2121-8000 หรือทาง Facebook 

: Platinum Fashion Mall 

แพลทินัม แฟชั่น มอลล์...•

เดินหน้าขยายสาขาเต็ม

สูบ สำาหรับ โรงภาพยนตร์เครือ 

เอส เอฟ ล่าสุดเปิดสาขาใหม่

ลำาดับที่ 66 กับโรงภาพยนตร์ 

เอส เอฟ ซีเนม่า สาขาโรบินสัน 

ไลฟ์สไตล์ บ้านฉาง เตรียมเปิด

ให้บริการในวันที่ 3 มีนาคม 

2565 ต้อนรับภาพยนตร์ซู

เปอร์ฮีโร่ที่ทุกคนรอคอย “The 

Batman (เดอะ แบทแมน)” 

พร้อมขนโปรโมชั่นสุดคุ้ม และ

กิจกรรมให้ร่วมสนุกรับของ

รางวัลแบบแจกเยอะแจกจริงที่

โรงภาพยนตร์อีกมากมาย ...•

มาที่ ไข่หวานบ้านซูชิ “หน้าใหญ่ ไซส์แน่น” ออกโปรโม

ชั่นเดือนแห่งความรัก บอกรักแทนใจด้วย “เค้กแซลมอน” ราคา

เพียง 235 บาท ตามคำาเรียกร้อง หลังจากวันที่ 14 วาเลนไทน์ ยัง

มีกระแสเรียกร้องตามมา จึงจัดโปรโมชั่นให้ตลอดเดือนกุมภาพันธ์

นี้ สอบถามรายละเอียดได้ตามสาขาใกล้บ้าน (มีเฉพาะสาขาที่ร่วม

รายการเท่านั้น) ...•

ปิดท้ายด้วย “เบนซ์ไพรม์มัส” ฉลองความยิ่งใหญ่ นั่ง

แท่น 1 ใน 3 ดีลเลอร์ชั้น

แนวหน้า Mercedes-Benz 

หลังคว้าสิทธิ์ 2 Sub-Brand 

ดัง Mercedes-Maybach/

Mercedes-EQ ประเดิมเปิด

ศักราช จัดกิจกรรม Primus 

Autohaus Road Show 

2022 อัดโปรแรงที่มีให้เลือก

ทั้งฟรี! ดอกเบี้ย ดาวน์น้อย 

ผ่อนนาน หรือรับฟรี! ทองคำา

แท่ง เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 

กุมภาพันธ์ 2565 และที่ห้าง

สรรพสินค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล 

อีสต์วิลล์ หมดเขตวันที่ 1 

มีนาคม 2565 สอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

0-2095-5555 หรือใน www.

benzprimus.com..•

เรื่องฟ้ืนฟูผมร่วงได้ เช่น บร็อกโคลี ตำาลึง ส่วน

โปรตีนสามารถหาได้จากถ่ัว ปลา และไข่ขาว 

ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีต้องบำารุงหลังรับวัคซีน หากว่าใครมี

ปัญหาดังกล่าวก็เร่งบำารุงร่างกาย โดยการเลือก

กินอาหารท่ีเราสามารถหาได้ง่ายๆ ท่ีสำาคัญให้

หม่ันใส่หน้ากากอนามัย หากว่าเราต้องอยู่ใน

พ้ืนท่ีหรือบ้าน ท่ีมีอย่างน้อย 2 คนข้ึนไป

 ในส่วนของคนที่สูงวัย เช่น ตัว     

อาจารย์จิ๋มที่ตอนนี้อายุ 65 ปีแล้ว หมอจะ

แนะนำาว่า ถ้าหากอยู่ในร้านทำาผม และต้อง

ใส่หน้ากากอนามัยเป็นเวลาหลายชั่วโมง

ต่อวัน ให้หาพื้นที่โล่งๆ ของตัวบ้าน เช่น                                        

OVE IS IN THE WEAR 

คุชชั่นเคสรุ่น Limited                      

จาก NARs สีทองหรูหราตัด

กับรูปหัวใจสีแดง รังสรรค์มาเพื่อ 

PURE RADIANT PROTECTION 

AQUA GLOW CUSHION SPF 

50+/PA+++ ที่ช่วยเติมเต็ม

ความงดงามในแบบคุณได้ทุกที่

ทุกเวลา พิเศษเฉพาะช่วงเดือน

แห่งความรักนี้เท่านั้น ปกป้อง

ผิวจากมลภาวะ เช่น PM 2.5                                 

คุณสมบัติบางเบา ไม่หนักหน้า    

ติดทนสู้สภาพอากาศประเทศไทยได้                                      

อย่างดี. 

CX ครอบคลุมทั้งการปฏิสัมพันธ์

ครั้งเดียว (Single Interaction) หรือ

ทั้ง customer journey ของลูกค้า และ

ที่สุดของ CX คือความสัมพันธ์ระยะยาว 

(Lifetime)

การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยจะทำาให้

เราสามารถทำาความเข้าใจลูกค้าได้มากกว่า

เดิม เพื่อนำาไปปรับปรุงสินค้าและบริการ 

รวมทั้งวิธีการทางการตลาดให้ตรงกับกลุ่ม

ลูกค้าเป้าหมายมากขึ้น ตัวอย่างการวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงลึกจากเครื่องมือต่างๆ อาทิ Google 

Analytics, Saleforce Sales Cloud 

3.เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 

และโอกาสของธุรกิจใหม่

นอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการดำาเนินงานขององค์กรแล้ว Digital 

Transformation ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการ

แข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้น และสามารถเข้าถึง

L

กลุ่มลูกค้าได้จำานวนมากขึ้น จนสามารถ

กลายเป็นผู้นำาในอุตสาหกรรมของตนเอง 

และคว้าส่วนแบ่งทางการตลาดมาได้ใน

ที่สุด เหตุการณ์ โรคระบาดโควิด-19 เป็น

ตัวอย่างใกล้ตัวที่การนำาเทคโนโลยีสามารถ

ช่วยให้มีโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ มากขึ้น 

อาทิ ร้านค้าออนไลน์ และธุรกิจ Delivery 

รวมถึงการมีหน้าร้านตลอด 24 ชั่วโมง

อย่างไรก็ตาม การท่ีจะเรียกได้ว่าเป็น 

Digital Transformation ได้อย่างสมบูรณ์

น้ัน นอกจากการนำาเทคโนโลยีเข้ามาใช้

แล้ว ผู้นำาองค์กรต้องคำานึงถึงองค์ประกอบ

หลายๆ อย่างมาใช้ครบถ้วน จึงจะนับได้ว่า

เป็น Digital Transformation อย่างแท้จริง 

อาทิ วิสัยทัศน์ของผู้นำา การวางแผนทาง

ยุทธศาสตร์ การบริหารการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรในองค์กรและการสร้างวัฒนธรรม

การพร้อมรับความเปล่ียนแปลง.

ารผลิตอาหารคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยและใส่ใจใน

กระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่คุณค่า เป็นสิ่งสำาคัญกับ

คุณภาพชีวิตของผู้บริโภค  ซึ่งบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 

จำากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ  ยึดหลักสวัสดิภาพสัตว์  และมุ่ง

มั่นผลิตอาหารคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยและใส่ใจในกระบวนการ

ผลิตตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอนการผลิต  

ทั้งนี้ นายสัตวแพทย์พยุงศักดิ์   สมยานนทนากุล  รอง

กรรมการผู้จัดการ ด้านมาตรฐานอาหารสากลและความยั่งยืน 

ในฐานะประธานคณะกรรมการสวัสดิภาพสัตว์ ซีพีเอฟ เปิด

เผยว่า  ซีพีเอฟยึดมั่นแนวทางปฏิบัติและประกาศนโยบายด้าน

สวัสดิภาพสัตว์  มุ่งเน้นสุขภาพที่ดีของคน สัตว์ และดูแลสิ่ง

แวดล้อม และเป็นแนวปฏิบัติที่เคร่งครัดทั้งกิจการในประเทศไทย

และต่างประเทศ  พร้อมกันนี้กำาหนดนโยบายด้านสวัสดิภาพ

สัตว์ เป็นหนึ่งในเป้าหมายกลยุทธ์ความยั่งยืน CPF  2030  

Sustainability in Action ของบริษัท

นอกจากนี้ หลักสวัสดิภาพสัตว์ หรือหลักอิสระ 5 ประการ 

ที่ซีพีเอฟยึดเป็นหลักปฏิบัติพื้นฐานและยังคำานึงถึงปัจจัยสู่ความ

สำาเร็จในการส่งเสริมอุตสาหกรรมไก่เนื้อของไทยให้เติบโตอย่าง

ยั่งยืนในอนาคต ภายใต้หลักการ 3C PLATFORM ประกอบด้วย

1C – Consolidation  คือ การใช้ประโยชน์จากปัจจัยความ

สำาเร็จหรือจุดแข็งของอุตสาหกรรมอย่างเต็มที่  เริ่มต้นจากที่ฟาร์ม

ซึ่งมีหัวใจหลักในการเลี้ยงสัตว์  4 ประการ คือ 1.ระบบป้องกัน 

โรคขั้นสูง  ซึ่งซีพีเอฟร่วมมือกับ

กรมปศุสัตว์ จัดทำาระบบคอมพาร์ท                                

เมนต์สัตว์ปีกปลอดโรคไข้หวัดนก 

ตามมาตรฐานขององค์การโรค

ระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE)  

เพื่อป้องกันโรคเชิงรุกข้ันสูงสุด ด้วย

การใช้หลักการประเมินความเสี่ยง 

เพื่อนำามากำาหนดมาตรการปฏิบัติที่

ตรงจุดของความเสี่ยงเกิดโรค 

โดยเชื่อมโยงทั้งห่วงโซ่การ

ผลิตตั้งแต่ โรงงานอาหารสัตว์ สู่ฟาร์มและโรงงานแปรรูป 2.การ

เลี้ยงในโรงเรือนระบบปิดที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเหมาะสม ถูก

ต้องตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี “ไก่ได้อยู่ดีมีความสุข” ช่วยเพิ่ม

ความปลอดภัยของอาหารตอบโจทย์สุขภาพหนึ่งเดียว

3.ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการเลี้ยง และ 4.การมีจิตสำานึกของเจ้าหน้าที่ 

ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นส่วนสำาคัญในการสร้างหลักประกันด้านคุณภาพ

และความปลอดภัยของอาหารตลอดห่วงโซ่การผลิต ตลอดจน

ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อสมดุลสิ่งแวดล้อมที่ดี  และการ

ปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานที่ดี

‘‘การสนับสนุนการใช้นวัตกรรมต่อยอดธุรกิจ ด้วยการนำา

เทคโนโลยีข้ันสูงมาประยุกต์ใช้จริง เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุน

การผลิต ควบคู่กับการใส่ใจส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน ด้วยหลักการโมเดล

เศรษฐกิจใหม่ คือ Bio-Circular-Green Economy (BCG Economy)   

เช่น การไบโอเทคโนโลยี มาเชื่อมโยงทุกข้ันตอนการผลิตต้ังแต่การผลิต

อาหารสัตว์ ฟาร์มปศุสตว์  จนถึงการแปรรูปอาหาร   เพื่อสนับสนุนการ

วิจัยและพัฒนาวัตถุดิบอาหารสัตว์ทางเลือกลดการนำาเข้า’’

ขณะเดียวกันทำาให้เกิดความแม่นยำาในการพัฒนาสูตรอาหาร

ตามพันธุกรรมของสัตว์   รวมท้ังให้การสนับสนุนสถาบันการศึกษา 

หรือองค์กรภาครัฐได้ศึกษาวิจัยพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกันโรคท่ี

ตรงกับสาเหตุก่อโรค (Autogenous vaccine) สำาหรับปศุสัตว์ไทย 

เพื่อทดแทนการนำาเข้าจากต่างประเทศและลดการใช้ยาปฏิชีวนะ 

สนับสนุนแนวทางสุขภาพหน่ึงเดียว (One Health Approach) คน 

สัตว์ และส่ิงแวดล้อม มีสุขภาพดี  ซ่ึงเป็นการเตรียมความพร้อมใน

การป้องกันโรคอุบัติใหม่ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต เป็นต้น

 สุดท้ายปัจจัย 3C – Collaboration  

คือ การผนึกกำาลังอย่างเข้มแข็งสร้าง

ความร่วมมือของทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ 

ภาคประชาชน สถาบันการศึกษา  โดย

มีเป้าหมายในการมุ่งพัฒนา Product   

Champion  ของประเทศไทย เช่น มุ่งเน้น

ความร่วมมือในการผลิตและส่งออกเน้ือไก่

โดยคำานึงถึงคุณภาพและความปลอดภัย

ของผู้บริโภคเป็นสำาคัญ ส่งเสริมการผลิต

และการบริโภคอย่างย่ังยืน  

นอกจากนี้ยังได้นำาเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มมาเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มไก่เนื้อ 

โดยติดตั้งระบบอัจฉริยะและระบบอัตโนมัติในการประมวลผล

ข้อมูลในฟาร์ม ช่วยควบคุมการจัดการฟาร์ม เพื่อให้ไก่ได้อยู่ใน

สภาพแวดล้อมที่ดีและเหมาะสมตลอดช่วงการเลี้ยง  เช่น  ระบบ 

Smart Eyes สามารถติดตามการกินอาหารและน้ำาของสัตว์ แบบ 

Real-Time  ช่วยลดความเสี่ยงของโรคและพาหะของโรคจากการ

สัมผัสจากคน

อย่างไรก็ตามในปี  2564 ซีพีเอฟได้รับการปรับเลื่อนชั้น

มาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์จากองค์กรสากลระดับโลก ขึ้นจาก Tier 4 

สู่ Tier 3 ในรายงานเกณฑ์มาตรฐานทางธุรกิจตามหลักสวัสดิภาพ

สัตว์ (The Business Benchmark on Farm Animal Welfare 

Report : BBFAW) ซึ่งให้ความเชื่อมั่นว่า ซีพีเอฟมุ่งมั่นรักษา

มาตรฐานตามหลักสวัสดิภาพสัตว์อย่างต่อเนื่อง. 

CPF ยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ 
ผลิตอาหารปลอดภัย หนุนอนาคตอุตฯไก่เนื้อไทยเติบโตยั่งยืน  

ก
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8 การ์ตูน

พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล

อ่านต่อฉบับวันจันทร์

ทรงตระหนักถึงคุณค่าและ
ความสำาคญัของการศกึษา 

ที่เสริมสร้างภูมิปัญญา
แก่เยาวชนผู้เป็นอนาคต
ของชาติ เสด็จฯ ทอด
พระเนตรกิจการของ

หอสมุดแห่งชาติ ซึ่งเป็น
แหล่งรวมตำาราความรู้ต่างๆ

ทรงเยี่ยมสถานศึกษาหลายแห่ง 
ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

และโรงเรียนอัสสัมชัญ

ทรงเยี่ยมโรงเรียนเทพศิรินทร์ 
ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ทรงศึกษา

เมื่อครั้งทรงพระเยาว์

เสด็จพระราชดำาเนินไป
พระราชทานปริญญาบัตร 
ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 

๑๓ เมษายน พุทธศักราช 
๒๔๘๙

ทรงเล็งเห็นความสำาคัญของการสาธารณสุข 
และสุขภาพอนามัยของราษฎร พระราชทาน
พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ สร้างตึกอำานวย

การโรงพยาบาลประจำากรมแพทย์ทหาร
บก จังหวัดลพบุรี และพระราชทานนามโรง

พยาบาลว่า “อานันทมหิดล”

เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน 
พุทธศักราช ๒๔๘๙ เสด็จ

พระราชดำาเนินไปพระราชทาน
ปริญญาบัตร ณ หอประชุมราช
แพทยาลัย ศิริราชพยาบาล
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9กีฬา

‘ดร.ก้อง’ ช่วยคิวไทยยิงสดสนุ้กอาชีพที่ทีสปอร์ต

หัวหมาก • เมื่อวันที่ 24 ก.พ.ที่ผ่านมา ที่ห้องรับรองชั้น 11 ผู้

ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย นายสุนทร จารุมนต์ นายกสมาคม

กีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย “มิ้งค์ สระบุรี” ณัชชา

รัตน์ วงศ์หฤทัย จอมคิวหญิงวัย 22 ปี เจ้าของแชมป์สนุกเกอร์

หญิงอาชีพโลก ที่ประเทศอังกฤษ เข้าพบ ดร.ก้องศักด ยอด

มณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อขอการสนับสนุนตาม

แนวทางที่รัฐมนตรีได้ปรารภไว้เป็นการพูดคุยปรึกษาหารือกันกว่า 

30 นาที โดย ดร.ก้องศักด ยอดมณี กล่าวว่า ในทางของการกีฬา

แห่งประเทศไทยนั้นพร้อมให้การสนับสนุนส่งเสริมสมาคมกีฬาทุก

สมาคม โดยเฉพาะสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย ตอนนี้

นักกีฬามีผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ โดยเรื่องของน้องมิ้งค์

นั้นก็ได้มอบหมายให้ทางฝ่ายกีฬาอาชีพได้เข้ามาดูว่าจะสามารถ

ช่วยเหลือตรงไหนได้บ้าง เพราะที่ผ่านมาเรานั้นให้การสนับสนุน

ช่วยนักสนุกเกอร์อาชีพชายมาตลอดอย่าง ต๋อง ศิษย์ฉ่อย, เอฟ 

นครนายก, หมู ปากน้ำา และซันนี่ อาร์แบค คาดว่าการสนับสนุน

น้องมิ้งค์จะได้เหมือนกับนักสนุ้กผู้ชายที่ทางฝ่ายอาชีพได้มอบให้ทุก

ปีที่ผ่านมา ในส่วนเรื่องของการถ่ายทอดสดที่ทางสมาคมจะมอบ

สิทธิ์ให้กับทางช่องทีสปอร์ตนั้นก็ได้ให้ทางเจ้าหน้าที่ดูว่าจะสามารถ

ช่วยเหลือในส่วนไหนได้บ้าง ยิ่งเรื่องงบประมาณจัดแข่งขันกีฬา

อาชีพสนุกเกอร์อีก 6 สนาม และสนุกเกอร์ 6 แดงชิงแชมป์โลกจะ

พยายามดูช่วยเหลือ ในส่วนจะได้ขนาดไหนค่อยมาว่ากันอีกที

‘ศุภเศรษฐ์-แพรวา’ เข้า 8 คนหวดเยาวชนปทท.

เมืองทอง • เทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้ง

ที่ 60 ปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองฯ 

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. เป็นรอบ 16 คนสุดท้าย ในรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย

เดี่ยว ศุภเศรษฐ์ สินเจริญวัฒนา หนุ่มชุมพร มือวาง 3 ของรายการ 

ชนะ พีรณัฐ ศรีระวีวงศา มือวาง 16 (กทม.) 2 เซต 6-1, 6-4 ผ่านเข้า

รอบ 8 คนสุดท้าย พบ นฤบดี บุญวัฒน์ มือวาง 6 (นนทบุรี) ที่ชนะ 

เศรษฐวุฒิ สินภิบาล มือวาง 11 (กทม.) 6-2, 6-2, หญิงเดี่ยว แพรวา 

จงจิตร (สงขลา) ชนะ ตปณีย์ บุญวัฒน์ เต็ง 2 (นนทบุรี) 2-0 เซต 6-4, 

6-1 แพรวา เข้ารอบก่อนรองฯ พบ เกศรินทร์ อุ่นศิริ มือวาง 7 (กทม.) 

ที่ชนะ ชัชนรี บุญกลาง (นครศรีธรรมราช) 6-0, 6-2 ส่วนคู่อื่นในรุ่น

อายุไม่เกิน 18 ปี ปูนทอง โกมลพิสุทธ์ิ (กทม.) ชนะ ประเสริฐชัย นาคพ

เจริญทรัพย์ (ราชบุรี) 6-1, 6-2 เดเมียน คาร์ดด๊อก (ชลบุรี) ชนะ วิธวิ

นท์ สิงหการ (ภูเก็ต) 6-0, 6-0 พชร สุขเลี่ยน (ภูเก็ต) ชนะ ณัฐชัย มูล

ทา (ชลบุรี) 6-2, 6-1 รชตะ ธรรมเจริญสถิต (กทม.) ชนะ ภควัต สม

สนิท (ปทุมธานี) 6-1, 6-1 กฤติน แอบเอี่ยม (กทม.) ชนะ ณภัทร ฮวด

เจริญ (นนทบุรี) 6-1, 6-4 พงศธร ขันติกิจ (อำานาจเจริญ) ชนะ สกาย 

ถาวรไชยโสภณ (กทม.) 6-1, 6-3, หญิงเดี่ยว วิจิตราภรณ์ วิมุกตานนท์ 

(พิษณุโลก) ชนะผ่าน ธนัญชนก ถนะรอด (เพชรบุรี), จุฬาพัชร สาธุ

ธรรม (กทม.) ชนะ ภคพร จิรชวาลา (อุดรธานี) 6-1, 6-1

ดูมวยรอบไทวัสดุหาแชมป์รุ่นใหญ่ EP2 ช่อง 8

กรุงเทพฯ • ร้อนทะลุองศาเดือด พิกัดความมันส์ในการต่อสู้ กับ

รายการมวยฮาร์ดคอร์ มวยพันธุ์ดุ ทางช่อง 8 วันเสาร์ที่ 26 ก.พ.นี้ คู่

เอก รุ่น นน. 64 กก. “ราชาน็อกเอาต์จากเมืองลุง“ พันฤทธิ์ ลูกเจ้า

แม่สายวารี มวยกำาปั้นหนักสถิติสุดโหดเกินบรรยาย ชนะน็อกมาถึง 

9 ไฟต์ จะเก็บสถิติไฟต์ที่ 10 ได้หรือไม่เมื่อต้องเจอกับ “นักรบทะเล

ทราย“ อาเมียร์ อับดุลราซซัก นักชกหมัดกระสุนจากอิรัก ดีกรีแชมป์

โลก IFMA ที่มาพร้อมร่างกายสุดแกร่งเกินพิกัด มาร่วมพิสูจน์ว่าพัน

ฤทธิ์หมัดหนักจริงหรือไม่เสาร์นี้รู้กัน ส่วนคู่อื่นๆ ก็น่าลุ้นน่าติดตาม

ไม่แพ้กัน ขณะที่ในวันอาทิตย์ที่ 27 ก.พ.65 ร่วมเดินหน้าหาแชมป์

กันต่อกับศึกมวยรอบไทวัสดุ “4Man Tournament Series” พิกัด 72 

กก. EP.2 กับสุดยอดมวยรุ่นใหญ่คุณภาพระดับโลก ชิงชัยกันแบบคืน

เดียวรู้ผล นำาโดย “เบ็คแฮม เขาใหญ่อาร์ทรีสอร์ท” มวยหน้าหล่อแข้ง

เดือด ลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น ที่ฟอร์มกำาลังร้อนแรง, “โรแลนโด้ วัลเดซ” 

จอมฝีมืออาวุธโหดจากสหรัฐ ที่ประสบการณ์บนสังเวียนเลือดไม่เป็น

รองใคร, “อาติน กูร์” นักชกใจเพชรหมัดขวาอันตรายจากอินเดีย 

และ “กีลอยด์ บิกเกน” ยักษ์เขียวพันธุ์ดุจากไอร์แลนด์ เจ้าของส่วน

สูง 191 ซม. สำาหรับศึกมวยรอบไทวัสดุ เงินรางวัลหลักแสนบาท และ

สิทธิ์ในการเข้าสู่รอบ “แชมป์ออฟเดอะแชมป์” ติดตาม รายการช่อง 

8 มวยไทยซุปเปอร์แชมป์ ในวันอาทิตย์ที่ 27 ก.พ.นี้ เริ่ม 19.00 น. 

ทางช่อง 8 กดหมายเลข 27 จากป่าตอง บ็อกซิ่ง สเตเดียม จ.ภูเก็ต. 

กัมพูชา • นักเตะไทยรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ทะยานเข้าสู่รอบชิงชนะ

เลิศฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี

สำาเร็จหลังจากรอบรองชนะเลิศอัดทีมชาติ สปป.ลาว 2-0 จาก

ฝีเท้าของธีรศักดิ์ เผยพิมาย และเกริกพล อาบรัมย์ ส่วนรอบชิงรอ

เจอผู้ชนะระหว่างทีมชาติเวียดนาม หรือ ติมอร์ เลสเต

การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี 

รอบรองชนะเลิศ สปป.ลาว แชมป์กลุ่มบี พบกับไทย รองแชมป์กลุ่ม

ซี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00 น. 

ณ สนามกีฬาแห่งชาติ มรดกเตโช กรุงพนมเปญ 

กัมพูชา 

โดยในรอบที่ผ่านมา ทีมชาติ สปป.ลาว

ชนะมาเลเซียทั้ง 2 นัดที่เจอกัน ส่วนไทยชนะ

สิงคโปร์ และแพ้

เวียดนามมา

เ ก ม นี้                             

ซัลบาดอร์ บา                                   

เลโร การ์เซีย เปล่ียน 

แปลงนักเตะแค่รายเดียว 

โดยส่ง ศตวรรษ ลีลา เป็นตัวจริงแทน                 

คคนะ คำายก ส่วนที่เหลือยังยึดชุดเดิมนำาโดย 

ธีรศักดิ์ เผยพิมาย, เกริกพล อาบรัมย์ และ

อนุศักดิ์ ใจเพชร ส่วน สปป.ลาว นำามาโดย                  

บุนพะจัน บุนกอง

เริ่มเกมมาแค่ 14 นาที ไทยมาได้ประตู

ออกนำา จากจังหวะที่ นิพิฐพนธ์ วงศ์ปัญญา 

เปิดเข้ากลางและแนวรับ ลาวสื่อสารกันไม่ดี

มาเข้าทางของ ธีรศักดิ์ เผยพิมาย ยิงเข้าไปให้

ไทยนำา 1-0 และเป็นประตูเดียวในครึ่งแรก

ครึ่งหลังนาทีที่ 52 ไทยมาได้จุดโทษ จาก

จังหวะที่ อัท เวียงคำา ไปทำาฟาวล์ใส่ ธวัชชัย อินทร์

ประโคน และเป็น เกริกพล อาบรัมย์ รับหน้าที่

สังหารเข้าไปให้ไทยนำาห่าง 

สปป.ลาวไปเป็น 2-0

นาทีที่ 54 ลาว

เกือบได้ประตูตีเสมอ จาก

จังหวะท่ี ภูเวียง พอนสวัธ 

ยิงไปติดเซฟของ ณรงค์ศักดิ์ 

เนื่องวงษา และเป็น บุนพะจัน บุน 

กอง ได้ซ้ำาไปชนคาน

นาทีท่ี 56 ไทยเกือบได้ประตูนำา

ห่าง จากจังหวะท่ี เกริกพล อาบรัมย์ จ่าย

ให้ ธีรศักดิ เผยพิมาย กลับตัวยิงไปติดเซฟ

ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มเติม จบเกมทีมชาติไทยเอาชนะ 

สปป.ลาวไป 2-0 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศศึกชิงแชมป์เซียน รุ่นอายุไม่

เกิน 23 ปี ได้เป็นครั้งที่ 3

สำาหรับทีมชาติไทยจะรอพบผู้ชนะระหว่าง ติมอร์ เลสเต หรือ

เวียดนาม ในนัดชิงชนะเลิศของศึกชิงแชมป์อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 

23 ปี ที่สนามกีฬาแห่งชาติ มรดก เตโช ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 

เวลา 19.30 น. ถ่ายทอดสดทาง True4U

รายชื่อ 11 ตัวจริงของทีมชาติไทย ได้แก่ ณรงค์ศักดิ์ เนื่อง

วงษา (GK), ธวัชชัย อินทร์ประโคน, ชนภัช บัวพันธ์, สิทธา บุญหล้า, 

ศตวรรษ ลีลา, ธีรศักดิ์ เผยพิมาย, นิพิฐพนธ์ วงศ์ปัญญา, ธนวัฒน์ 

ทรายเพชร, วาริส ชูทอง, เกริกพล อาบรัมย์, อนุศักดิ์ ใจเพชร (C).

หัวหมาก • การกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับกองทุนพัฒนาดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยว

และกีฬา (ช่อง T Sports 7) จัดงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันศึก

อีสปอร์ต รายการ SAT eSports Football Thailand 2022 บนโทรศัพท์

มือถือ ชิงเงินรางวัลรวม 236,000 บาท เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 65 

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย 

(กกท.) กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

ได้ส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมและแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ใน

รอบหลายปีที่ผ่านมา การกีฬาแห่งประเทศไทยจึงเล็งเห็นถึงความ

สำาคัญในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการแข่งขันกีฬาผ่านทาง

ระบบดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอีสปอร์ตที่ปัจจุบันได้รับการบรรจุให้เป็น                                                                              

กีฬาอาชีพของเมืองไทยแล้ว ถือเป็นหนึ่งในชนิดกีฬาที่สามารถแข่ง 

ขันผ่านทางระบบออนไลน์พร้อมกันได้ทั่วประเทศ จึงเป็นที่มาของ

การจัดแข่งขันเกมฟุตบอลบนโทรศัพท์มือถือในเกม eFootball ซึ่งเป็น

เกมฟุตบอลที่ได้รับความนิยมและมีการจัดแข่งขันกันทั่วโลก เราเชื่อ

ว่าการจัดแข่งขันรายการ SAT eSports Football Thailand 2022 

ในครั้งนี้ จะเป็นการแข่งขันที่ดุเดือดไม่แพ้การแข่งขันกีฬาฟุตบอล

บนสนามจริง และจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนได้หัน

มาสนใจในกีฬาอีสปอร์ตมากขึ้น พร้อมทั้งสามารถต่อยอดสู่การเป็น

นักกีฬาอีสปอร์ตอาชีพในอนาคตได้เช่นกัน

พันโทรุจ แสงอุดม ผู้อำานวยการสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่อง

เที่ยวและกีฬา (ช่อง T Sports 7) กล่าวว่า กีฬาอีสปอร์ตถือเป็นกีฬา

ที่กำาลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย มีการจัดแข่งขันชิงเงินรางวัล

กันทั่วโลก นักกีฬาสามารถใช้การเล่นเกมเปลี่ยนเป็นอาชีพสร้างเงิน                                                  

หาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ เราจึงต้องการที่จะช่วยผลักดันกีฬา                                                                                 

อีสปอร์ตให้เข้าถึงคนไทยมากขึ้น จึงได้ร่วมมือกับการกีฬาแห่งประ 

เทศไทยถ่ายทอดสดการแข่งขัน SAT eSports Football Thailand 

2022 ในครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศได้สัมผัสถึงการเล่นและ

การดูกีฬาชนิดนี้ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการให้กำาลังใจนักกีฬาที่เข้า

แข่งขัน โดยจะมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันผ่านทางดิจิทัลทีวีช่อง T 

Sports 7 และเฟซบุ๊กเพจ T Sports 7 พร้อมด้วยทีมผู้บรรยายมือ

อาชีพมาร่วมสร้างสีสัน ตลอดจนจัดทำารายการพิเศษและมีเทปบันทึก

การแข่งขันย้อนหลังให้แฟนๆ ได้ติดตาม

แฟนๆ ที่สนใจสมัครได้แล้ววันนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่จำากัดอายุ เพศ และสมรรถภาพทางร่างกาย 

โดยเปิดรับทั้งหมด 1,024 คน แข่งขันเกมอีฟุตบอลบนแพลตฟอร์ม

โทรศัพท์มือถือ โดยผู้เข้าแข่งขันต้องเลือกใช้สโมสรจากไทยลีกที่มีอยู่

ในเกมเท่านั้น การแข่งขันรอบแรกเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2565 

ขณะที่รอบ Final 16 คนสุดท้าย แข่งขันวันที่ 19-20 และ 26-27 

มีนาคม 2565 แชมป์จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท, อันดับ 2 ได้

รับ 50,000 บาท, อันดับ 3 ได้รับ 20,000 บาท (2 รางวัล), อันดับ 

4 ได้รับ 7,500 บาท (4 รางวัล) และอันดับ 5 ได้รับ  2,000 บาท 

(8 รางวัล) ติดตามรายละเอียดและดูกติกาทั้งหมดได้ที่เฟซบุ๊กเพจ T 

Sports 7 (www.facebook.com/TSports7Official).

ไทยอัดลาว2-0เข้าชิงเจ้าอาเซียนU23

“กับการลงสนาม ตอนนี้สิ่งที่สำาคัญคือทุกคนพยายามเต็มที่ 

แต่เราไม่ได้ประสานงานกันเป็นทีมเท่าไร เราก็ต้องจูนให้เล่นกันเป็น

ระบบมากกว่านี้”

“กับเรื่องลุ้นแชมป์ ผมว่าเป็นไปได้ยากที่เราจะแซงบุรีรัมย์ แต่

ในฐานะแชมป์เก่า ผมจะพยายามให้เราไล่ตามติดพวกเขามากที่สุด 

ผมก็ไม่รู้พอผ่านเดือนมีนาคมที่เราจะเจอกันเองแล้ว สถานการณ์จะ

เป็นอย่างไร แต่เราจะไล่จี้พวกเขาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ส่วนทาง อเดบาโย กาเดโบ หัวหน้าผู้ฝึกสอนของ สุพรรณบุรี 

เอฟซี กล่าวว่า “สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกที่เราไม่มีเกมต่อเนื่องทุก 3 

วัน ทำาให้เรามีเวลาพักมากขึ้น เรามีนักเตะ 2 คนที่ติดโทษแบน คือ

ดานิโลกับธนาเสฏฐ์ ซึ่งโดน 4 ใบเหลืองไปครับ ส่วนที่เหลือก็สมบูรณ์

ดีครับ”

“เรารู้ดีว่าการไปเยือนบีจีเป็นเกมที่หนัก ยิ่งทีมพวกเขาก็กำาลัง

หาโอกาสที่จะคว้าชัยชนะ รวมถึงพวกเขาได้ โค้ชใหม่เข้ามา ซึ่งมัน

ทำาให้นักเตะอยากโชว์ฟอร์มมากขึ้น นี่เป็นเกมที่หนัก และเราจะ

เหนื่อยแน่”

“ตอนนี้ผมมองว่าทุกทีมในลีกสามารถชนะหรือแพ้กันได้หมด 

ผมไม่ได้มองว่าจะมีทีมไหนที่เราชนะไม่ได้ เลกแรกเรายังชนะทรู 

แบงค็อก ได้เลย แม้พวกเขาอยู่อันดับ 1 ในตอนนั้น มันเป็นเรื่อง

ของจังหวะเกม แล้วเกมกับชลบุรี เราก็คิดว่าเราน่าจะยิงได้มากกว่า

นี้ ด้วยซ้ำา”

“สำาหรับรัชนาทกับการติดทีมชาติ ผมว่ามันอยู่ที่มาโน ผมมอง

ว่าทีมเรามีนักเตะหลายคนที่เล่นทีมชาติได้ แต่ผมก็ไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจ

ในเรื่องนี้อยู่แล้ว มันขึ้นอยู่กับมาโนครับ”

“เราดูเกมต่อเกม ไม่ได้มองคะแนน หรือสถานการณ์ในลีก

ตอนนี้นัก ตอนนี้เราก็โฟกัสกับการเจอบีจี ตอนนี้เรายังเหลือเกม

อีกหลายเกม ซึ่งเราเองก็มีความมุ่งมั่น เราอยากจะชนะบีจี เราก็

พยายามหาทางที่จะเอาชนะพวกเขาให้ได้ ซึ่งเป็นเป้าหมายของเรา

ในนัดนี้ แต่การทำาให้พวกเขาพลาดในบ้านก็เป็นเรื่องยากจริงๆ”

“อย่างที่ผมบอก ทุกทีมตอนนี้ที่อยู่ไทยลีกสามารถเอาชนะกัน

ได้หมด ซึ่งนี่คือสิ่งสำาคัญ ผมก็บอกให้เด็กๆ มั่นใจในตัวเองแม้จะเจอ

ทีมใหญ่อย่างบีจี เกมของเรานอกบ้านหลังจากเจอบุรีรัมย์ ผมมองว่า

เราเป็นทีมที่ชนะนอกบ้านมากกว่าในบ้านด้วยซ้ำา ผมมองว่าทุกอย่าง

มันเป็นไปได้หมด เรามีเกมนอกบ้านที่ดี ยกเว้น 3 เกมหลังที่เราแพ้

มา ซึ่งมันก็มีองค์ประกอบเล็กน้อยที่ต่างกันไปครับ ซึ่งเราต้องให้เด็ก

รวมใจกัน หากเราอยากได้ชัยชนะในนัดนี้”.

‘เทกุระโมริ’รับ‘บีจี’ป้องกันแชมป์ยาก

‘อเด’คุยสุพรรณบุรีแพ้-ชนะได้ทุกทีม

เบิร์นลีย์ • อันโตนิโอ คอนเต ผู้จัดการทีมไก่เดือยทอง เตรียมจะ

ประเมินอนาคตของตนเองกับ ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ หลังยอมรับ

ว่าตนอาจทำางานไม่คุ้มเงินเดือน หลังบุกไปพ่ายอย่างผิดหวังให้กับ

เบิร์นลีย์ 1-0 ในศึกพรีเมียร์ลีก เมื่อวันที่ 24 ก.พ.ที่ผ่านมา

ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ ของอันโตนิโอ คอนเต ที่กำาลังลุ้น

ท็อปโฟว์ตกอยู่ในสถานการณ์ลำาบากจากการโดนประตูโทนในครึ่ง

หลังของ เบน มี ที่ช่วยให้เบิร์นลีย์เปิดเทิร์ฟมัวร์เฉือนชนะไป 1-0

เพียงไม่กี่ วันหลัง

บุกไปชนะ “แชมป์เก่า”  

แมนเชสเตอร์ ซิตี 3-2 

ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ 

กลับมาโชว์ผลงานที่น่า

เบื่อหน่ายอีกครั้ง และส่ง

ผลให้ฤดูกาลที่ย่ำาแย่ของ

พวกเขาอาจจะแยล่งไปอกี 

นับเป็นการพ่ายแพ้

ในพรีเมียร์ลีกเป็นแมตช์

ที่ 4 จาก 5 เกมหลังสุด

ของท็อตแนม ทีมอันดับ 8 

ของตารางที่มีคะแนนตาม

หลังทีมอันดับ 4 ที่จะได้

สิทธิ์ไปเล่นยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ฤดูกาลหน้าอยู่ 7 คะแนน

คอนเต กุนซือชาวอิตาเลียนซึ่งเข้ามารับหน้าที่แทน นูโน 

เอสปิริโต ซานโต เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ดูเหมือนจะบอก

เป็นนัยว่าอาจจะออกจากท็อตแนมได้ หากยังไม่สามารถปรับปรุง

ทีมให้ดีกว่าเดิมในเวลาอันรวดเร็ว

กุนซือชาวอิตาเลียนบอกว่า เขาควรคุยกับบอร์ดบริหาร

เกี่ยวกับสถานการณ์ของทีม “เมื่อใดก็ตามที่คุณตกอยู่ในสถาน 

การณ์แพ้ 4 จาก 5 แมตช์ ทางสโมสรก็ต้องมีการประเมิน พูดคุย

และหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกัน”

“ในสถานการณ์เช่นนี้บรรดาผู้เล่นก็เป็นผู้เล่นชุดเดิมที่เคย

อยู่ในสโมสรนี้ แต่พอผลงานไม่ดีทางสโมสรตัดสินใจเปลี่ยนโค้ช 

แต่บรรดาผู้เล่นก็ยังเป็นชุดเดิม และปัญหาก็คือผลการแข่งขันไม่ได้

เปลี่ยนแปลง”

“นี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ไม่มีใครสมควรตกอยู่ใน

สถานการณ์แบบนี้ ทั้งสโมสร ทั้งตัวผม ทั้งนักเตะ และแฟนๆ แต่

มันเกิดขึ้นไปแล้ว” 

“ ผ ม เ ข้ า ม า เ พ่ื อ

พยายามจะพัฒนา แต่ผม

อาจจะไม่ได้เก่งนักเรื่องนี้”                                  

คอนเตกล่าว “ผมซื่อสัตย์

เกินไปที่จะมาปิดหูปิดตา 

นั่นหมายความว่าจะมีการ                                   

ประเ มินเ ก่ียว กับสถาน 

การณ์ในสโมสรและเกี่ยว

กับตัวผม”

คอนเตไม่ค่อยพอใจ

นักกับการตัดสินใจของ

บอร์ดบริหารของท็อตแนม

ในช่วงตลาดซื้อขายเมื่อ

เดือนมกราคมที่ผ่านมา ที่ปล่อยนักเตะออกไปหลายคน และซื้อตัว

เข้าเสริมเพียงแค่ 2 คนเท่านั้น

อดีตผู้จัดการทีมของ อินเตอร์ มิลาน และเชลซี ที่เคยพา

ทีมคว้าแชมป์ลีกทั้งอิตาลีและอังกฤษมาแล้ว ยอมรับว่าผลงานของ

ท็อตแนมในช่วงนี้ใกล้กับทีมที่หนีตกชั้นมากกว่า

“ผมไม่ชินที่ต้องเจอแบบนี้ แต่ผมก็จะย้ำาอีกทีว่า ผมพยายาม

ทำาทุกวิถีทาง แต่มันไม่ยอมเปลี่ยน บางคนพูดเรื่องแข่งแย่งท็อป 

โฟว์ แต่ความจริงเราตั้งสมาธิไม่ให้หล่นไปโซนหนีตกชั้นก่อนดีกว่า”.

หัวหมาก • ความพร้อมของการแข่งขันฟุตบอลรีโว ไทยลีก ฤดูกาล 

2021/22 นัดที่ 23 คู่ระหว่าง บีจี ปทุม ยูไนเต็ด พบ สุพรรณบุรี เอฟ

ซี ที่จะแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 19.30 น. ที่

บีจี สเตเดี้ยม ถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36 และ AIS PLAY

ล่าสุด เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. บริษัท 

ไทยลีก จำากัด ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำากัด 

จัดงานแถลงข่าวออนไลน์ Revo Thai League Meet the press ก่อน

การแข่งขัน โดยมีมากาโตะ เทกุระโมริ หัวหน้าผู้ฝึกสอนของบีจี ปทุม 

ยูไนเต็ด และอเดบาโย กาเดโบ หัวหน้าผู้ฝึกสอนของ สุพรรณบุรี 

เอฟซี เข้าร่วมพูดคุยความพร้อมก่อนเกมนัดนี้

มากาโตะ เทกุระโมริ หัวหน้าผู้ฝึกสอนของ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด 

กล่าวว่า “เนื่องจากโปรแกรมที่ต่อเนื่อง และการเล่นเป็นทีมเยือน

มาหลายเกม ทำาให้ตอนนี้นักเตะของเรามีอาการล้าบ้างครับ แต่การ

ที่เกมกลางสัปดาห์เลื่อนไป ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีอย่างหนึ่ง 

เราได้พักมากขึ้น และตอนนี้ก็คิดว่าทีมพร้อมใน

ระดับหนึ่งเลยครับ”

“แต่ทีมก็ยังมีปัญหานักเตะที่เจ็บบ้าง การ

ซ้อมก็ไม่มีนักเตะที่ฟูลทีมนัก ก็อาจส่งผลกับการเล่น

ของทีมในนัดนี้บ้าง ทำาให้เป็นเงื่อน หลังจากนี้เรา

มีโปรแกรมที่ค่อนข้างถี่ ตอนนี้ก็พยายามให้

ทีมช่วยเหลือกันมากขึ้น จะได้เซฟพละ

กำาลังของทีมไปด้วยครับ ตอนนี้เราก็เน้น

การซ้อมในเรื่องการประสานงานในทีม

ด้วย”

“เรื่องการเปลี่ยนโค้ช เราได้คุย

กับนักเตะ ตอนนี้อยากให้นักเตะมอง

ในแง่บวกว่า การมีการเปลี่ยนแปลง

บ่อยๆ ก็เพราะทีมอยู่ในสถานการณ์ที่

เสี่ยง อยากให้มองว่าการเปลี่ยนแปลงนี้

คอนเตเตรียมประเมินตัวเองหลังพ่ายเบิร์นลีย์

คือเรื่องที่ทำาให้ทีมดีขึ้น และเราก็กระตุ้นให้นักเตะสู้ไปด้วยกันครับ”

“ผมพยายามคุยกับนักเตะด้วยว่า เราตกรอบเอฟเอคัพไปแล้ว 

และคะแนนในลีกก็ถูกบุรีรัมย์ทิ้งห่าง ตอนนี้ก็อยากให้สู้กันใหม่ และทำา

คะแนนไล่ตามบุรีรัมย์ให้ได้มากที่สุด พร้อมกับเตรียมตัวกันใหม่สำาหรับ

การเล่นเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก นอกจากนี้นี่จะเป็นเกมที่เล่นในบ้านนัด

แรกในรอบเดือน พร้อมกับผมที่เข้ามาเป็นโค้ชใหม่ เราก็กระตุ้น

ให้นักเตะ พร้อมกับพิสูจน์ตัวเอง และแสดงให้เห็นว่าอยาก

พัฒนาตัวเองมากกว่านี้”

“กับเรื่องของความมั่นคงในตำาแหน่งเฮดโค้ช ผม

กดดันอยู่แล้ว แต่การทำางานโค้ชมันมีความกดดันเสมอ 

ซึ่งผมก็มองว่ามันคือความท้าทายอย่างหนึ่ง”

“สัปดาห์นี้เราได้ซ้อมเต็มที่ ได้รีเฟรชตัวเอง แต่

เราก็บอกให้ทีมอย่าเพิ่งลืมความผิดหวังไปที่ผ่านมาไป 

เพราะเราต้องอดทน เพราะช่วงนี้เราต้องประชุมทีม

กันบ่อยขึ้น ซ้อมกันหนักขึ้น เพื่อปรับรูปแบบการลง

สนามของทีม”

กกท.จัดดวล‘อีสปอร์ตฟุตบอล’บนโทรศัพท์มือถือ

อีสปอร์ต • ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศ 

ไทย พร้อมด้วย พันโทรุจ แสงอุดม ผอ.สถานีโทรทัศน์เพื่อการ

ท่องเที่ยวและกีฬา (ช่อง T Sports 7) และนางโปรดปราน สมาน

มิตร รองผู้ว่าการ กกท. ร่วมแถลงข่าว การจัดการแข่งขันอีสปอร์ต 

“SAT eSports Football Thailand 2022” 

ธีรศักดิ์ เผยพิมาย 

(เบอร์ 8) ร่วมดีใจ

กับเพื่อนๆ หลังจาก

ยิงให้ไทยนำา 1-0 

เกริกพล อาบรัมย์ (เบอร์ 

19) ผู้สังหารจุดโทษให้

ไทยนำา สปป.ลาว 2-0

อเดบาโย กาเดโบ

กุนซือคู่บารมีของ สุพรรณบุรี เอฟซี 

มากาโตะ เทกุระโมริ

หัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่บีจี ปทุมฯ 
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

ารวิจัยในโครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบ

ระบบรถไฟฟ้ารางเบา โดยใช้ชิ้นส่วนอะไหล่

ที่ผลิตภายในประเทศไทยเพื่อต่อยอดไปสู่

การผลิตในภาคอุตสาหกรรม ดำาเนินการโดยทีมนักวิจัย

จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต

ขอนแก่น และ บริษัท ช ทวี จำากัด (มหาชน) ภายใต้

การสนับสนุนการวิจัยของหน่วยบริหารและจัดการทุน

ด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

(บพข.) ซึ่งขณะนี้ ได้ต้นแบบขบวนรถไฟฟ้ารางเบา 

พร้อมเปิดตัวขบวนรถวิ่งทดสอบกลางปีนี้ 

เพื่อรองรับเส้นทางรถไฟฟ้ารางเบา

ของเมืองขอนแก่น ระยะทาง 26 

กิโลเมตร ซึ่งจะเปิดใช้ในอีก 3 ปี

รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี ผู้อำานวย

การหน่วยบริหารและจัดการทุน

ด้านการเพิ่มความสามารถใน

การแข่งขันของประเทศ (บพข.) 

เปิดเผยว่า โครงการวิจัยพัฒนา

ต้นแบบระบบรถไฟฟ้ารางเบา

ดังกล่าว เป็นโครงการที่ บพข.

จัดสรรทุนวิจัยให้กับทีมนักวิจัยจาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับบริษัท ช ทวี จำากัด 

(มหาชน) และภาคีเครือข่าย ถือเป็นการพัฒนาด้านระบบ

ขนส่งทางราง ที่ผลิตได้ในประเทศไทยทดแทนการนำา

เข้าขบวนรถไฟและอะไหล่จากต่างประเทศ เป็นการส่ง

เสริมให้ผู้ประกอบการในประเทศสามารถวิจัย พัฒนา 

และออกแบบการผลิตขบวนรถไฟฟ้าและชิ้นส่วนอะไหล่

ต่างๆ ที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงได้เอง รองรับความต้องการ

ด้านการขนส่งทางรางในอนาคต ซึ่งผู้ประกอบการใน

ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 

เปิดตัวต้นแบบ‘รถไฟฟ้ารางเบา’ฝีมือคนไทย

รวมทั้งมีเครื่องมือเครื่องจักรที่ ได้มาตรฐานอยู่

แล้ว การสนับสนุนทุนวิจัยนี้เป็นการเพิ่มศักยภาพ

ให้กับผู้ประกอบการและเพิ่มความสามารถใน

การแข่งขันของประเทศ ในอุตสาหกรรมระบบ

คมนาคมของไทย ซึ่งผลสำาเร็จในการสนับสนุนทุน

ในปีแรก ทำาให้ได้ตัวรถต้นแบบระบบรถไฟฟ้ารางเบา

เรียบร้อยแล้ว โดยต้นแบบรถไฟฟ้ารางเบาดังกล่าวได้ถูก

จัดแสดง บริเวณสถานีขนส่งปรับอากาศจังหวัดขอนแก่น 

ในเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 

ถึง 6 มีนาคมนี้

ผอ.บพข.กล่าวอีกว่า ประเทศไทยตั้งเป้าให้ประเทศ

มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) 

ในปี 2050 และมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็น

ศูนย์ (Net Zero Emission) ในปี 2065 ตามนโยบาย

รัฐบาล รวมถึงการวางตำาแหน่งให้ไทยเป็นศูนย์กลาง

การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน (ASEAN EV HUB)

บพข.เล็งเห็นความต้องการและศักยภาพของประเทศ

ในการสร้างและพัฒนาอุตสาหกรรมระบบคมนาคม

แห่งอนาคต (Future Mobility) ที่มีความจำาเป็นต้อง

ได้รับการสนับสนุนเพื่อสร้างให้เกิดเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมซึ่งเป็นหัวใจสำาคัญของการสร้างอุตสาหกรรม 

เพื่อสนับสนุนการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศและยกระดับผู้ประกอบการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ

“บพข.ในฐานะผู้สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อเพิ่มความ 

สามารถทางการแข่งขันของประเทศมุ่งผลักดันให้เกิด

การทำางานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งใน

และต่างประเทศต่อยอดงานวิจัย สามารถนำาไปใช้

ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์เพื่อให้ประเทศไทยก้าว

พ้นกับดักรายได้ปานกลาง” รศ.ดร.สิรีกล่าว

ดร.ไพวรรณ เกิดตรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต

ขอนแก่น ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยโครงการ

ระบบรถไฟฟ้ารางเบาที่ผลิตชิ้นส่วนทั้งหมด สามารถ

ผลิตได้ภายในประเทศได้รับความร่วมมือจากหลาย

ภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชนและนักวิจัยทั้งในและต่าง

ประเทศ โดยต่อยอดมาจากงานวิจัยที่มีอยู่เดิมให้ได้

ชิ้นส่วนสำาคัญสำาหรับการผลิตในระดับอุตสาหกรรม 

ได้แก่ โบกี้ (Bogie) สำาหรับรถไฟฟ้ารางเบา ชนิดพื้น

ต่ำา ตัวถัง (Car Body) สำาหรับรถไฟฟ้ารางเบา ชนิด

พื้นต่ำา มอเตอร์ลากจูง (Traction Motor) อินเวอร์

เตอร์ขับเคลื่อน (Traction Inverter) ระบบปรับอากาศ 

(Cooling System) สำาหรับรถไฟฟ้ารางเบา แพนโตกราฟ 

(Pantograph) สำาหรับรถไฟฟ้ารางเบา ระบบจ่ายไฟฟ้า

เสริม (AuxiliaryPower Unit) สำาหรับรถไฟฟ้ารางเบา

อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง (Fastener) สำาหรับรถไฟฟ้า

รางเบา และหมอนคอนกรีตอัดแรง (Sleeper) ผสม

ยางพาราสำาหรับรถไฟฟ้ารางเบา โดยร่วมกับภาค

เอกชนที่ร่วมทำาวิจัยได้แก่ บริษัท ช ทวี จำากัด (มหาชน) 

บริษัท โทเทิ่ล อินโนโลยี จำากัด และห้างหุ้นส่วนจำากัด 

เทพประทานพร วัสดุภัณฑ์ ซึ่งมีศักยภาพในการขยาย

สายการผลิตที่มีอยู่เดิมไปสู่อุตสาหกรรมการผลิตชิ้น

ส่วนระบบรถไฟฟ้ารางเบา งานวิจัยดังกล่าวจะช่วย

เพิ่มบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านการ

วิจัยการออกแบบและพัฒนาชิ้นส่วนทางด้านระบบ

รางซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำาคัญที่เป็นจุดเริ่มต้นของการ

ผลิตชิ้นส่วนระบบรางภายในประเทศไทย โดยปัจจุบัน

มีโครงการรถไฟฟ้ารางเบาในต่างจังหวัดในหลายเส้น

ทาง เช่น ขอนแก่น เชียงใหม่ และภูเก็ต เป็นต้น

ดร.ไพวรรณกล่าวต่อว่า หลังจากประกอบต้น 

แบบแล้วเสร็จแล้ว จะมีการทดสอบการทำางานตาม

ฟังก์ชันทดสอบคุณลักษณะทางกล คุณลักษณะทาง

ไฟฟ้าที่ศูนย์ทดสอบมาตรฐานในประเทศ เช่น ที่ศูนย์

ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง เพื่อนำาข้อมูล

การทดสอบไปปรับปรุงคุณภาพ หลังจากนั้นจะเป็นการ

นำาชิ้นส่วนต้นแบบมาประกอบรวมกันเป็นขบวน

รถไฟฟ้ารางเบาต้นแบบ และทำาการทดสอบวิ่งในเส้น

ทางทดสอบในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และเส้นทางวิ่งบริเวณรอบ

บึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น เพื่อเตรียมความพร้อม

สำาหรับโครงการรถไฟฟ้ารางเบา LRT จังหวัดขอนแก่น 

ที่กำาลังจะดำาเนินการก่อสร้างเส้นทางวิ่ง รวมทั้งการ

พัฒนาพื้นที่บริเวณรอบสถานี (TOD) ตลอดทั้งโครงการ

รถไฟฟ้ารางเบา ในเส้นทาง สำาราญ–ท่าพระ จังหวัด

ขอนแก่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบขนส่ง

มวลชนระบบรางเบา สายเหนือ-ใต้ ซึ่งเป็นต้นแบบใน

เมืองภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น บริษัท ขอนแก่น ทราน

ซิท ซิสเต็ม จำากัด (KKTS) ซึ่งจะแล้วเสร็จในอีก 3 ปี.

ก

รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี

ภาพโบกี้และมอเตอร์ลากจูง ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนหลักดร.ไพวรรณ เกิดตรวจ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น หัวหน้าโครงการวิจัย

โฉมหน้ารถไฟฟ้ารางเบาฝีมือคนไทย

ศึกษาธิการ • ศบค.เคาะสอบเข้า ม.1 ม.4 

และการสอบ TCAS เด็กติดโควิดต้องเข้า

สอบได้ ศธ.-อว.รับหลักการนำาสู่การปฏิบัติ

แล้ว ต้องแจ้งโรงเรียนปลายทางรับทราบ 

เพื่อจัดสถานที่อากาศถ่ายเทให้เป็นกรณีพิเศษ  

เจ้าหน้าที่คุมสอบต้องใส่ชุด PPE ส่วนสอบ 

TCAS ก็ใช้หลักปฏิบัติเดียวกัน

นายสุภัทร จำาปาทอง ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ 

ตนได้ร่วมประชุมกับศูนย์บริหารสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 หรือโควิด-19 (ศบค.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่ง

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 

(ศธ.) ได้ย้ำาให้ดำาเนินการตามมาตรการเดิม 

โดยเฉพาะ 6-6-7 เพื่อลดความเสี่ยงโควิดใน

สถานศึกษา ประกอบด้วย 6 มาตรการหลัก 

(DMHT-RC) เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้าง

มือ คัดกรองวัดไข้ ลดการแออัด และทำาความ

สะอาด 6 มาตรการเสริม ดูแลตนเอง ใช้

ช้อนกลางส่วนตัว กินอาหารปรุงสุกใหม่ ลง

ทะเบียนเข้า-ออกโรงเรียน สำารวจตรวจสอบ 

และกักกันตัวเอง ส่วนแนวทาง 7 มาตรการ

เข้มสำาหรับสถานศึกษา 1.ประเมิน TSC+ 

และรายงานผลผ่าน MOE COVID อย่าง

ต่อเนื่อง 2.Small Bubble ทำากิจกรรมแบบ

กลุ่มย่อย 3.อาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 

และหลักโภชนาการ 4.อนามัยสิ่งแวดล้อม 

ทั้งอากาศ ความสะอาด น้ำา ขยะ 5.School 

Isolation มีแผนเผชิญเหตุและซักซ้อม 6.Seal 

Route ดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน 

7.School Pass สำาหรับนักเรียน ครู และ

บุคลากรในสถานศึกษาได้รับวัคซีนจำานวน

มากที่สุดอย่างน้อยร้อยละ 85 เพราะต้อง

ยอมรับว่ามีการระบาดเป็นคลัสเตอร์เกิดขึ้น

ในโรงเรียนแล้ว ดังนั้น ศธ.จึงต้องดำาเนิน

การมาตรการให้เข้มข้น แต่ในส่วนของโรง

เรียนอื่นๆ ที่มีนักเรียนติดเชื้อยังปฏิบัติตาม

มาตรการของ ศธ.ได้อย่างดีเยี่ยม

นายสุภัทรกล่าวต่อว่า นอกจากนี้

ในส่วนของการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 1 และ 4 ในปีการศึกษา 2565 นั้น ที่

ประชุม ศบค.อนุมัติให้นักเรียนที่มาสมัคร

สอบเข้า หากติดเชื้อโควิดสามารถมาเข้า

สอบได้ แต่จะต้องแจ้งให้ โรงเรียนปลายทาง

ที่ตัวเองสมัครเรียนรับทราบ โดยโรงเรียน

จะจัดสถานที่ที่เป็นห้องสอบแบบอากาศเปิด

ถ่ายเทได้สะดวกเฉพาะพื้นที่พิเศษให้

“นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่คุมสอบจะสวม

ชุด PPE ป้องกันอย่างมิดชิด เพื่อไม่ให้เด็กเสีย

สิทธิในการเข้าเรียนต่อ ซึ่งมาตรการนี้จะใช้

ในการสอบกับระบบการคัดเลือกกลางบุคคล

เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) 

ด้วย โดย รมว.อว.รับทราบและจะนำาไป

ปฏิบัติตามมาตรการแล้ว” นายสุภัทรกล่าว.

ศึกษาธิการ • “คุณหญิงกัลยา” แถลง

ผลงานในรอบ 6 เดือน ชูอัจฉริยะเกษตร

ประณีต ใช้ โค้ดดิ้งบวกวิทยาศาสตร์ สร้าง 

Smart Intensive Farming ได้ผลดีมาก  เผย

เตรียมจัดหา Smart Devices ให้นักเรียน

ขาดแคลนได้เรียนออนไลน์ เปิดเทอมเดือน 

พ.ค.ปีนี้

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) 

แถลงผลงานของหน่วยงานในกำากับ ในรอบ 

6 เดือน ตอนหนึ่งว่า กระทรวงศึกษาธิการ 

(ศธ.) ภายใต้การกำากับดูแลของตนเอง ได้วาง

รากฐานการศึกษาไทยเพื่อไปสู่ศตวรรษที่ 21 

หรือยุคดิจิทัลด้วย Coding และวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม หรือ STI (Science/

Technology/Innovation) นับเป็นการปฏิรูปไป

ถึงตัวเด็กโดยตรง และเป็นกลไกสำาคัญในการ

ขับเคลื่อนโลกในอนาคต ทุกนโยบายที่หน่วย

งานในกำากับได้ขับเคลื่อน มีเป้าหมายเดียวกัน

คือต้องการที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษา

ไทยให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ ซึ่งเชื่อมั่น

ว่าเด็กไทยมีความรู้ ความสามารถไม่แพ้

เด็กชาติในโลก และ ศธ.ก็พร้อมที่จะให้การ

สนับสนุนเพื่อเพิ่มสมรรถนะนักเรียนให้มี

มาตรฐานสากล เช่น การเตรียมความพร้อม

ให้กับนักเรียนในการสอบประเมิน PISA การ

เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนวิทยาศาสตร์

อย่างเท่าเทียมในโครงการวิทยาศาสตร์พลัง 10 

ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล

กว่า 1 หมื่นล้านบาท

นอกจากนี้ยังได้นำา Coding และ

วิทยาศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้กับการเกษตร

จนประสบความสำาเร็จ ในโครงการอัจฉริยะ

เกษตรประณีตในโรงเรียน โดยขณะนี้ทาง 

สพฐ.ได้ดำาเนินการขยายผลไปสู่ โรงเรียน

ต่างๆ ทั่วประเทศ ทำาให้เกิดการยกระดับ

องค์ความรู้ทางด้านเกษตรกรรมโดยการนำา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์

ใช้กับการเกษตร ปัจจุบันมีโรงเรียนสังกัด

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น

ฐาน (สพฐ.) สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 

600 โรงเรียนแล้ว ซึ่งเชื่อว่าเมื่อโครงการ

อัจฉริยะเกษตรประณีตสามารถขยาย

ประโยชน์ไปสู่ชุมชน เกิดการสร้าง Smart 

Intensive Farming แล้วจะช่วยพัฒนาและ

สร้างการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศได้

อย่างมั่นคงและยั่งยืน

“กว่า 3 ปีที่ดิฉันได้เข้ามาก็ได้วาง

รากฐานการศึกษาไทยด้วย Coding และ STI 

ซึ่งถือเป็นหัวใจสำาคัญในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาไทยเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งเชื่อว่า

คุณภาพการศึกษาของเด็กไทยจะไม่แพ้ชาติ

ใดในโลก คะแนน PISA ของเราจะสูงขึ้น 

การศึกษาไทยจะไม่ด้อยไปกว่าประเทศใน 

OECD ซึ่ง Coding และ STI จะเป็นรากฐาน

สำาคัญในการเชื่อมต่อกับทุกองค์ความรู้ ไม่

เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม แต่

รวมไปถึงด้านการเกษตรซึ่งถือเป็นหัวใจ

สำาคัญของเศรษฐกิจไทย”

รมช.ศธ.กล่าวอีกว่า ส่วนประเด็นเรื่อง

การจัดหา Smart Devices เพื่อรองรับการ

เรียนการสอนออนไลน์ภายใต้สถานการณ์

โควิด-19 ขณะนี้ก็ได้มีความคืบหน้า โดย

คาดว่าก่อนเปิดภาคเรียนในเดือนพฤษภา 

คม 2565 นี้ จะสามารถจัดหา Smart  

Devices ให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์ 

ไม่ต่ำากว่า 1 หมื่นเครื่อง และเตรียมที่จะ

จัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือในเรื่องนี้ต่อไป

สำาหรับปีงบประมาณ 2566-2570.

ศบค.เคาะ‘เด็กติดโควิด’ได้สอบม.1,4-TCAS
ต้องแจ้งสถานที่สนามสอบรับทราบเพื่อจัดพื้นที่อากาศถ่ายเทผู้คุมใส่ชุดPPE

ศึกษาธิการ • บอร์ด ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักการ

การบริหารงานบุคคล โรงเรียนคุณภาพชุมชน 

ทั้งผู้บริหารโรงเรียนและครู หวังลดข้อจำากัดที่

เป็นอุปสรรค เกิดความคล่องตัวในการทำางาน

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลัง

การประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่า ที่ประชุม

ได้มีมติเห็นชอบในหลักการกำาหนดรูปแบบการ

บริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนพัฒนาคุณภาพ สังกัดสำานักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามที่ 

สพฐ.ได้ขอให้ ก.ค.ศ.พิจารณาวิธีการและเงื่อนไข

การบริหารงานบุคคลสำาหรับโรงเรียนคุณภาพ 

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษา 

ธิการ (ศธ.) ที่จะพัฒนาโรงเรียนคุณภาพให้เป็น

โรงเรียนต้นแบบในการแก้ปัญหาด้านการศึกษา

และความปลอดภัยของโรงเรียน รวมถึงลด

ความเหลื่อมล้ำาในโอกาสการเข้าถึงการศึกษาใน

สังคมเมืองและชนบทให้กับนักเรียน สร้างความ

พร้อมให้กับครูและผู้บริหารโรงเรียนในการ

จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย 

ตามบริบทของโรงเรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็น

พลเมืองโลกที่มีคุณภาพ

“บอร์ด ก.ค.ศ.พิจารณาแล้ว เห็นชอบ

หลักการดังกล่าว ก็เพื่อประโยชน์ในการบริหาร

งานบุคคลของโรงเรียนคุณภาพ และโรงเรียนมี

อัตรากำาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ซึ่งจะมีการกำาหนดเกณฑ์ผู้บริหารสถาน

ศึกษา เกณฑ์ข้าราชการครูให้เป็นไปตามหลัก

เกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำาหนด รวมทั้งลด

ข้อจำากัดที่จะเป็นผลกระทบต่อการบริหารงาน

บุคคลของ สพฐ. ทั้งนี้ ให้สำานักงาน ก.ค.ศ.ดำาเนิน

การปรับรายละเอียดตามข้อเสนอแนะของที่

ประชุมและเป็นไปตามความเหมาะสมต่อไป” 

รมว.ศธ.กล่าว.

ก.ค.ศ.เห็นชอบหลัก

บริหารงานบุคคล

รร.คุณภาพชุมชน

‘คุณหญิงกัลยา’ฟุ้งโค้ดดิ้งประยุกต์ใช้เกษตรได้ผล

แกร็บบริจาคเงิน • แกร็บ ประเทศไทย สานต่อพันธกิจ GrabForGood หรือ ‘แกร็บ 

เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ เดินหน้าสนับสนุนและส่งเสริมสังคมไทยใน 3 ด้าน คือ ด้านการ

แพทย์และสาธารณสุข ด้านการสร้างโอกาสให้กับเยาวชนและผู้ทุพพลภาพ และด้าน

สิ่งแวดล้อม ผ่านการมอบเงินบริจาคจำานวนกว่า 4 ล้านบาท ซึ่งได้จากการดำาเนิน

กิจกรรมต่างๆ ของสองแคมเปญหลักในปีที่ผ่านมา และการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการ

ให้กับ 9 สถาบันและองค์กรสาธารณกุศล อันได้แก่ มูลนิธิรามาธิบดีฯ โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ศิริราชมูลนิธิ มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี มูลนิธิบ้านนก

ขมิ้น มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์ มูลนิธิดวงประทีป มูลนิธิ

ยุวพัฒน์ และมูลนิธิเทอร์ราไซเคิลไทย.



กรองรุนใหญ มอส-ปฏิภาณ ปฐวีกานต ไดออกมาแชร

ประสบการณติดเชื้อโควิด-19 กันทั้งบาน โดยเหตุการณดัง

กลาวเริ่มกอนวันวาเลนไทน 1 วัน เม� อลูกสาวคนโตไขขึ้น

สูง จนตรวจหาโควิดขึ้น 2 ขีด รีบพาไปอยูโรงพยาบาล ตอจากนั้น

คนในบานก็เริ่มทยอยติดตามๆ กันมา แตลาสุดตอนนี้ทุกคนหายเปน

ปกติแลว

โดยหนุมมอสไดแชรประสบการณดังกลาวผานอินสตาแกรม

วา “Time Line detected all family คืน 13 ก.พ. โสนไขขึ้น 38.5 

ตอนเที่ยงคืน กินยาลดไขนอนตอ นอนหองเดียวกันหมด 4 คน เชา 

14 ก.พ. โสน 2 ขีดคนเดียว แมพาไปอยู รพ.  15 ก.พ. พอนอยด 

ตรวจเชาตรวจเย็น ขึ้นขีดเดียว พี่ปุย ผอูน บอกมึงตรวจรอบเดียว

ก็ไดเดี๋ยวจมูกก็พัง

16 ก.พ. ตรวจเชา ขีดเดียว 16 ก.พ. เย็น อยากแยงอีกรอบ 

แตไดรับคําแนะนําจึงไมแยง 2 ทุมเริ่มปวดตามขอ คิดวาคงปวด

เพราะยกเวทที่บาน 4 ทุมเริ่มรูสึกหนาวๆ รอนๆ เหมือนจะไมสบาย 

เอาปรอทวัด มีไขต่ําๆ 37.8 บาง 38 บาง ลนลาน ลูกคนเล็กจะนอน

กับใคร เรียกพี่เลี้ยงมานอนกับคนเล็ก ตัวเองแยกไปนอนอีกหอง ตบ

งบอยแบนดสุดฮอตจากเกาหลี ENHYPEN ปลอยซิงเกิลภาษาญี่ปุน “Always” 

เพลงประกอบซีรีสญี่ปุน Muchaburi! I Am The President โดยเพลง “Always” 

เปนซิงเกิลใหมของหนุมๆ ENHYPEN ถัดเดบิวตอัลบั้มภาษาเกาหลีอยาง “DIMEN-

SION : DILEMMA” ซึ่งปลอยออกมาเม� อเดือนตุลาคมปที่ผานมา กับกระแสตอบรับจาก

แฟนเพลงอยางลนหลาม ทําใหอัลบั้มติดชารต “Billboard 200 อันดับที่ 11” และยังไดรับ
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11บันเทิง

เสียงเตือนและคําขอที่ควรฟง

ํารายรางกายแฟนสาว..

“เมสัน กรีนวูด” นักฟุตบอล ทั้งถูกสโมสรตนสังกัด

สั่งพัก-แขวนสตั๊ดชั่วคราว ทั้งโดนสปอนเซอรถอด

ออกจากการเปนพรีเซนเตอร แถมมีคดีความใหขึ้นโรงขึ้น

ศาล เรียกวา..

แทบหมดสิ้นอนาคตกันเลยทีเดียวเชียว!

ตางกับประเทศไทยไกลลิบ..คนทําราย-รุนแรงตอ

ภรรยา กลับชูหนาชูตา ไดดิบ-ไดดี ไดเปนถึง ส.ส. หัวหนา

พรรค และดูทาอนาคตอันใกล..

จะไดเปน “นายกรัฐมนตรี” เอาเสียดวย!

อยางงี้ ยังพร่ําเรียกหา “ความเทาเทียม สิทธิความ

เสมอภาค” เปนนกแกว-นกขุนทองอยูอีกหรือ?

แตนี่ไมไดพูดอยางนกแกว หากเปนคําพูด-คําเตือน

จากใจของคุณเจ-เจตริน วรรธนะสิน นักรองคนดัง ที่เพิ่ง

ประกาศติดโควิด-19 ไปหยกๆ ถึงคนในอาชีพเดียวกันวา..

“อาชีพนักรองมันมีความเสี่ยง แตเอาจริงๆ มัน

ปองกันได แตงานนี้ผมพลาดและประมาทเอง และได

เรียนรูวา โควิดมันติดจากการสัมผัส มากกวาลอยมาใน

อากาศ 

ซึ่งผมจะไมพูดถึงวาอะไรยังงัย มันผานไปแลว ไมมี

ใครอยากใหใครติด ฝากถึงนักรองเพ� อนรวมอาชีพทุกทาน 

ในชวงที่รองเพลงอยูบนเวที เลี่ยง การรับของ การ

จับมือ การหยิบของ จากหนาเวทีในระหวางการแสดง 

เพราะในเวลานั้นมือของคุณจะกลับมาโดนปาก โดนจมูก 

โดนหนาตัวเอง 

มันคือประตูที่ ไวรัสจะเขาไดงายแบบไมรูตัว และ

เม� อลงมาจากเวที ใหตรงเขาหองน้ําไปลางมือทุกครั้ง สิ่ง

นี้สามารถใชไดกับทุกคน เลี่ยงการสัมผัสและทําความ

สะอาดทุกครั้ง ขอใหทุกคนปลอดภัยครับ”

เนี่ย..คุณเจเอาประสบการณ ความบกพรอง-

ประมาทของตัวเองมาเตือนดวยบริสุทธิ์ใจ ก็หวังวาพี่

นองผองเพ� อนศิลปนนักรองจะไดเก็บมาคิด-ตรึกตรอง

และปองกัน..

 ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็เพ� อความปลอดโรค-ปลอดภัยของ

ตัวคุณเอง!

พูดถึงศิลปน-นักรอง วันกอนเห็นขาวคุณคฑาวุธ 

ทองไทย หรือที่รูจักมักคุนในช� อ “อาจารย ไข มาลีฮวน

น�า” ศิลปนเพ� อชีวิต ในฐานะประธานสมาพันธเครือขาย

คนบันเทิงอาชีพฯ

ไดเดินทางไปรัฐสภาย� นหนังสือตอ นายอนุชา นาคา

ศัย รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และนายสมศักดิ์ 

เทพสุทิน รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 

เพ� อขอใหพิจารณาตอมาตรการและแนวทางทาง

กฎหมาย เพ� อปกปองพระพุทธศาสนา หลังจากที่พบการก

ระทําของผูที่บวชในพุทธศาสนาประพฤติตนไมเหมาะสม 

ทําใหศาสนามัวหมอง

โดยมีขอเรียกรอง 2 ประเด็น คือ 1.แนวทางปกปอง 

พระพุทธศาสนา 2.รางกฎหมายเพ� อใหติดตามบุคคลที่เคย

บวชเปนภิกษุ 

ซึ่งมีความประพฤติไมเหมาะสม และถูกจับสึก ถูก

ติดตามควบคุมภายหลังจากที่จับสึกแลว!

ก็..อยาไดสงสัยในหนาที่ เพราะไมวาจะประกอบ

อาชีพอะไร แตในฐานะ “ชาวพุทธ” ทุกคนมีสิทธิ-มีความ

หวงแหนในพุทธศาสนาเหมือนกัน..

ขอสนับสนุนไข เอย อาจารย ไขครับ!.

ท

• ทรูวิช่ันสเสิรฟถึงบานแบบจุกๆ กับหนังดี 

หนังออสการ ตลอดเดือนมีนาคม เพ� อเปนการตอนรับ

เทศกาลออสการท่ีกําลังจะเกิดข้ึนในเดือนมีนาคมน้ี ใน

เวลา 20.00 น. แบบจุใจกันไปเลย เร่ิมตนกันท่ีชอง True 

Film 1 (115, 222) กับหนังสืบสวนรวมดาราดังจากฝง

อเมริกา กับ Knives Out (ฆาตกรรม 

ใครฆาคุณปู) เร� องราวคดีปริศนา 

ฆาตกรรมในวันรวมญาติของตระกูล

ธรอมบีย นอกจากน้ีก็ยังมี American 

Hustle (โกงกระฉอนโลก) ภาพยนตรท่ี

สรางจากเร� องจริงซ่ึงเกิดข้ึนในยุค 80

• มาตอกันท่ีชอง True Movie Hits 

(135, 224) สําหรับคนท่ีช� นชอบเร� องราวสมัยอียิปต โบราณ

กับ The Mummy (เดอะ มัมม่ี คืนชีพคําสาปนรกลางโลก) 

ปดทายท่ีชอง True Film 2 (223) กับหนังรักท่ีแสนโหดราย

อยาง The Reader (ในออมกอดรักไมลืมเลือน) ความรัก

ของหนุมแรกรุนในวัย 15 ป ไดมาพบรักกับสาวใหญวัย 

36 ป สามารถติดตามชมหนังดี น�าชมอีกหลายๆ เร� อง 

ที่เคยไดรับรางวัล สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.

truevisions.co.th หรือ โทร.0-2700-8000 กด 3

• ต้ังแตเปดโผนักแสดงละครโรแมนติกพีเรียด

ฟอรมยักษ เร� องเภตรานฤมิต จากบทประพันธของ ศิริ

วิมล ท่ีรีเทิรน ไมค-ภัทรเดช สงวนความดี กับ มุกดา 

นรินทรรักษ กลับมารวมงานกันอีกคร้ัง แฟนละครก็กร๊ีด

กราดสน่ันโซเชียล ลาสุด ชอง 7HD และคายมีเดีย ซีน 

เรียกเสียงฮือฮาระลอกสอง ดานการ

ปลอยภาพฟตต้ิงวันแรกดวยชุดไทย

ของพระนาง ไมค-มุกดา และเหลา

นักแสดงนํา ท่ีแตละคนสวยหลอแบบ

ไมย้ัง 

• เรียกวาฮอตปรอทแตกจริงๆ 

สําหรับนักแสดงวัยรุน ไบรท-วชิร

วิชญ ชีวอารี สังกัด GMMTV ท่ีลาสุดควารางวัล BEST 

ENTERTAINMENT PERFORMANCE ON SOCIAL 

MEDIA สาขา Actor (สาขานักแสดงชาย) ท่ีไดรับความ

นิยมบนโซเชียลมีเดีย ท้ังการตอบรับจากแฟนคลับและ

การพูดถึงในวงกวาง จากเวที THAILAND ZOCIAL 

AWARDS 2022 เรียกไดวารางวัลน้ีไมใชรางวัลแรก

ของหนุมไบรทและไมใชรางวัลสุดทายแน�นอน.

รักชิด

เอาใจคนรุนใหม • อนรรฆวี ชูรัตน รองกรรมการผูจัดการอาวุโส ดานการ

ตลาดกลาง บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) ผนึกกําลังรวมกับ

พันธมิตร เปดตัวพรีเซนเตอรหนุม มิว-ศุภศิษฏ จงชีวีวัฒน นักแสดงวัยรุน

ช� อดังกับแคมเปญ สายด� ม...ตองไมลืม CP โบโลน�าพริก เอาใจคนรุนใหมสาย

ปารตี้ ทามกลางกระแสตอบรับอยางดีเยี่ยมจากแฟนคลับทั้งในไทยและตาง

ประเทศ เม� อชวงเชาวันกอน ณ หองบอรดรูม ชั้น 30 อาคารซีพีทาวเวอร 

สีลม

สันต สะตอแมน

Satorman_1@yahoo.co.th

‘มอส ปฏิภาณ’แชรประสบการณ

ติดโควิด-19ท้ังบานทําเอาเครียด 

อีกครั้งที่เจอรเกน คล็อปป ยังคงปากแข็ง ยืนยันไมขอพูดถึงโอกาสเปนแชมปของ

ลิเวอรพูลในฤดูกาลนี้ แมทีมโชวฟอรมดุควาชัยตอเน� อง หลังนัดลาสุดเปดบานถลมลีดส ไน

เต็ด ไปถึง 6-0 เม� อคืนวันพุธ บอสชาวเยอรมันเช� อจาฝูงแมนเชสเตอร ซิตี อาจหนีหางเปน 

6 แตมไดอีก ดวยเกมสุดสัปดาหนี้ ในขณะที่ทีมติดนัดชิงลีกคัพ 

ทีมของเปป กวารดิโอลา เคยทิ้งหางลิเวอรพูลไดถึง 14 แตม เม� อ 15 มกราคม 

โดยที่เตะมากกวาอยู 2 นัด แตชองวางระหวาง 2 ทีมตอนนี้ เหลือเพียงแค 3 คะแนน

เทานั้นแลว หลังจากทีมของคล็อปปไลบดขยี้ลีดสไป 6-0 ซึ่งสกอรนี้ ทําใหลิเวอรพูลมีประตู

ไดเสียดีกวาของทางซิตี ขณะที่ทั้งสองทีมเตะเทากันแลวที่ 26 นัด

คล็อปปมีความสุขกับฟอรมการเลนของทีมในเวลานี้ แตยืนยันวายังไมไดรูสึกวามันมี

ความหมายถึงอะไรในจุดนี้ของฤดูกาล

“พูดตามตรงเราไมไดไลกวดซิตี เราแคพยายามที่จะชนะใหไดทุกเกม ตอนนี้ก็ยังเปน

เชนนั้น เรามีนัดชิงฟุตบอลถวยรออยูชวงสุดสัปดาห และซิตีจะไดเก็บแตมในลีกตอ ผมไมรู

วาพวกเขาตองเจอใคร แตพวกเขาน�าจะชนะเกมนั้นแลวหนีไปเปน 6 แตมอีกครั้งกอนที่เรา

จะลงเตะเกมลีกในนัดตอไป”

“ซึ่งนัดตอไปนั้น ผมก็จําไมไดวา เราเลนกอนหรือหลังพวกเขา ดังนั้นมันก็อาจกลาย

เปน 9 แตมอีกก็ได ดังนั้นเราตองไมคิดอะไรมากกับสถานการณตอนนี้ เราแคตองชนะตอ

ไปเทานั้น”. 

interthaipost69@gmail.com

ถลมลีดส 6 ลูก คล็อปปยันยังไมแชมป! 

เช� อจาฝูงจะหนีเปน 6 แตมสุดสัปดาหนี้

ว

นั

ยาแกไข 2 เม็ด รูสึกดีขึ้นจึงหลับไป

เชา 17 ก.พ. วันนัดพบ ตรวจเจอ 2 ขีดพรอมพี่เลี้ยง 

ฉิบหายใครจะอยูดูคนเล็กเปนกันเกือบหมดแลว เอางี้งั้นตัวเองไป

สลับกับแมที่ดูโสนอยู ปรากฏวา แม RT PCR detected งามไส 

งั้นเรียกพี่สาวมาดูชวงที่ไมมีใครอยูไป รพ.กันหมด คนเล็กตรวจ

ทุกวันก็ยังปกติ จน 21 ก.พ. ขึ้น 2 ขีด แตก็ปกติไมมีอาการใดๆ 

สรุปติดจากพอหรือพี่เลี้ยงที่นอนเฝานั่นแหละ พี่หมอนเดือดรอน

ตองกักตัวตออีก

สรุปเร� องโควิดไดประมาณนี้วาประมาณ 3-4 วัน เชื้อถึง

เริ่มโผลออกมา คนที่เสี่ยงรอดู 3-4 วัน สวนอาการของแตละคน 

โสนไขขึ้นวันเดียว มีไอนิดหน�อย คา CT18 แมเสียงเปลี่ยน ไขขึ้น 

38 วันเดียว ไมไอแตเจ็บคอ คา CT28 พอไขขึ้น ปวดตัว หนาว 

และหงอมอยู 3 วัน คาการอักเสบในเลือดสูงถึง 50 คา CT18 

แตไมลงปอด ไมเจ็บคอ ไอหนักชวง 4 วัน วันที่ 5 เริ่มดีขึ้น พอ

หนักสุดอายุเยอะสุด สรุปทุกคนเปนหมดครับ แตก็หายกันหมด

แลว ขอให โชคดีทุกคนครับ ดวยความปรารถนาดีจากครอบครัว

ปฐวีกานต”.

กระแสดีไมหยุด เรตต้ิงแรงฉุดไมอยูแลว สําหรับละครโรแมนติกคอมิดี เขยบานไร 

สะใภไฮโซ ทางชอง 7HD งานน้ีทําเอาผูกํากับ เพชร-พุฒิพงศ พรหมสาขา ณ สกลนคร 

ปล้ืมใจสุดๆ แถมยังคุยโวรับประกันทุกอีพีฮาลนจอแน�นอน

“เห็นกระแสตอบรับกับเรตต้ิงแลว ท้ังทีมงาน นักแสดงดีใจกันหมด เพราะทุกคนทุก

ฝายต้ังใจทํางาน เรามีบทท่ีดี ทีมงานท่ีดี นักแสดงท่ีดี ก็ทําใหงานออกมาอยางท่ีเราต้ังใจ 

พอเห็นกระแสตอบรับก็เปนอะไรท่ีย่ิงดีใจ ท่ีสําคัญละครเพ่ิงออกอากาศได 4 อีพีเอง แลว

ฟดแบ็กดีขนาดน้ี มันก็ปล้ืมใจนะ ทุกคร้ังท่ีมีผลงานออกอากาศ ก็จะคิดจะอธิษฐานในใจ

เสมอวา ขอใหละครเรตต้ิงดี กระแสตอบรับดี แฟนๆ ช� นชอบ ซ่ึงจริงๆ ตลอดเวลาท่ีทํา

ละครมา ผมและทีมงานทุกคนก็พยายามรักษาคุณภาพของงานใหดีมาตลอดอยูแลว แตนึก

ไมถึงวากระแสตอบรับจากแฟนๆ ท่ีมีใหกับละคร เขยบานไร สะใภไฮโซ ท่ีเพ่ิงออกอากาศ

ไมก่ีตอนจะดีขนาดน้ี ดีใจมากครับ 

สวนหน่ึงตองขอบคุณแฟนคลับของนักแสดงทุกทาน โดยเฉพาะแฟนคลับของเขม หัสวีร กับมุกดา นรินทรรักษ ท่ีติดตาม สนับสนุนกัน

อยางมาก บวกกับอาจจะมีการบอกตอปากตอปาก ก็ทําใหมีการติดตามละครเพ่ิมข้ึน อยากบอกวาละครเร� องน้ีจะมีความเขมขนข้ึนเร� อยๆ จะ

ไดเห็นลีลาของพระเอกท่ีจูๆ  ตองตกกระไดพลอยโจนมาแตงงานกับนางเอก ท่ีตองรับศึกหลายดาน แลวเด๋ียวอีพีตอๆ ไป ตัวพระเอกจะตอง

ไปรับศึกใหญท่ีบานนางเอก อยากบอกแฟนๆ วาเตรียมปอดไวสักหลายปอดนะครับ คือฮาทองแข็งกวาเดิมแน�นอน”.

‘เพชร’ปลื้ม‘เขยบานไร สะใภไฮโซ’

เปดตัวแค4อีพีกระแสดีเรตติ้งพุง 

เพลงและละครดวย”

หลังจากซีรีส “Muchaburi! I Am The President” ออน

แอรในประเทศญี่ปุนไปเม� อเดือนมกราคมที่ผานมา ลาสุด

หนุมๆ ก็ได โพสตคลิปบน TikTok “ENHYPEN” ที่มีผูติดตาม

มากกวา 10 ลานคน ชวนแฟนๆ มาฟงเพลง “Always” อีก

ดวย คลิกดูคลิปทาง tiktok ผานลิงก https://www.tiktok.

com/@enhypen/video/7067456418454048002?is_

from_webapp=1&sender_device=pc&web_

id691670233780623923 หรือไปลองฟงเพลงนี้กันไดที่ https://

enhypenth.lnk.to/ALWPR

สําหรับ ENHYPEN ช� อวงก็อานตรงตัวคือ เอนไฮเพน 

เปนบอยแบนดจากคาย Belift Lab มีสมาชิกทั้งหมด 7 คน เปน

ผูชนะมาจากรายการเรียลลิตี I-LAND โดยหนุมหลอทั้ง 7 คน 

ประกอบดวย จองวอน, เจย, นิกิ, ฮีซึง, ซอง ฮุน และชอนอู 

สําหรับซอง ฮุน มาจากการโหวตของผูชมทั่วโลก ขณะที่ชอนอู

มาจากการคัดเลือกของเหลาโปรดิวเซอร.

บอยแบนดเกาหลี ENHYPEN ปลอยซิงเกิลภาษาญี่ปุน 

‘Always’ ประกอบซีรีส ‘Muchaburi! I Am The President’

การพิสูจนวาไดรับความนิยมอยางมากโดยอยู

ในอันดับที่ 39 ใน “Artist 100” ทําใหช� อของ

พวกเขาถูกจดจําในฐานะศิลปนระดับโลกไป

เปนที่เรียบรอย

เพลง “Always” ของหนุมๆ “EN-

HYPEN” เปนเพลงตนฉบับภาษาญี่ปุนที่ 

2 ของพวกเขา ตอจากเพลงรอง “Forget 

Me Not” ที่รวมอยูในซิงเกิลเปดตัวในญี่ปุน 

‘BORDER : Transient’ โดยพวกเขาไดกลาว

เกี่ยวกับเพลงนี้ ไววา

“เราหวังวาเราสามารถใหกําลังใจแก

ทุกคนที่มีชีวิตอยูในขณะนี้ โปรดตั้งตารอ
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ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๑๙๐/๒๕๖๕

 

 ดวย ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โดยนายอมร จันทรสมบูรณ กรรมการ โจทก  ไดย� นฟอง นางสาว

อัญพัชญ จิระอรรธวัฒน หรือนางสาวเสาวณีย แสงสวาง ที่ ๑ นางอําพร แสงสวาง ที่ ๒ จําเลย วาจําเลยเปนหนี้

โจทกในมูลหนี้ตามคําพิพากษา รวมจํานวน ๔,๕๖๘,๒๒๑.๐๒ บาท และจําเลย มีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพยไม

พอกับหนี้สินและตองตามขอสันนิษฐานของพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕) ขอใหศาล

มีคําสั่งพิทักษทรัพยของจําเลยทั้งสองเด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนา

คําฟองใหจําเลยที่ ๒ ไมสามารถกระทําได

   จึงประกาศให นางอําพร แสงสวาง จําเลยที่ ๒ ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัดพิจารณา ใน

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยที่ ๒ ไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับสําเนาคําฟอง

เร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง                  

   

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙    โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

กราบถวายมุทิตาจิตสักการะ  สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี  เน� องในโอกาสอายุวัฒนมงคล 69 ป 

วิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ทิพยประกันภัย เขากราบ

ถวายมุทิตาจิตสักการะแด สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) เจาคณะใหญหนกลาง 

กรรมการมหาเถรสมาคม ผูชวยเจาอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ในโอกาสที่อายุวัฒน

มงคล 69  ป ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

“โรบินฮูด” แพลตฟอรมฟูดเดลิเวอรี

สัญชาติไทย ทําตลาดพ้ืนท่ีศักยภาพยานบางกะป 

หนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตรที่มีแนวโนมการ

เติบโตดานปริมาณการส่ังอาหาร และมียอดเฉล่ีย

ในการสั่งอาหารตอครั้ง (ticket size) สูง

เปนลําดับตน ๆ ของแพลตฟอรม ลาสุดสง

แคมเปญใหม “เสน�หสตรีทฟูดดีดีบางกะป” 

ยกขบวนความอรอยหลากหลายสไตลจาก

สตรีทฟูดช� อดังขวัญใจชาวบางกะปมาไวบน

แพลตฟอรม พรอมสงตรงความอรอยให

ลูกคาถึงหนาบาน และเพ� อเปนการสนับสนุน

รานเล็กใจดีใหมี โอกาสเพิ่มยอดขายผาน

บริการฟูดเดลิเวอรี รวมถึงรวมเปนสวนเล็ก ๆ 

ในการชวยลดภาระคาครองชีพที่พุงสูงขึ้นให

กับลูกคา โรบินฮูดขอมอบโคดสวนลดพิเศษ 

“BANGKAPI” ลดทันที 50 บาท เม� อสั่ง

อาหารขั้นต่ํา 180 บาท จากรานคาที่รวมรา

ยการฯ ในเขตบางกะปเทานั้น ตั้งแตวันที่ 24 

กุมภาพันธ 2565 – 24 มีนาคม 

โอซีซี รวมกับ ไอริส โอยามะ 

ปนน้ําใจใหนองๆ หนูๆ         

วรเทพ อัศวเกษม กรรมการ

บริษัท โอซีซี พรอมดวย Yoshiki 

Mori กรรมการผูจัดการ บริษัท 

ไอริส โอยามะ (ประเทศไทย) สง

ความห่วงใยให้น้องๆ หนูๆ ช่วง

สถานการณโควิด-19 มอบผลิตภัณฑ

หนากากอนามัย IRIS OHYAMA  

สําหรับเด็กเล็ก ใหแก สถานสงเคราะห

เด็กออนพญาไท รวมมูลคา 68,000 บาท  

โดยมี อรนุชา มงคลรัตนชาติ ผูปกครอง

สถานสงเคราะหเด็กออนพญาไท รับมอบ 

นายสีหนาท ล่ําซํา กรรมการผูจัดการ 

บริษัท เพอรเพิล เวนเจอรส ผูพัฒนาและให

บริการ “โรบินฮูด” แพลตฟอรมฟูดเดลิเวอรี

สัญชาติไทย กลาววา “จากขอมูลเชิงลึก 

(Insight) ท่ีน�าสนใจเก่ียวกับพ้ืนท่ี “ยานบางกะป” 

ที่เปนแหลงที่อยูอาศัยและการคาขายของ

กรุงเทพฯ ฝงตะวันออก อีกทั้งยังเปนแหลง

รวมรานอาหารหลากหลายประเภทที่เปด

ขายตลอดเวลาทั้งในชวงเวลากลางวัน และ

กลางคืน เปนพื้นที่ยุทธศาสตรมียอดเฉลี่ยใน

การสั่งอาหารตอครั้ง (ticket size) สูงเปน

ลําดับตน ๆ ของแพลตฟอรม รวมถึงราคา

อาหารมีใหเลือกสรรหลายระดับตอบโจทย

ความตองการของลูกคาไดทุกกลุม

นอกจากน้ี เรายังพบวาพ้ืนท่ียานบางกะป

มีจํานวนรานคาเขารวมโครงการ “โปรดีดี” 

(Delivery Discount) กับโรบินฮูดมากที่สุด

เปนอันดับหนึ่งในกรุงเทพฯ และเพ� อเปนการ

สนับสนุนรานคาใจดีเหลานั้น เราจึงไดสง

“โรบินฮูด” สงแคมเปญ “เสน�หสตรีทฟูดดีดีบางกะป” 

สนับสนุนรานคาใจดียานบางกะป เสิรฟความอรอยตรงถึงบาน พรอมโคดสวนลด 50 บาท

แคมเปญใหม “เสน�หสตรีทฟูดดีดีบางกะป” ยกขบวนความอรอย

หลากหลายจากสตรีทฟูดช� อดังขวัญใจชาวกรุงจํานวนกวา 5,000 

รานในยานนี้มาไวบนแพลตฟอรม พรอมแจกโคดสวนลด “BANG-

KAPI” ลดเพิ่มทันทีอีก 50 บาท เม� อสั่งอาหารขั้นต่ํา 180 บาท 

จากรานคาที่รวมรายการฯ ในเขตบางกะปเทานั้น ตั้งแตวันที่ 24 

กุมภาพันธ – 24 มีนาคม  โดยโรบินฮูดมุงหวังใหแคมเปญนี้ชวย

เพิ่มโอกาสในการสรางรายไดที่มากขึ้นแกรานอาหารเล็ก ๆ ที่ตอง

แบกรับภาระตนทุนวัตถุดิบแพงในชวงเวลานี้ พรอมมุงหวังเปน

สวนเล็ก ๆ ในการชวยลดคาครองชีพใหกับประชาชนที่สั่งอาหาร

ผานโรบินฮูดแพลตฟอรมควบคูกันไปอีกดวย”

เดินทางออกสูเสนทางปนจักรยานที่

เปดโลง พรอมกับสายลมที่พัดผาน สัมผัส

ถึงการผจญภัยภายในหัวใจของคุณ! สํารวจ

ธรรมชาติที่รายลอมไปดวยวิถีชีวิตทองถิ่นบน

รถสองลอ จากโรงแรมโซ โซฟเทล หัวหิน 

ไปยังชายหาดโตนดนอย กับเสนทางจักรยาน

ระยะทาง 16.5 กิโลเมตร แวะชมสถานที่ที่

ยังไมเปนที่รูจัก และวิถีชีวิตอันเงียบสงบของ

คนในชุมชนทองถิ่น ไดแก

ฟารมเพาะเล้ียงกุง ฟารมกุงของลุงหมึก

อยูหางจากรีสอรทเพียง 3 กิโลเมตร โดยเปน

จุดแวะชมที่แรกของการเดินทาง ที่นี่ทุกทาน

สามารถเพลิดเพลินกับธรรมชาติโดยรอบ

ของชนบท และชมบอเพาะเล้ียงกุงขาวซ่ึงเปน

แหลงจัดจําหน�ายกุงใหกับผูซ้ือในชุมชนทองถ่ิน

หาดลึกลับ ถัดจากฟารมกุง ปนจักรยาน

เปนระยะทาง 6.5 กิโลเมตร เพ� อไปยังชายหาด

ที่ซอนอยูในชะอํา ทุกทานสามารถเห็นวิถีชีวิต

ชาวประมงทองถิ่นทอดแหไดจากบริเวณ

ชายหาด และพักผอนบนหาดทรายขาวละเอียด 

โดยทุกวันเวลาประมาณ 17:00 น. – 18:00 น. 

ทุกทานจะไดชมฝูงวัวเดินผานชายหาดระหวาง

ทางกลับบาน เปนภาพพระอาทิตยตกดิน

พรอมวิถีชิวิตแบบชาวบานที่สวยงามอีกรูป

แบบหนึ่ง

ฟารมมะพราว ระยะทางหางจากชายหาด 

2 กิโลเมตร เปนสวนมะพราวที่มีเนื้อที่ 55 ไร 

(ประมาณ 88,000 ตร.ม.) ซึ่งเริ่มมีการปลูก

มะพร้าวเมื่อประมาณสามปีที่แล้วบนพื้นที่

วางเปลาขางปาสน ปจจุบันเปนพื้นที่เพาะ

ปลูกไดสรางงานใหกับคนในชุมชน และยัง

แสดงใหเห็นวาตนมะพราวเปนพืชทนรอน 

และทนลม สามารถเจริญเติบโตในพื้นที่ใกล

ทะเลไดเปนอยางดี

นาขาว ถัดจากสวนมะพราวเพียง 1 

กิโลเมตร ทุกทานจะไดเห็นพื้นที่นาแหงเดียว

ในจังหวัดเพชรบุรีที่มีการปลูกขาวริมชายฝง

ทะเล การทํานาริมชายฝงไมไดรับความนิยม

เน� องจากความเค็มของดิน ท่ีน่ีชาวนาไดทดนํ้า

เขานาโดยใชน้ําจากคลองเพ� อใหไดผลผลิตที่

ดีมากวาทศวรรษ

หาดโตนดนอย สิ้นสุดการเดินทาง

ที่หาดโตนดนอย ซึ่งอยูหางจากนาขาว 4 

กิโลเมตร เปนจุดชมพระอาทิตยตกที่สวยงาม

ตระการตา บริเวณแนวชายฝงทะเลแหงนี้

ไมคอยเปนที่รูจักมากนัก ภาพเสาคอนกรีตที่

ย� นออกไปในทะเลเปนเพียงสวนเดียวที่เหลือ

อยูของโครงการทาเรือรางซึ่งเดิมมีเปาหมาย

จะเช� อมโยงเมืองชายฝงทะเลระหวางพัทยา 

และหัวหิน

ติดตอเชาจักรยานทุกวันได ท่ี คิดส เทนท 

ตั้งแตเวลา 7:30 น. – 18:00 น. คาเชา

จักรยานราคา 400 บาทสุทธิตอวัน หรือ 120 

บาทสุทธิตอช่ัวโมง ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 

https://bit.ly/3fwiVjn หรือสํารวจเสนทางขี่

จักรยานไดที่ https://bit.ly/3HWW7oP

โรงแรมโซ โซฟเทล หัวหิน 115 หมู 7 

บางเกา ชะอํา เพชรบุรี 76120 ประเทศไทย 

โทร.0-3270-9555 หรืออีเมล h9649@sofitel.com

เปดประสบการณ และคนพบสถานที่ทองเที่ยวใหมๆ

กับกิจกรรมปนจักรยาน CYCLING AROUND SO/ ที่ โรงแรมโซ โซฟเทล หัวหิน

สายมูหามพลาด!!! เจาพอศาสตรแหง

ตัวเลข “แมน การิน” เผย 4 ตัวเลขมงคล

เสริมความเฮงป 2565 และเลขท่ีตองควรระวัง 

ใครอยากรูวา Lucky Number คืออะไร ? รอ

ติดตามพรอมกันไดที่ รายการ “สารพันมู” 

วันศุกรที่ 25 กุมภาพันธนี้ เวลา 19.45 น. 

ทางชอง JKN หมายเลข 18

เดินหนาขยายสาขาเต็มสูบ ครั้งนี้ 

สุวัฒน ทองรมโพธ์ิ บอสใหญแหงโรงภาพยนตร

เครือ เอส เอฟ เปดสาขาใหมลําดับที่ 66 กับ 

โรงภาพยนตร เอส เอฟ 

ซีเนมา สาขาโรบินสัน

ไลฟสไตล บานฉาง 

เตรียมเปดใหบริการ

ในวันที่ 3 มีนาคม 

ต อนรับภาพยนตร

ซุปเปอรฮี โรที่ทุกคน

รอคอย “The Batman 

(เดอะ แบทแมน)” พรอมขนโปรโมชั่นสุดคุม 

และกิจกรรมใหรวมสนุกรับของรางวัลแบบ

แจกเยอะแจกจริงที่โรงภาพยนตรอีกมากมาย 

ท่ีสําคัญไดดูหนังปลอดภัยดวยมาตรการ “ดูแล

ดวยใจ” ใครอยากดูหนังแบบคุมๆ ท่ี เอส เอฟ 

เตรียมโหลดแอปไวไดเลย

ซันคิสท จัดโปรโมชั่นอรอยถูกปาก 

เพลิดเพลินทั้งครอบครัวดวยถั่วรสชาติถูกใจ

ไปกับซันคิสท พิสทาชิโออบและซันคิสท พิสทาชิโอ

อบเกลือ ขนาด 150 กรัม จากปกติราคา 

115 บาท เหลือเพียง 99 บาทเทานั้น พบกับ

โปรโมชั่นดี ๆ แบบนี้ ไดแลว ตั้งแตวันที่ 17 

กุมภาพันธ - 16 มีนาคม ที่วิลลา มารเก็ต ทุก

สาขา สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ีโทร.0-2813-

0954-5 หรือติดตามขาวสารและกิจกรรมตาง ๆ  

ไดท่ี www.heritagethailand.com, www.facebook.

com/SunkistTHและ IG:sunkistthailand  

สํานักงานคณะกรรมการการแขงขัน

ทางการคา (สํานักงาน กขค.) ขอเชิญผู

ประกอบการกลุมธุรกิจ และผูท่ีสนใจรวมรับฟง

นโยบายและทิศทางการดําเนินงานในการ

กํากับดูแลการแขงขันทางการคาประจํา

ป 2565 อาทิ แนวทางในการสนับสนุนการ

แขงขันผูประกอบธุรกิจ SMEs การกํากับดูแล

ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Digital Platform) 

การปรับปรุงกฎหมายแขงขันทางการคาให

เอื้อตอบริบทเศรษฐกิจดิจิทัล การเสริมสราง

ความรวมมือระหวางประเทศ พรอมรวมรับ

ฟงสถิติเร� องรองเรียนการแขงขันทางการคา

ท่ีน�าสนใจในป 2561 - 2564 โดยสามารถรับชม

การถายทอดสดไดผานชองทางเฟซบุกแฟนเพจ 

: สํานักงานคณะกรรมการการแขงขันทางการคา 

- สํานักงาน กขค.  Facebook.com / TCCT.OR.TH

หองอาหารเปรมประชากร โรงแรม 

มิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น เอาใจคนรัก

บุฟเฟต เตรียมอาหารจานเด็ดในไลนบุฟเฟต

นานาชาติไวใหเลือกอรอย อาทิ ขนมจีนนํ้ายาปู 

ขาวขาหมู ปลาทอดราดซอสมะขาม เนื้ออบ

ซอสไวนแดง สลัดกุง สลัดผลไม ไสอั่ว ยํา

ไหลบัวกุงสด เก๊ียวซาหมู กระเพาะปลานํ้าแดง

ซุปมะเขือเทศ น้ําพริกลงเรือ เตาเจี้ยวหลน 

มื้อกลางวันทานละ 400 บาท และ มื้อเย็น

ทานละ 500 บาท ปลอดภัยกับมาตรการ

ปองกัน สอบถามรายละเอียดและสํารองโตะ

ที่ โทร.0-2575-5599

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

“WALTZ” ช็อปแวนตาระดับพรีเมียม ฉลองครบรอบ 16 ป สรางตํานานบทใหม ภายใต

คอนเซ็ปต “The Thriving Heritage”     WALTZ ช็อปแวนตาระดับพรีเมียมแถวหนาของ

ประเทศไทย ที่รวบรวมแบรนดแวนตาหรูระดับลักซชัวรีชั้นนําของโลก จัดงานแถลงขาวฉลอง

ครบรอบ 16 ป ภายใตคอนเซ็ปต กับ “WALTZ The Thriving Heritage” โดยมี นายแพทยสุวิช 

รัตนศิรินทรวุธ ผูกอตั้งบริษัท วอชิงตัน พารากอน และณภัทร รัตนศิรินทรวุธ กรรมการ

ผูจัดการ บริษัท วอชิงตัน พารากอน ณ ราน WALTZ สาขา Siam Paragon ชั้น 2

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๙๑/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล 

ขอใหทรัพยสินของ นายจิตพันธ มีเมือง กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมายเหตุ

๑. ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 

๓๒๙๖๖ เลขที่ดิน ๑๒๕๗ 

ตําบลหนองตอง อําเภอ

หางดง จังหวัดเชียงใหม 

เนื้อที่ ๒ งาน ๖๑ ตารางวา

พรอมสิ่งปลูกสราง

- นางอรุณทิพย 

จันทราช 

(ผูจะขาย)/

นายแกว 

แซซุง 

(ผูจะซื้อ)

๒,๗๐๐,๐๐๐ 

บาท (ณ วันที่ ๓ 

กรกฎาคม ๒๕๖๓)

 ๑.ทรัพยสิน

รายการที่ ๑ ตาม

คําสั่ง คณะ

กรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย. 

๑๗๑/๒๕๖๔๒. 

นายแกว แซซุง 

ทําสัญญาจะซื้อจะ

ขายที่ดินพรอมสิ่ง

ปลูกสรางแปลง

นี้กับนางอรุณ

ทิพย จันทราช ยัง

คางชําระเงินอีก 

๖๐๐,๐๐๐ บาท ๓. 

เงินที่ไดจากการ

ขายทอดตลาดให

ตกเปนของแผน

ดินทั้งหมด กรณี

ที่ขายทอดตลาด

ไดเงินมากกวา 

๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท 

ก็ใหคืนเงินแก

นางอรุณทิพย จัน

ทราช แตไมเกิน 

๖๐๐,๐๐๐ บาท 

๒. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาสิงหบุรี เลขที่บัญชี 

๑๓๕-๒-๖๒๕๗๕-๙ ช� อบัญชี 

นายจิตพันธ มีเมือง

- นายจิตพันธ

มีเมือง

๕,๓๒๓.๘๗ บาท 

(ณ วันที่ ๘ 

ตุลาคม ๒๕๖๔) 

 ทรัพยสินรายการ

ที่ ๒ ตามคําสั่ง 

คณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย. 

๑๗๑/๒๕๖๔

๓. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาพาราไดซ พารค เลขที่

บัญชี ๐๓๑-๘-๘๔๒๕๑-๕ 

ช� อบัญชี นายประภาส 

จันทศร

- นายประภาส 

จันทศร

๔,๖๖๕.๗๗ บาท 

(ณ วันที่ ๒๒ 

สิงหาคม ๒๕๖๔) 

 ทรัพยสินรายการ

ที่ ๓ ตามคําสั่ง 

คณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย. 

๑๗๑/๒๕๖๔

๔. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาถนนศรีนครินทร กม.

๙ เลขที่บัญชี ๐๗๑-๘-

๙๑๔๔๑-๘ ช� อบัญชี 

นายประภาส จันทศร

- นายประภาส 

จันทศร

๙๕๓.๐๙ บาท (ณ 

วันที่ ๘ ตุลาคม 

๒๕๖๔)

 ทรัพยสินรายการ

ที่ ๔ ตามคําสั่ง 

คณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย. 

๑๗๑/๒๕๖๔

๕. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาฟวเจอรพารค รังสิต 

๒ เลขที่บัญชี ๐๑๔-๑-

๕๓๙๑๗-๕ ช� อบัญชี 

นายจักรกฤษณ 

ปญจพิสุทธิ์ศรี

- นายจักรกฤษณ 

ปญจพิสุทธิ์ศรี

๕,๘๖๘.๑๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๒ 

สิงหาคม ๒๕๖๔) 

 ทรัพยสินรายการ

ที่ ๕ ตามคําสั่ง 

คณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย. 

๑๗๑/๒๕๖๔

๖. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาบางระจัน สิงหบุรี 

เลขที่บัญชี ๐๑๑-๑-

๘๒๕๗๗-๗ ช� อบัญชี 

นายอัจฉริยะ ช� นชม

- นายอัจฉริยะ 

ช� นชม

๓๖,๙๕๐.๑๓ บาท 

(ณ วันที่ ๒๒ 

สิงหาคม ๒๕๖๔) 

 ทรัพยสินรายการ

ที่ ๖ ตามคําสั่ง 

คณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย. 

๑๗๑/๒๕๖๔

๗. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาอูทอง เลขที่บัญชี 

๐๕๒-๑-๗๔๒๑๕-๑ ช� อบัญชี 

นายอํานาจ ชอยเชื้อดี

- นายอํานาจ 

ชอยเชื้อดี

๓,๐๑๘.๕๕ บาท 

(ณ วันที่ ๒๒ 

สิงหาคม ๒๕๖๔) 

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๗ ตามคําสั่ง 

คณะกรรมการ

ธุรกรรมที่ ย. 

๑๗๑/๒๕๖๔

๘. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาบิ๊กซี ลพบุรี เลขที่

บัญชี ๕๐๖-๒-๒๙๐๕๖-๒ 

ช� อบัญชี นายทรงสวัสดิ์ 

ศรีศักดิ์

- นายทรงสวัสดิ์ 

ศรีศักดิ์

๖,๕๗๗.๖๔ บาท 

(ณ วันที่ ๘ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๙ ตามคําสั่ง 

คณะกรรมการ

ธุรกรรมที่ ย. 

๑๗๑/๒๕๖๔

๙. เงินในบัญชีเงินฝาก

ธนาคารเพ� อการเกษตร

และสหกรณการเกษตร 

สาขาชนแดน เลขที่บัญชี 

๐๒๐๐๓๕๑๔๐๒๖๐ ช� อบัญชี 

นายธีรพงษ ทองอยู

- นายธีรพงษ 

ทองอยู

๓,๕๘๔.๐๗ บาท 

(ณ วันที่ ๘ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๑๐ ตามคําส่ัง 

คณะกรรมการ

ธุรกรรมท่ี ย. 

๑๗๑/๒๕๖๔

๑๐. เงินในบัญชีเงินฝาก

ธนาคารออมสิน สาขา

โรบินสัน ลพบุรี เลขที่บัญชี 

๒๐๑๐๘๔๔๖๙๗๐ ช� อบัญชี 

นายทรงสวัสดิ์ ศรีศักดิ์

- นายทรงสวัสดิ์ 

ศรีศักดิ์

๑,๓๒๒.๗๑ บาท 

(ณ วันที่ ๒๓ 

สิงหาคม ๒๕๖๔) 

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๓ ตามคําสั่ง 

คณะกรรมการ

ธุรกรรมที่ ย. 

๑๗๑/๒๕๖๔

๑๑. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

ออมสิน สาขาอินทรบุรี เลข

ที่บัญชี ๒๐๒๕๕๕๐๑๒๒๑ 

ช� อบัญชี นายพรเทพ 

ยอดดําเนิน

- นายพรเทพ 

ยอดดําเนิน

๒๐,๒๘๓.๔๑ บาท 

(ณ วันที่ ๒๓ 

สิงหาคม ๒๕๖๔) 

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๔ ตามคําสั่ง 

คณะกรรมการ

ธุรกรรมที่ ย. 

๑๗๑/๒๕๖๔

๑๒. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

เลขที่บัญชี ๔๖๖-๐-๕๗๔๓๖-

๑ ช� อบัญชี นายสุทธากร 

นาคพุม

- นายสุทธากร 

นาคพุม

๕,๘๑๑ บาท (ณ 

วันที่ ๒๓ สิงหาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๕ ตามคําสั่ง 

คณะกรรมการ

ธุรกรรมที่ ย. 

๑๗๑/๒๕๖๔

๑๓. เงินในบัญชีเงินฝาก

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 

(มหาชน) สาขาสิงหบุรี เลข

ที่บัญชี ๕๖๐-๒-๖๒๐๔๐-๐ 

ช� อบัญชี นางสุดใจ 

ศุภกําเนิด

- นางสุดใจ

ศุภกําเนิด

๕,๗๗๓.๖๕ 

บาท (ณ วันที่ ๑ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๘ ตามคําสั่ง 

คณะกรรมการ

ธุรกรรมที่ ย. 

๑๗๑/๒๕๖๔

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑๓ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๒,๘๐๐,๑๓๑.๙๙ บาท

(สองลานแปดแสนหน่ึงรอยสามสิบเอ็ดบาทเกาสิบเกาสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายจิตพันธ มีเมือง กับพวก

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นางกรองทอง สุเสารัจ)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการพิเศษ

พนักงานเจาหนาที่



13ขาวประชาสัมพันธ

ล็อคเปาความอรอยสุดพรีเมียมกับ

บุฟเฟตแชมเปญบร้ันช ท่ีพรอมใหคุณไดสัมผัส

กลิ่นอายอาหารสไตลสเปน ที่หองอาหาร

อูโนมาส ชั้น 54 โรงแรมเซ็นทาราแกรนดฯ 

เซ็นทรัลเวิลด วันอาทิตยที่ 6 มีนาคม และ

วันอาทิตยที่ 3 เมษายน เราพรอมใหคุณ

ไดด� มด่ํา สัมผัสกลิ่นอายสไตลสเปนกับมื้อ

สายวันอาทิตย และเพลิดเพลินกับอาหาร

และเคร� องด� มที่เสิรฟแบบไมจํากัด  และมุม

อาหารไฮไลทที่เรายกใหเปนที่หนึ่งกับเหลา

บรรดาซีฟูดคุณภาพพรีเมียมสดใหมจัดเรียง

รายบนน้ําแข็งเปนการเรียกน้ํายอย อาทิ 

กามปูอลาสกาเน้ือหวาน ล็อบสเตอรเน้ือแน�น 

กุงลายเสือ หอยนางรมหลากหลายสายพันธุ

สด ไขปลาคาเวียร ทานพรอมน้ําจิ้มรสแซบ

เติมเต็มมื้อสายวันอาทิตยอยางมีสไตล กับตํานานบุฟเฟตแชมเปญบรั้นชสุดพรีเมียม 

เพ� อเพิ่มอรรถรส รวมถึง หลากหลายเมนู 

ทาปาส แฮมนานาชนิด มาใหคุณไดเลือกสรร

ความอรอยดวยตัวเอง

นอกจากนี้ยังมีอาหารสเปนตามสั่งที่

คัดสรรเมนูอาหารจานเดนหลากหลายเมนู

จนนับไมถวน มาใหคุณไดลิ้มลอง โดยทีม

เชฟประจําหองอาหารไดคัดสรรวัตถุดิบชั้น

การเจ็บปวยเกิดขึ้นไดในทุกชวงเวลา 

โดยที่เราไมไดคาดคิด โรงพยาบาลหัวเฉียว  

ไดเล็งเห็นความสําคัญของการดูแลสุขภาพ

ของทุกทาน จึงไดดําเนินการขยายเวลาการ

ใหบริการคลินิกผูปวยนอก โดยเปดบริการทุก

วัน เวลา 08.00  ถึง 20.00 น. ดวยบริการที่

สะดวก รวดเร็ว และทีมแพทยผูชํานาญการ

ที่ครอบคลุมทุกสาขา 

เลิศสงตรงจากสเปน นํามารังสรรคเปนเมนู

สุดเอ็กซคลูซีฟ ตั้งใจปรุงอยางสุดฝมือ พรอม

เสิรฟรอนใหทุกทานไดลิ้มรสกันถึงโตะ 

มอบประสบการณที่คุณไมควรพลาด รวมทั้ง

เมนูของหวาน ละลานตาอีกมากมายที่

สายของหวานไมควรพลาด 

เชิญสัมผั สรสชาติและ

วัฒนธรรมของชาวสเปน 

พรอมหนาพรอมตากับ

ค ร อ บ ค รั ว ภ า ย ใ ต

บรรยากาศอันอบอุน ใน

ราคาเพียง 3,955 บาท

++ ตอทาน เสิรฟพรอม

แชมเปญ จี เอช มุมม กอร

ดอง รูจ หนึ่งในสุดยอด

โรงแรมอีสติน แกรนด สาทร กรุงเทพฯ 

ขายบุฟเฟตราคาพิเศษสุดคุม ใน งานไทย

เที่ยวไทยครั้งที่ 61 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 – วัน

อาทิตยที่ 6 มีนาคม นี้ ที่บูท R04-05 ณ 

ไบเทค บางนา (EH 100-102) 

พ ล า ด ไ ม ไ ด กั บ บุ ฟ เ ฟ ต

นานาชาติ ราคาพิเศษ ที่หองอาหาร 

เดอะ กลาส เฮาส สําหรับมื้อกลาง

วัน จันทร-เสาร ราคาสุทธิ ทานละ 

650 บาท (ปกติทานละ 975 บาท) 

มีอาหารไทย อาหารญี่ปุน อาหาร

นานาชาติมากมาย และ แกรนดวีก

เอนทบุฟเฟต ทานละ 1,200 บาท 

(ปกติทานละ 1,950 บาท) เสารเย็น 

และ อาทิตยกลางวัน ที่เสิรฟทั้ง ปูอ

ลาสกา ปูมา ปูทะเล ปูหิมะญี่ปุ น 

กุง หอยแมลงภูนิวซีแลนด หอย

นางรม ปลาหิมะ ตับหานฝรั่งเศส เนื้อแกะ

อบ เนื้อวากิวออสเตรเลีย อาหารไทยรสเลิศ 

อาหารญ่ีปุน ปลาแซลมอน ปลาฮามาจิ ซาชิมิ 

ซูชิ กุงเทมปุระ โคลดคัทและชีสชั้นดี สลัด

บาร พาสตาบาร ช็อกโกแลตฟองดูว ของหวาน 

ผลไมนานาชนิด รวมน้ําสมุนไพร น้ําด� ม 

กาแฟรอน และ ชารอน พิเศษ ซื้อบัตรรับ

ประทานครบ 10 ใบ แถม 1 ใบ ทันที 

งานน้ีพลาดไมไดกับราคาพิเศษสุดๆ 

ทั้ งพรี เมียมบุฟเฟตราคาพิ เศษจากหอง

โรงพยาบาลหัวเฉียว เปดบริการคลินิกผูปวยนอก เวลา 08.00 – 20.00 น.

นวลพรรณ ล่ําซํา กงสุลกิตติมศักดิ์ฯ จัดงานเฉลิมฉลองวันครบรอบ 32 ป 

การสถาปนาอิสรภาพ และวันครบรอบปที่ 104 แหงการฟนฟู “สาธารณรัฐลิทัวเนีย”

นวลพรรณ ล่ําซํา กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐลิทัวเนียประจํากรุงเทพมหานครจัด

งานเฉลิมฉลอง โอกาสครบรอบ 32 ป แหงการสถาปนาอิสรภาพสาธารณรัฐลิทัวเนีย และวัน

ครบรอบ 104 ป แหงการฟนฟูรัฐลิทัวเนีย รวมถึงฉลองครบรอบ 29 ป แหงการสถาปนาความ

สัมพันธทางการทูต ระหวางไทยและลิทัวเนีย โดยภายในงานไดรับเกียรติจาก ชวน หลีกภัย, 

ศาสตราจารยพรเพชร วิชิตชลชัย, โพธิพงษ ล่ําซํา, สนั่น อังอุบลกุล, สุพันธุ มงคลสุธี และ

ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ พรอมดวยคณะเอกอัครราชทูต ขาราชการกระทรวงการตางประเทศ 

และชาวลิทัวเนียที่พํานักในประเทศไทย มารวมงาน เม� อวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ ณ หอง

ประชุมใหญชั้น 14 เมืองไทยประกันภัย

15 ป ทีเคพารคยะลา ตนแบบแหลงเรียนรู 3 จังหวัด

ชายแดนใต     กิตติรัตน ปติพานิช ผูอํานวยการอุทยานการ

เรียนรู หรือ ทีเคพารค และพงษศักดิ์ ยิ่งชนมเจริญ นายก

เทศมนตรีนครยะลา รวมงานฉลองครบรอบ 15 ป ทีเคพาร

คยะลา ภายใตแนวคิด ‘Ready Set Grow’ เดินหนาพัฒนา

หองสมุดสูหองสมุดมีชีวิต พรอมแบงปนประสบการณและ

จุดประกายความคิดใหกับเยาวชนพื้นที่ชายแดนใต สงเสริม

การอานและเผยแพรนวัตกรรม ณ อุทยานการเรียนรูยะลา 

จังหวัดยะลา 

ม.เอเชียอาคเนย จับมือเอสเทลลิเจนซ เปด ป.โท Upskill 

Reskill สูสายงานดาน Data Analytics พรอมรับ Certificate 

จาก Google     ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชีย

อาคเนย พรอมดวย ดร.สันติสุข ลิ้มปติเจริญโชติ ประธาน

กรรมการบริหารบริษัท เอส เทลลิเจนซ รวมลงนามบันทึกขอ

ตกลงเปดหลักสูตรปริญญาโทออนไลน สาขาวิชาการจัดการ

นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ MDTI เตรียม Upskill สราง

บัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญ ทํางานไดจริงดาน Data Analytics 

โดยมี พวงพยอม ธารารักษ ที่ปรึกษาดานการพัฒนาธุรกิจ 

บริษัท เอส เทลลิเจนซ ปยพงศ เผาวณิช ผูชวยอธิการบดี 

และดร.พุฒิธร จิรายุส คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รวมเปนสักขี

พยาน ณ หองประชุม บริษัท เอส เทลลิเจนซ 

ว.นานาชาติ ม.รังสิต จับมือ บริติช เคานซิล ประเทศไทย 

เปดศูนยสอบภาษาอังกฤษ IELTS ประเทศไทย       ผศ.ดร.

ปถมาพร สุกปลั่ง รองอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัย

รังสิต พรอมดวย Mrs. Helga Stellmacher - Director, British 

Council Thailand รวมลงนามบันทึกขอตกลง (MOA) เพ� อ

ใหมหาวิทยาลัยรังสิตเปนศูนยการทดสอบภาษาอังกฤษ 

IELTS ในประเทศไทยอยางเปนทางการ และเพ� อเตรียม

ความพรอมสําหรับการศึกษาตอตางประเทศ หรือหลักสูตร

นานาชาติ การประกอบอาชีพ ตลอดจนการพัฒนาทักษะ

ความสามารถดานภาษาอังกฤษเพ� อการใชงานและการดํารง

ชีวิต ณ หองประชุม 1-801 อาคารอาทิตย อุไรรัตน (อาคาร 

1) มหาวิทยาลัยรังสิต

ลูทางการลงทุนแนวใหม     ดร.ศุภชัย สุขะนินทร และ พิชัญญา กัญจนาภรณ กรรมการ

บริหาร บริษัท ไฟวเวล จัดงาน ปฐมนิเทศและเปดหลักสูตร “ALPHA WEALTH” (อัลฟา 

เวลท) หลักสูตรใหความรูความเขาใจดานการลงทุนในเทคโนโลยีข้ันสูง ยุคดิจิทัล โดยมี ทอมม่ี 

เตชะอุบล เจตุบัญชา อํารุงจิตชัย วัชระ เอมวัฒน และ ภิมลภา สันติโชค มารวมงานดวย ณ 

หองบอลรูม โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพฯ 

อาหารเดอะ กลาส เฮาส บัตรหองอาหาร

อิตาเลียนแอนติโต โดยเชฟมิชลินหนึ่งดาว

(มูลคา 1,000 บาท จําหน�ายเพียง 800 บาท 

และ มูลคา 2,000 บาท จําหน�ายในราคา 

1,500 บาท) และสวนลดพิเศษของบัตร

สมาชิกอีสติน แกรนด การด บัตรเดียวที่มอบ

สวนลด ทั้งหองพัก หองอาหาร และอาหาร

จีน ที่หองอาหารเชฟแมน ที่โรงแรมอีสติน 

แกรนด สาทร กรุงเทพฯ

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม  โทร.0-2210-

8100 หรือ อีเมล gh@eastingrandsathorn.

com เยี่ยมชมเว็บไซต www.eastingrandsa-

thorn.com  ติดตามขาวสารไดที่ www.

facebook.com/EastinGrandSathorn

โรงแรมอีสติน แกรนด สาทร กรุงเทพฯ ขายบุฟเฟตสุดคุม 

ในงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่ 61 วันที่ 3-6 มีนาคม นี้

แบรนดแชมเปญของโลก จากขวดแม็กนัม 

หรือขวดใหญ ขนาดจุ 1.5 ลิตร หรือสองเทา

ของขวดแชมเปญปกติ รวมถึงไวนรสเลิศจาก

ทั่วโลก และเคร� องด� มพรีเมียมอ� นๆ แบบ

ไมอ้ัน (ราคาน้ีไมรวมอัตราภาษีและคาบริการ) 

บุฟเฟตแชมเปญบร้ันช เปดใหบริการ

ทุกวันอาทิตยแรกของทุกเดือน 

เวลา 11.30 - 14.30 น.

สอบถามร ายละ เ อี ย ด

เพิ่มเติม หรือสํารองที่นั่งไดที่ โทร. 

0-2100-6255 หรือ อีเมล: din-

ingcgcw@chr.co.th หรือสํารอง

ที่นั่งผานเว็บไซต www.unomas-

bangkok.com

โดยพบกับทีมแพทยผูชํานาญการ

ที่ครอบคลุมทุกสาขา เชน อายุรแพทย 

ศัลยแพทย ศัลยแพทยกระดูกและขอ สูตินรีแพทย  

กุมารแพทย  ทันตแพทย  จักษุแพทย แพทย

เวชศาสตรฟนฟู เปนตน

นอกจากแพทยผูชํานาญการที่ทุกทาน

จะไดพบ ทางโรงพยาบาลฯ ยังไดเนนใน

เร� องของการดูแลดวยความใสใจ วางแผน

การรักษาที่ตรงจุด  และเทคโนโลยี

ที่เพียบพรอม เพ� อหวังใหทุกทานเกิด

ความประทับใจกับการบริการที่ดีของ

โรงพยาบาลฯ สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมไดที่ แผนกลูกคาสัมพันธ 

โทร.0-2223-1351 ตอ 3126

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๙๓/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ Mr.Sommout Chaiyahak กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน (บาท) หมาย 

เหตุ

๑ เงินสด ๑ 

รายการ 

Mr.Sommout 

Chaiyahak

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑ รายการ รวมจํานวนประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงลานบาทถวน) 

พรอมดอกผล 

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน ราย Mr.Sommout Chaiyahak กับพวก

ลงช� อ

(นางสาวกิ่งดาว สีสาวแห)

ตําแหน�ง นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

พันตํารวจโท 

(ธีรพงษ ดุลยวิจารณ)             

ตําแหน�ง ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานสืบสวนสอบสวนทางการเงิน 

ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกองคดี ๔ 

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่ 

(ธีรพงษ ดุลยวิจารณ)             (นางสาวกิ่งดาว สีสาวแห)

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๗๑/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ นางสาวณิชาภา อภิเพชรวาณิช กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหายแทนการสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน ตามพระราช

บัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหศาลมีคําสั่งใหนําทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไปคืน

หรือชดใชคืนใหแกผูเสียหายแทนการสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

ราย

การที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/      

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน

(บาท) 

หมาย 

เหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาบางพลี เลขที่บัญชี 

๓๔๐๒๐๗๑๙๐๖ ช� อบัญชี นายกฤตฐา 

รุงแสงทิวากร 

- นายกฤตฐา 

รุงแสงทิวากร

๑๓,๑๒๕.๕๙ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๘ กันยายน 

๒๕๖๔)

-

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย

จํากัด (มหาชน) สาขาบางพลี เลขที่บัญชี 

๓๔๐๒๑๔๙๙๙๙ ช� อบัญชี นายกฤตฐา 

รุงแสงทิวากร 

- นายกฤตฐา 

รุงแสงทิวากร

 ๑๓,๒๙๖.๗๖ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๘ กันยายน 

๒๕๖๔)

-

๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน) สาขาเชียร เซ็นทรัล ลาดพราว 

เลขที่บัญชี ๗๓๐๒๙๐๖๕๒๖ ช� อบัญชี 

นายวัฒนชัย รุงแสงทิวากร 

- นายวัฒนชัย 

รุงแสงทิวากร

๖๒,๔๑๕.๘๓ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๘ กันยายน 

๒๕๖๔)

-

๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาบางพลี เลขที่บัญชี 

๓๔๐๒๑๒๑๑๑๓ ช� อบัญชี นายวิชัย 

รุงแสงทิวากร 

-  นายวิชัย รุง

แสงทิวากร

๔๘,๕๐๓.๘๒ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๘ กันยายน 

๒๕๖๔)

-

๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย

จํากัด (มหาชน) สาขาบางพลี เลขที่บัญชี 

๓๔๐๒๑๑๔๙๑๕ช� อบัญชี น.ส.ทิพยาภา 

รุงแสงทิวากร 

-  น.ส.ทิพยาภา 

รุงแสงทิวากร

๒๓๓,๘๒๔.๖๘ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๘ กันยายน 

๒๕๖๔)

๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน) สาขาถนนเทพารักษ เลขที่บัญชี 

๒๕๙๑๐๘๗๐๐๕ช� อบัญชี น.ส.ณัทชภา 

อภิเพชรวาณิช

- น.ส.ณัทชภา 

อภิเพชร

วาณิช

๕๑๑,๓๒๔.๕๖ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๘ กันยายน 

๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๖ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๘๘๒,๕๐๙.๒๔ บาท (แปดแสนแปด

หม� นสองพันหารอยเกาบาทย่ีสิบส่ีสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาลเพ� อขอใหศาลมีคําสั่งใหนําทรัพยสิน

ที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหายแทนการสั่งใหทรัพยสินตกเปนของ

แผนดิน รายนางสาวณิชาภา อภิเพชรวาณิช กับพวก

พันตํารวจโท

(อภิชาติ ทรัพยสงเสริม)

 พนักงานเจาหนาที่/เลขานุการ 

พันตํารวจโท 

(ธีรพงษ ดุลยวิจารณ)             

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานสืบสวนสอบสวนทางการเงิน 

ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกองคดี ๔ 

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่ 

(ธีรพงษ ดุลยวิจารณ)             

(อภิชาติ ทรัพยสงเสริม)

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๗๑/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ นางสาวณิชาภา อภิเพชรวาณิช กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหายแทนการสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน ตามพระราช

บัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหศาลมีคําสั่งใหนําทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไปคืน

หรือชดใชคืนใหแกผูเสียหายแทนการสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

ราย

การที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/      

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน

(บาท) 

หมาย 

เหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาบางพลี เลขที่บัญชี 

๓๔๐๒๐๗๑๙๐๖ ช� อบัญชี นายกฤตฐา 

รุงแสงทิวากร 

- นายกฤตฐา 

รุงแสงทิวากร

๑๓,๑๒๕.๕๙ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๘ กันยายน 

๒๕๖๔)

-

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย

จํากัด (มหาชน) สาขาบางพลี เลขที่บัญชี 

๓๔๐๒๑๔๙๙๙๙ ช� อบัญชี นายกฤตฐา 

รุงแสงทิวากร 

- นายกฤตฐา 

รุงแสงทิวากร

 ๑๓,๒๙๖.๗๖ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๘ กันยายน 

๒๕๖๔)

-

๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน) สาขาเซ็นทรัล ลาดพราว 

เลขที่บัญชี ๗๓๐๒๙๐๖๕๒๖ ช� อบัญชี 

นายวัฒนชัย รุงแสงทิวากร 

- นายวัฒนชัย 

รุงแสงทิวากร

๖๒,๔๑๕.๘๓ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๘ กันยายน 

๒๕๖๔)

-

๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาบางพลี เลขที่บัญชี 

๓๔๐๒๑๒๑๑๑๓ ช� อบัญชี นายวิชัย 

รุงแสงทิวากร 

-  นายวิชัย รุง

แสงทิวากร

๔๘,๕๐๓.๘๒ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๘ กันยายน 

๒๕๖๔)

-

๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย

จํากัด (มหาชน) สาขาบางพลี เลขที่บัญชี 

๓๔๐๒๑๑๔๙๑๕ช� อบัญชี น.ส.ทิพยาภา 

รุงแสงทิวากร 

-  น.ส.ทิพยาภา 

รุงแสงทิวากร

๒๓๓,๘๒๔.๖๘ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๘ กันยายน 

๒๕๖๔)

๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน) สาขาถนนเทพารักษ เลขที่บัญชี 

๒๕๙๑๐๘๗๐๐๕ช� อบัญชี น.ส.ณัทชภา 

อภิเพชรวาณิช

- น.ส.ณัทชภา 

อภิเพชร

วาณิช

๕๑๑,๓๒๔.๕๖ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๘ กันยายน 

๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๖ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๘๘๒,๕๐๙.๒๔ บาท (แปดแสนแปด

หม� นสองพันหารอยเกาบาทย่ีสิบส่ีสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาลเพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

รายนางสาวณิชาภา อภิเพชรวาณิช กับพวก

พันตํารวจโท

(อภิชาติ ทรัพยสงเสริม)

 พนักงานเจาหนาที่/เลขานุการ 

พันตํารวจโท 

(ธีรพงษ ดุลยวิจารณ)             

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานสืบสวนสอบสวนทางการเงิน 

ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกองคดี ๔ 

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่ 

(ธีรพงษ ดุลยวิจารณ)             

(อภิชาติ ทรัพยสงเสริม)
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ฮ่องกงเปิดทางจีนส่งแพทย์ช่วยสู้ โควิด
ฮ่องกง • รัฐบาลฮ่องกงประกาศใช้อำานาจฉุกเฉินเพื่อเปิดทางให้จีนแผ่นดินใหญ่ส่งแพทย์, 

พยาบาลและบุคลากรด้านอื่นมาช่วยต่อสู้กับการระบาดของไวรัสโคโรนาที่ฮ่องกงกำาลัง

เผชิญการระบาดอย่างหนัก

คนถามว่าวิกฤตยูเครนเกี่ยวข้องกับไต้หวันอย่างไร?

นักการทูตยุโรปบางคนบอกว่า ถ้าตะวันตกไม่

สนับสนุนยูเครนจากการรุกรานของรัสเซีย, ไต้หวันก็

จะรู้สึกถูกคุกคาม

แล้วมันเกี่ยวกันอย่างไร?

รัสเซียถือว่ายูเครนควรจะอยู่ใต้อิทธิพลของตน ไม่ว่าจะ

มองจากแง่ภูมิศาสตร์, ประวัติศาสตร์ และความมั่นคง

เหมือนที่จีนยืนยันว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีน

รัสเซียมองว่าการที่สหรัฐฯ และนาโตขยายอิทธิพลเข้าสู่

ยูเครนเท่ากับเป็นการคุกคามรัสเซียโดยตรง

เพราะถ้ายูเครนเข้าเป็นสมาชิกนาโต, โลกตะวันตกก็

สามารถจะส่งทหารและอาวุธร้ายแรงมาประจำายูเครน ซึ่ง

เท่ากับเป็นการประชิดติดพรมแดนรัสเซียโดยตรง

ตะวันตกเตือนรัสเซียว่าอย่าได้รุกเข้ายูเครน

เหมือนที่สหรัฐฯ และตะวันตกเตือนจีนแผ่นดินใหญ่ว่า

อย่าบุกไต้หวัน

แม้จะอยู่กันคนละทวีป แต่ไต้หวันก็กำาลังจับตาว่าสหรัฐฯ 

จะเอายังไงกับรัสเซียและยูเครน

ไต้หวันย่อมสามารถจะได้บทเรียนจากกรณีวิกฤตยูเครน

อย่างน้อยก็มีคำาถามว่าสหรัฐฯ จะปกป้องยูเครนจริงไหม 

ถ้าไม่จริง ไต้หวันก็หนาวได้เหมือนกัน

ดูจากภาพรวม ความคล้ายคลึงกันระหว่างสถานการณ์

ในยูเครนและไต้หวันค่อนข้างชัดเจน 

เพราะทั้ง 2 เป็นประชาธิปไตยแบบตะวันตกที่เผชิญกับ

ภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นจากเพื่อนบ้านที่มีอำานาจเผด็จการ 

อนาคตของทั้งยูเครนและไต้หวันจึงถูกมองว่าเป็นบท

ทดสอบที่สำาคัญเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของสหรัฐอเมริกา และ

ความพร้อมที่จะทำาสิ่งที่เรียกว่า “รักษาระเบียบตามกฎสากล”

นักวิเคราะห์บางคนถึงกับสรุปง่ายๆ ว่า ถ้าสหรัฐฯ ล้ม

เหลวที่จะตอบโต้การปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียต่อยูเครน 

ก็เท่ากับเป็นการเชิญชวนจีนให้ โจมตีไต้หวันในลักษณะเดียวกัน

จึงไม่ต้องแปลกใจหาก สี จิ้นผิง ของจีนก็คงจะกำาลังเฝ้า

ดูสิ่งที่เกิดขึ้นในยูเครนอย่างใจจดใจจ่อเหมือนกัน

ถ้าปูตินสามารถเข้าไปในยูเครนได้ โดยไม่มีการต่อต้าน 

นั่นย่อมทำาให้ผู้นำาปักกิ่งเห็นว่าจีนสามารถยึดไต้หวันได้เช่นกัน

2 ปีที่ผ่านมาจีนได้แสดงแสนยานุภาพทางทหารให้

ไต้หวันได้เกิดความยำาเกรงมาตลอด

เมื่อเดือนที่แล้ว จีนส่งเครื่องบินรบ 39 ลำาไปยังเขตน่าน

ฟ้าป้องกันภัยทางอากาศของไต้หวัน 

นั่นเป็นจำานวนเครื่องบินรบของปักกิ่งที่ลาดตระเวนใกล้เกาะ

ไต้หวันมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีที่แล้ว

ไต้หวันมองสถานการณ์ยูเครนจากมุมมองของตัวเองด้วย

ความระแวดระวังเช่นกัน

แถลงการณ์จากทำาเนียบประธานาธิบดีไต้หวันเมื่อปลาย

เดือนที่แล้วบอกตอนหนึ่งว่า

“ไต้หวันเผชิญกับภัยคุกคามทางทหารและการข่มขู่จากจีนมา

ช้านาน และสามารถเข้าใจสถานการณ์ในยูเครนได้ เราสนับสนุน

ความพยายามทั้งหมดในการรักษาความมั่นคงในภูมิภาค และเรียก

ร้องให้ทุกฝ่ายเร่งการเจรจาและพูดคุยอย่างสันติ แก้ไขข้อพิพาท

อย่างมีเหตุผล และทำางานร่วมกันเพื่อรักษาเสถียรภาพในภูมิภาค”

ปลายเดือนที่แล้ว ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน ของไต้หวัน สั่ง

ให้สภาความมั่นคงแห่งชาติตั้งคณะทำางานขึ้นเป็นกรณีพิเศษเพื่อ

ติดตามสถานการณ์ยูเครนอย่างใกล้ชิด

เพื่อประเมินผลกระทบใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อความมั่นคงของ

ไต้หวันเอง

คนใกล้ชิดของประธานาธิบดีโจ ไบเดน แห่งสหรัฐฯ ก็บอก

เป็นนัยว่า พวกเขาเชื่อว่าจีนให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับวิกฤตใน

ยูเครน เพราะมีความคล้ายคลึงกันในหลายๆ มิติ แม้จะไม่เหมือน

กันในทุกๆ ด้านก็ตาม

รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ แอนโทนี บลิงเคน ไม่ได้ระบุ

ชื่อจีนโดยตรง แต่ก็วิเคราะห์ว่าปักกิ่งคงจะเฝ้ามองสถานการณ์

ยูเครนอย่างใกล้ชิดเช่นกัน

เพราะจีนต้องการวัดใจของวอชิงตันว่าจะเข้าไปช่วย

ยูเครนแค่ไหน

ถ้าอเมริกาอุ้มยูเครนเต็มที่ก็มีเหตุผลจะเชื่อว่าแนวโน้ม

ของท่าทีสหรัฐฯ ต่อไต้หวันก็น่าจะไปในทิศทางเดียวกัน

ผู้นำาญี่ปุ่นก็จับตาเรื่องนี้อย่างไม่ลดละเช่นกัน

ผู้นำารุ่นใหญ่ของพรรครัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งรวมถึงอดีตนายก

รัฐมนตรี ชินโซะ อาเบะ ต่างได้เคยแสดงความเห็นว่า ถ้า

ไต้หวันถูกคุกคาม ญี่ปุ่นก็จะตกอยู่ในฐานะลำาบากเช่นกัน

ในการกล่าวสุนทรพจน์เมื่อปลายปีที่แล้ว อาเบะบอก

ว่าวิกฤตในยูเครนอาจมีบทบาทสำาคัญอย่างยิ่งในการประเมิน

กลยุทธ์ของจีนที่มีต่อไต้หวัน 

อาเบะถึงกับบอกว่า การที่รัสเซียส่งทหารมากกว่า 

100,000 นาย ที่ชายแดนยูเครนนั้นเหมือนเป็น “แบบจำาลอง” 

ที่อาจจะทำาให้ปักกิ่งมีแนวโน้มจะเลียนแบบได้

เขาตั้งประเด็นที่น่าสนใจมากว่า ถ้าประชาคมโลกไม่

สามารถยับยั้งการที่รัสเซียรุกรานเพื่อนบ้านได้ “เราก็ต้องตั้ง

คำาถามว่าในกรณีที่ละม้ายกันเช่นนี้ จีนจะมีท่าทีอย่างไร”

ดังนั้นประเทศไทยก็ต้องเกาะติดสถานการณ์ในยูเครน

เพื่อประเมินว่าเรื่องราวทำานองเดียวกันจะระเบิดขึ้นในเอเชีย

ได้หรือไม่

ไม่ใช่เรื่องไกลเกินจินตนาการเลยทีเดียว.

มี

รายงานของเอเอฟพีและ

รอยเตอร์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 

กุมภาพันธ์ 2565 กล่าวว่า การ

ซ้อมรบระหว่างรัสเซียกับเบลา

รุส พันธมิตรที่เป็นอดีตสมาชิก

สหภาพโซเวียตที่มีพรมแดนยาว

เหยียดติดกับยูเครน เริ่มต้นแล้ว

เมื่อวันพฤหัสบดี และจะดำาเนินไป

ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๖๑๙๓/๒๕๖๔

 

 ดวย บริษัท บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) โดยนางสาวภัทรภร  ศรีนิลรัตน ผูรับมอบ

อํานาจ โจทก ไดย� นฟอง บริษัท อาณาจักรน้ํา จํากัด ที่ ๑ นายธนวัฒนหรือชัยนรินท สุขขี ที่ ๒ จําเลย วาจําเลยเปน

หนี้โจทกในมูลหนี้ตามคําพิพากษา รวมจํานวน ๕,๒๑๐,๗๗๕.๑๘ บาท และจําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพย

ไมพอกับหนี้สินและตองตามขอสันนิษฐาน ของพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕) ขอให

ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย  ของจําเลยทั้งสองเด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียกและ

สําเนาคําฟอง  ใหจําเลยที่ ๑ ไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให บริษัท อาณาจักรน้ํา จํากัด จําเลยที่ ๑ ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัดพิจารณา 

ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยที่ ๑ ไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับสําเนา

คําฟองเร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง                  

   

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙    โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๔๙๘/๒๕๖๕

 

 ดวย บริษัท บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) โดยนางสาวยุวดี แตศิริ ผูรับมอบอํานาจ

ชวง โจทก ไดย� นฟอง นายนิคม ใจการ ที่ ๑ นางสาวทิพวรรณ พันธเพ็ง ที่ ๒ จําเลย วาจําเลยเปนหนี้โจทกในมูล

หนี้ตามคําพิพากษา รวมจํานวน ๑,๔๐๑,๖๘๐.๒๐ บาท และจําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพยไมพอกับหนี้สิน

และตองตามขอสันนิษฐานของพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษ

ทรัพยของจําเลยทั้งสองเด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองให

จําเลยที่ ๑ ไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นายนิคม ใจการ จําเลยที่ ๑ ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัดพิจารณา ในวันที่ 

๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยที่ ๑ ไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับสําเนาคําฟองเร� อง

นี้ ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง                  

   

      ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙      โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

สิงห์รถบรรทุกมะกันจ่อบุกกรุง

วอชิงตัน

บาร์สโตว์ • เอเอฟพีรายงานว่าคนขับ

รถบรรทุกหลายร้อยคนและผู้สนับสนุน 

รวมตัวกันที่ เมืองอาเดลันโตทางใต้

ของรัฐแคลิฟอร์เนีย เมื่อวันพุธที่ 23 

กุมภาพันธ์ เพื่อเริ่มขับรถข้ามประเทศ

ไปประท้วงมาตรการควบคุมโควิด-19                          

ที่กรุงวอชิงตัน โดยได้แรงบันดาลใจ 

มาจากม็อบรถบรรทุกของแคนาดาที่

ชุมนุมกลางกรุงออตตาวาหลายสัปดาห์ 

คนขับรถบรรทุกสหรัฐกลุ่มนี้เรียกตัว

เองว่า “ขบวนรถของประประชาชน” 

ข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลของพวกเขา

คือให้เลิกบังคับสวมหน้ากากและฉีด

วัคซีนโควิด-19 รวมถึงคำาสั่งปิดธุรกิจ

ต่างๆ พวกเขาคาดว่าจะใช้เวลาเดิน

ทาง 11 วัน โดยจะถึงกรุงวอชิงตันใน

วันที่ 5 มีนาคม แต่จะไม่เข้าไปในเขต

ใจกลางเมือง ทางการสหรัฐเริ่มเตรียม

การรับมือกับม็อบรถบรรทุก โดยส่ง

กองกำาลังพิทักษ์มาตุภูมิ 700 นาย

มาช่วยรักษาความปลอดภัยในเมือง

หลวง เนื่องจากเจ้าหน้าที่กลัวว่าจะเกิด

เหตุซ้ำารอยกับเหตุผู้ชุมนุมสนับสนุน

อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ บุก

อาคารรัฐสภาเมื่อวันที่ 6 มกราคม 

2564 จอห์น เคอร์บี โฆษกกระทรวง

กลาโหม แถลงว่า กองกำาลังพิทักษ์

มาตุภูมิไม่ติดอาวุธ และไม่มีอำานาจ

จับประชาชน แต่จะรายงานผู้กระทำา

ความผิดต่อตำารวจท้องที่

ปากีสถานตัดสินประหารหนุ่ม

ตัดหัวแฟน

อิสลามาบัด • เอเอฟพีรายงาน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 

ศาลปากีสถานตัดสินประหารชีวิต

ซาฮีร์ จัฟเฟอร์ วัย 30 ปี ลูกครึ่ง

ปากีสถาน-อเมริกัน ทายาทครอบครัว

เศรษฐีนักอุตสาหกรรมฐานก่อเหตุ

ข่มขืน, ทำาร้ายและตัดศีรษะนูร์ มูกา                                      

ดัม แฟนสาววัย 27 ปี ที่บ้านของ

เขาในเมืองอิสลามาบัดเมื่ อ เดือน

กรกฎาคมปีที่แล้ว เนื่องจากไม่พอใจที่

เธอปฏิเสธการขอแต่งงาน หญิงสาวผู้

นี้ที่เป็นลูกสาวของอดีตเอกอัครราชทูต 

พยายามหนีออกจากบ้านที่ โดนคุมขัง 

2 ครั้ง แต่โดนขัดขวางจากลูกน้องของ

จัฟเฟอร์  ศาลตัดสินลูกน้อง 2 คนนี้ให้

รับโทษจำาคุก 10 ปี ฐานสมรู้ร่วมคิดก่อ

เหตุฆ่าผู้อื่น.

ทำ�ไมวิกฤตยูเครนจึงโยง

กับกรณีจีน-ไต้หวัน?

เอเอฟพีรายงานว่า รัฐบาลฮ่องกง

ประกาศใช้อำานาจฉุกเฉินนี้เมื่อวันพฤหัสบดี

ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ในแถลงการณ์

ระบุว่า ฮ่องกงกำาลังเผชิญกับสถานการณ์

การระบาดของโควิด-19 ที่เลวร้ายมาก 

ซึ่งยังทรุดโทรมลงอย่างต่อเนื่อง อำานาจ

ฉุกเฉินนี้ยกเว้นให้บุคคลหรือโครงการตามที่

กฎหมายระบุเข้ามาทำางานในฮ่องกงได้ เพื่อ

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมการ

ระบาดของโควิด-19 ของฮ่องกงและยับยั้ง

การระบาดระลอก 5 ในช่วงเวลาอันสั้น

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ประธานาธิบดีสี   

จิ้นผิง ของจีน สั่งฮ่องกงให้ใช้มาตรการที่

จำาเป็นทุกอย่างเพื่อควบคุมการระบาดของ

ไวรัสโคโรนาให้ได้ เป็นการส่งสัญญาณ

ว่าฮ่องกงจะไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ร่วมกับ

ไวรัสโคโรนาแบบเดียวกับหลายชาติที่ปรับ

เปลี่ยนมาตรการควบคุมโควิด-19

ปัจจุบันแพทย์จากจีนแผ่นดินใหญ่ที่

จะเข้ามารักษาผู้ป่วยในฮ่องกง จะต้องผ่าน

การสอบของฮ่องกง และมีคุณสมบัติตรง

ตามกฎข้อบังคับที่จะออกใบอนุญาตให้

เรื่องการอนุญาตให้แพทย์จากจีนมา

ทำางานในฮ่องกงเป็นประเด็นถกเถียงมา

แล้วหลายปีตั้งแต่ก่อนการระบาดของไวรัส

โคโรนา ฝ่ายสนับสนุนอ้างเหตุผลเรื่องการ

ขาดแคลนแพทย์ ในฮ่องกงที่ทำาให้ระบบ

สาธารณสุขตึงตัว แต่แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

ของฮ่องกงคัดค้านโดยอ้างถึงอุปสรรคด้าน

ภาษาและวัฒนธรรม

ในการระบาดของโควิด-19 ระลอก

ล่าสุดในฮ่องกง มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วมาก 

กว่า 62,000 ราย เปรียบเทียบกับการ

ระบาดในช่วง 2 ปีก่อน ที่มีผู้ติดเชื้อเพียง 

12,000 ราย 

ผู้เช่ียวชาญด้านสาธารณสุขของฮ่อง 

กงเกรงว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อที่แท้จริงน่าจะสูง

กว่านี้มาก เนื่องจากการตรวจหาผู้ติดเชื้อ

ที่ยังไม่ได้ทำาอีกมาก และประชาชนบางคน

เลี่ยงการตรวจ เพราะกลัวว่าต้องไปอยู่ใน

สถานที่กักตัวถ้ามีผลตรวจเป็นบวก 

ด้านรอยเตอร์รายงานว่า วันพฤหัสบดี

นี้ ฮ่องกงเริ่มบังคับใช้บัตรผ่านวัคซีน

สำาหรับบุคคลอายุตั้งแต่ 12 ปี ต้องแสดง

ว่าฉีดวัคซีนโควิด-19 มาแล้วอย่างน้อย 

1 เข็ม เมื่อจะเข้าไปในสถานที่สาธารณะ                      

เช่น ร้านอาหาร, ซูเปอร์มาร์เก็ตและห้าง

สรรพสินค้า.

เตรียมเดินทาง • จอห์นนี เจนกินส์ คนขับรถบรรทุกจากรัฐจอร์เจีย ติดธงชาติสหรัฐที่กระจก

มองข้างรถบรรทุกของเขาที่เมืองอาเดลันโต รัฐแคลิฟอร์เนีย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ก่อน

เดินทางไปประท้วงมาตรการคุมโควิด-19 ที่กรุงวอชิงตัน.
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สมุทรสาครพบติดโควิดพุงใกล 1 พัน

สมุทรสาคร • วันที่ 24 ก.พ.2565 สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

ไดเปดเผยตัวเลขลาสุดของผูติดเชื้อโควิด-19 (23 ก.พ.2565) มีผูติด

เชื้อรายใหมพุงขึ้นสูงมากถึง 794 ราย สูงสุดในรอบหลายเดือน อยู

ในจังหวัด 575 ราย และนอกจังหวัด 219 ราย ไมมีผูเสียชีวิต อยู

ระหวางการรักษาตัวในโรงพยาบาล 938 ราย รักษาหายกลับบานได 

559 ราย และอยูระหวางการสังเกตอาการอีก 1,166 ราย สวนการ

ฉีดวัคซีนโควิด-19 ฉีดได 4,625 โดส เปนเข็มที่ 1 จํานวน 802 โดส 

เข็มที่ 2 จํานวน 421 โดส เข็มที่ 3 จํานวน 3,231 โดส เข็ม

กระตุน 171 โดส ยอดฉีดวัคซีนสะสมรวม จํานวน 2,096,795 โดส 

นายณรงค รักรอย ผูวาราชการจังหวัดสมุทรสาคร ไดขอความรวม

มือไปยังโรงงานและสถานประกอบการตางๆ ใหเตรียมความพรอม

ของสถานที่เพ� อรองรับผูติดเชื้อโควิด-19 ใหจัดตั้ง FAI ตามแนวทาง

ของจังหวัดไมนอยกวา 10% ของลูกจางทั้งหมด หรือใหเพียงพอ

ตอจํานวนผูติดเชื้อในสถานประกอบการนั้นเพ� อรองรับผูติดเชื้อ

โควิด-19 และกรณีที่พบผูปวยติดเชื้อ (สีเขียว) ในสถานประกอบ

การขอใหทําการกักตัวใน FAI ตามคําสั่งของทางจังหวัดสมุทรสาคร

จับอีกกัญชาอัดแทง 12 กระสอบขามโขง

มุกดาหาร • เมื่อวันที่ 24 ก.พ.2565 พล.ต.ต.ชัชชัย วงค์สุนะ 

ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ไดรับรายงานจากชุดปฏิบัติ

การ กองกํากับการสืบสวน วาจะมีการลักลอบขนยาเสพติด (กัญชา) 

จํานวนมาก จากริมแมน้ําโขง เขต อ.หวานใหญ จ.มุกดาหาร เขามาใน

พื้นที่เขต อ.เมืองมุกดาหาร จึงไดสั่งการให พ.ต.อ.อรรถพร สุริยเลิศ 

รอง ผบก. พรอม พ.ต.อ.วิจิตร บุญวรรณ ผกก.สืบสวนฯ และชุดปฏิบัติ

การ กองกํากับการสืบสวน เฝาติดตามและสืบสวนจับกุม ตั้งดานเสน

ทางในพื้นที่ การสะกดรอย ซุมสังเกตการณตลอดแนวแมน้ําโขงเร� อย

มาในเขต อ.เมืองมุกดาหาร จนกระทั่งคืนวันที่ 23 ก.พ.2565 สามารถ

จับกุมรถกระบะยี่หอโตโยตา รุนรีโว สีเทา ทะเบียน 3 ฒจ 5385 กทม. 

(รถขนกัญชา) และรถยนตเกงยี่หอมิตซูบิชิ รุนมิราจ สีดํา ทะเบียน 

กจ 5310 มุกดาหาร (รถนํา) ตรวจคนภายในแค็บหลังเบาะคนขับ พบ

กระสอบถุงดําขนาดใหญ 4 กระสอบ ดานหลังกระบะอีก 8 กระสอบ 

พบวาเปนกัญชาแหงอัดแทง นับรวมได 537 แทง/กิโลกรัม จากนั้นจึง

ไดสอบสวนปากคําผูขับขี่รถกระบะ เพ� อสืบสวนขยายผลและสามารถ

ไลติดตามจับกุม น.ส.ไพวรรณ หรือกอย คํามุงคุณ อายุ 29 ป และนาย

สหพันธ หรือหยอง อุระ อายุ 28 ป พรอมของกลางเปนยาเสพติดให

โทษประเภท 5 (กัญชาแหงอัดแหง) จํานวน 537 แทง/กิโลกรัม รถยนต

กระบะยี่หอโตโยตา จํานวน 1 คัน รถยนตเกงยี่หอมิตซูบิชิ จํานวน 

1 คัน โทรศัพทมือถือ จํานวน 2 เคร� อง และตรวจยึดตาม พ.ร.บ.มาตร

การฯ รถจักรยานยนต จํานวน 1 คัน ผูตองหาทั้งหมดใหการรับสารภาพ

ตลอดขอกลาวหา เจาหนาที่จึงไดนําตัวผูตองหาพรอมดวยของกลางนํา

สงพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรเมืองมุกดาหาร เพ� อดําเนินคดี

ในขอหา “รวมกันมียาเสพติดให โทษประเภทที่ 5 (กัญชา) ไวในครอบ

ครองโดยไมไดรับอนุญาต” ตามกฎหมายตอไป.

จอรับมือ

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม โพสตขอ

ความผานเฟซบุกวา ความรุนแรงของโอ

มิครอนยังถือวารุนแรงนอยกวาเดลตา เปน

ผลใหอัตราการเสียชีวิตอยูในระดับต่ํากวา

คาดการณ และภาพรวมการครองเตียงผู

ปวยโควิดทั่วประเทศ ณ 22 ก.พ.65 ทั้ง

ผูปวยวิกฤต และผูปวยหนักต่ํากวา 20% 

ผูติดเชื้อสวนใหญมีอาการไมหนัก ทั้งนี้ 

ไทยยังเปนหนึ่งในประเทศที่ประสบความ

สําเร็จจากการเปดประเทศอยางคอยเปน

คอยไป โดยมีมาตรการควบคุมโรคที่สมดุล

และปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณของ

โลก ทั้งนี้ โควิดยังคงเปนโรคที่สามารถเขา

รับการรักษาในระบบ UCEP ไดเหมือนเดิม 

โดยโรงพยาบาลรัฐ หรือเอกชนไมสามารถ

ปฏิเสธการรักษาได โดยเปนไปตามหลัก

กฎหมายและหลักมนุษยธรรม หากเตียง

เต็มจะตองมีการประสานงานเพ� อสงตอใน

ระบบใหเร็วที่สุด ไดสั่งการใหทุกจังหวัดและ

ทุกหน�วยงานที่เกี่ยวของเตรียมแผนเผชิญ

เหตุฉุกเฉินและความพรอมในการขยาย

ศักยภาพโรงพยาบาลสนามไดทันทีที่จําเปน 

“ขอใหพี่นองประชาชนไดมั่นใจ

วาการปรับมาตรการตางๆ ของ ศบค.ทุก

ครั้ง ทุกมาตรการ ลวนมาจากหลักวิชาการ 

สถิติ แนวโนม และคําแนะนําของคณะ

แพทยที่ปรึกษา รวมทั้งผูเชี่ยวชาญจากทุก

ภาคสวน โดยจะพิจารณาใหสอดคลองกับ

สถานการณ โรคและบริบทของสังคมไทย 

ที่ยอมมีความแตกตางจากประเทศอ� นๆ ซึ่ง

เราไดนําเอาบทเรียนในอดีตและมาตรการ

ของประเทศตางๆ มาเปนกรณีศึกษา และ

ปรับใหเหมาะสมที่สุด โดยยึดเอาความ

ปลอดภัยของประชาชนเปนหลัก ประกอบ

กับคํานึงถึงความสมดุลทางเศรษฐกิจและ

การใชชีวิต กิจกรรมตางๆ ของสังคมไทย 

ที่มีความสําคัญทางจิตใจไมแพกัน ซึ่ง

ผมเชื่อมั่นในศักยภาพของบุคลากรด้าน

สาธารณสุข อสม. และเจาหนาที่ดานหนา

ของไทย รวมทั้งเช� อวาความสามัคคีรวม

แรงรวมใจของพี่นองชาวไทย จะทําให

ประเทศไทยของเราเอาชนะสงครามโควิด

ในรอบนี้ ที่เช� อวาใกลจะจบลงไดอีกครั้ง”

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.จักร

รัฐ พิทยาวงศอานนท ผู อํานวยการ กอง

ระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กลาววา 

ประเทศไทยจะเปนขาขึ้นของโอมิครอน ผู

ติดเชื้อเพิ่มขึ้นประมาณ 70% จึงตองให

ความสําคัญกับผูปวยอาการหนัก ปอด

อักเสบ และตองใสทอชวยหายใจ รวมถึง

ผูเสียชีวิต ซึ่งในชวง 2 สัปดาห เพิ่มขึ้น

เกือบ 2 เทา แตพบวาในประเทศไทยผูติด

เชื้อจํานวนมากไมมีอาการ และอาจไมได

รับการตรวจทั้งหมด แตอัตราการเสียชีวิต 

นอยกวาเดลตา  10 เทา จึงขอใหรีบเขารับ

วัคซีนเข็มกระตุน โดยเฉพาะผูสูงอายุและ

ผูปวยโรคเรื้อรัง พรอมกับคงระดับเตือนภัย

ระดับ 4 ทั่วประเทศ งดเขาสถานที่เสี่ยง

ทั้งหมด หลีกเลี่ยงการรวมกลุมคนจํานวน

มาก ชะลอการเดินทางขามพื้นที่ โดยเฉพาะ

การเดินทางที่ตองใชบริการขนสงสาธารณะ 

ทั้งนี้ ผูปวยระลอกโอมิครอน ปอดอักเสบ 

900 คน ใสทอชวยหายใจ 200 คน ขณะนี้มี

ผูปวยวิกฤตไมถึง 20% ขณะที่ผูปวยอาการ

นอย ครองเตียงมากถึง 55.7%

นพ.จักรรัฐกลาวอีก วา  มีคนสอบถาม

เขามามากวาจํานวนผูติดเชื้อสูงสุดจะเปน

อยางไร ซึ่งยอมรับวาคาดการณคอนขาง

ยาก แตจากกราฟสถานการณผูติดเชื้อ

เพิ่มขึ้นเร� อยๆ และพุงขึ้นคอนขางเร็ว ซึ่ง

เปนผลมาจากหลังตรุษจีนมีการผอนคลาย

มาตรการหลายจังหวัด สายตื๊ดด� มสุรา ยืน

เตนในสถานที่ปดทึบไมมีการระบายอากาศ 

ปญหาไมไดอยูที่สถานประกอบการอยาง

เดียวแตอยูที่ผู ใชบริการดวย ซึ่งมีผูติดเชื้อ

ไมแสดงอาการจํานวนมากบางคนไมรูตัว

วาเปนกลุมเสี่ยงแพรเชื้อ 

นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดี

กรมควบคุมโรค กลาววา ในกลุมผูปวยปอด

อัดเสบที่เพิ่มชัดเจนคือสูงอายุ 60 ปขึ้นไป 

จะเพิ่มอีกหากไมมีมาตรการปองกันรวมกับ

การฉีดวัคซีน ซึ่งในรอบการระบาดของโอ

มิครอน มีผูสูงอายุที่ไมฉีดวัคซีน อัตราการ

เสียชีวิต 178 รายตอ 1 ลานคน ซึ่งตอง

คนหาผูสูงอายุที่ยังไมไดฉีด 2.2 ลานคน 

จาก 12.7 ลานคน

ดาน พล.อ.สุพจน มาลานิยมเลขาธิการ

สภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) ในฐานะ 

ผอ.ศปก.ศบค. กลาวถึงกรณีคณะรัฐมนตรี

มีมติชะลอการปรับรูปแบบยูเซปออกไปวา 

รอให สธ.เปนผูชี้แจง สวนที่มีขอสังเกตการ

จะปรับเง� อนไขยูเซป มีสวนเกี่ยวของกับงบ

ประมาณนั้น เรื่องงบประมาณดูแลโควิด

เราพิจารณาในภาพรวม แมจะโหลด แตถา

จําเปนก็ตองดําเนินการ เพ� อใหผูเกี่ยวของได

พิจารณาในภาพรวม ใหการแกไขปญหาเปน

ไปดวยความเรียบรอย สวนตัวเลขผูปวยที่สูง

ขึ้น เรามีมาตรการออกมาอยางตอเน� องและ

ยุทธศาสตรแก โควิดเราก็พัฒนามาอยาง

ตอเน� อง เชน เปดใหประชาชนไดกลับมา

ประกอบอาชีพ เพ� อใหเศรษฐกิจไดเดินหนา 

แนวทางที่จะกลับไปล็อกดาวนเหมือนชวง

แรกคงทําไดยาก ยกเวนจําเปนอยางที่สุด 

ซึ่งตนคาดวาจะไมเกิด 

เม� อถามวามีการเตรียมมาตรการ

หากผูติดเชื้อรายวันถึงแสนคนหรือไม 

พล.อ.สุพจนกลาววา “มีครับ ตัวเลขการ

ครองเตียงการติดเชื้อจะถูกประเมินทุกวัน 

ทําคูขนานเปนเปอรเซ็นต ขยับไปเร� อยๆ 

แตกวาจะไปถึงสถานการณตอนนั้นตองมี

มาตรการมากกวานี้ เราคงไมไดสรางโรง

พยาบาลสนามรองรับคนเปนแสนแน�ๆ 

สธ.คิดตอเน� องอยูแลว ซึ่งการที่นายกฯ 

สั่งการคือใหเราเตรียมแผนรองรับ โดย

เฉพาะการยกระดับระบบการรักษาตัวที่

บาน และศูนยพักคอยในชุมชนฮอสพิเทล 

โรงพยาบาลสนาม ซึ่งมีขอขัดของบางเรา

ก็แกไข ในสวนของโรงพยาบาลหลักนั้น 

เราอยากให ใชรับรองผูปวยที่อาการหนา

เปนหวง หรืออาการสีแดงใหไดเขาไปรักษา 

รวมถึงตองกันไวสําหรับโรคอ� นๆ ดวย และ

ตองไมกระทบกับบุคลากรสาธารณสุขที่เรา

ตองสงวนไวแกไขปญหาใหกับประชาชน 

รวมถึงใหหน�วยงานตางๆ และพื้นที่ตางๆ 

เพิ่มคูสายของแตละหน�วยงาน 

เม� อถามวา กรณี ศบค.ชุดใหญมีมติให

เด็กที่ติดเชื้อโควิดแตอาการไมมากสามารถ

เขาสอบได พล.อ.สุพจนกลาววา หัวใจสําคัญ

ตองโซนนิ่งแน�นอน สิ่งสําคัญที่จะใหเด็กเหลานี้

ไปสอบไดขึ้นอยูกับความพรอมของโรงเรียน

หรือสถานศึกษาตองมีพื้นที่ โซนนิ่งสําหรับ

ผูติดเชื้อ และผูมีความเสี่ยงสูง และตองมี

มาตรการตามที่ สธ.แนะนําไป เชน การเดิน

ทางของผูสอบที่ติดเชื้อตองเปนระบบปดการ

เขาหองสอบตองอยูเฉพาะพื้นที่ที่ปองกัน

อยางดี อาการถายเท สถานที่โอโถง มีระยะ

หางเพียงพอ ซึ่ง สธ. ชี้แจงใหทุกหน�วย

เขาใจหมดแลว เม� อถามวา สถานการณผู

ติดเชื้อขาขึ้นที่เปนอยูนี้จะยืดเยื้อไปถึงชวง

สงกรานตหรือไม พล.อ.สุพจนกลาววา เรา

คาดหวังวาเดือน มี.ค.ผูปวยจะคอยๆ ลดลง 

คงตองเปนสงกรานตแบบโควิด ซึ่งกระทรวง

วัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข กําลัง

พิจารณาเร� องนี้คาดวา 1-2 สัปดาหขางหนาจะ

หยิบยกเร� องนี้มาหารือแลวแจงประชาชนใหทราบ 

ปนี้เราไมไดจํากัดการเดินทาง ประชาชน

สามารถไปดูแลบุพการีไดดวยความระมัด 

ระวังและตามมาตรการที่เหมาะสม ทําบุญ

ไดแตการฉลองในที่เสี่ยงก็ตองงด. 

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๕๑๖/๒๕๖๕

 

 ดวย นายธีรศักดิ์ มะลิวงษ โจทก ไดย� นฟอง นายดนัย แหลมประเสริฐ จําเลย วาจําเลยเปนหนี้โจทก

ในมูลหนี้ตามคําพิพากษา รวมจํานวน ๑,๕๑๖,๕๙๑.๔๓ บาท และจําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพยไมพอกับ

หนี้สินและตองตามขอสันนิษฐานของพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๔)(๕) ขอใหศาลมีคํา

สั่งพิทักษทรัพยของจําเลยเด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองให

จําเลยไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นายดนัย แหลมประเสริฐ จําเลย ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัดพิจารณา ใน

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับสําเนาคําฟอง

เร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง                  

   

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙    โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๖๔๑๕/๒๕๖๔

 

 ดวย ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยนายรักษ จินดาสวัสดิ์ ผูรับมอบอํานาจชวง โจทก ไดย� นฟอง 

นางสาวชอแกวพิกุลหรือธนาภรณหรือปฐิศญาภรณ อยูแดนหรือนพสุวรรณ จําเลย วาจําเลยเปนหนี้โจทกในมูล

หนี้ตามคําพิพากษา รวมจํานวน ๑,๒๕๙,๒๓๐.๕๑ บาท และจําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพยไมพอกับหนี้สิน

และตองตามขอสันนิษฐานของพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษ

ทรัพยของจําเลยเด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองใหจําเลยไม

สามารถกระทําได

 จึงประกาศให นางสาวชอแกวพิกุลหรือธนาภรณหรือปฐิศญาภรณ อยูแดนหรือนพสุวรรณ  จําเลย 

ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัดพิจารณา ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลย

ไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับสําเนาคําฟองเร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง   

                  

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙     โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

กาญจนบุรี • ผูส� อขาวรายงานวา 

เม� อเวลา 23.00 น.ของวันที่ 23 

ก.พ.65 พ.ต.ต.ธีรวัฒน สืบเรือง 

สารวัตรเวรสอบสวน สภ.ทามะกา 

จ.กาญจนบุรี ไดรับแจงจากศูนย

วิทยุมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ (กูชีพ

ขุนรัตนาวุธ) วาเกิดอุบัติเหตุรถ 

จยย.พุงชนทายรถบรรทุก 10 ลอ 

มีผูเสียชีวิต 1 ราย เหตุเกิดบน

ถนนเลียบริมคลองระบายน้ํา ตัด

แยกเสนคันคลองสายใหญ บาน

ดอนสามงาม หมู 5 ต.ทาเสา 

อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี หลังรับ

แจงจึงรีบเดินทางไปตรวจสอบที่

เกิดเหตุ พรอมประสานแพทยเวร 

รพ.มะการักษ ใหมารวมชันสูตร

พลิกศพ

พบวาจุดเกิดเหตุมีรถบรรทุก 

6 ลอ ยี่หอฮีโน� หมายเลขทะเบียน 

83-2472 กาญจนบุรี จอดอยูริม

ถนนที่บริเวณดานทายรถ พบ

รถ จยย.ยี่หอฮอนดา ดรีม สีแดง 

หมายเลขทะเบียน กษท 462 

กาญจนบุรี จอดอยูในสภาพดาน

หนารถพุงชนอัดกอปปติดแผง

กระบะบรรทุก ที่ขางๆ รถพบราง

ผูเสียชีวิตเปนผูชายนอนหงายจม

กองเลือดอยูกับพื้นถนน ในสภาพ

ใบหนา กะโหลกศีรษะแตก ลํา

คอหัก ตรวจสอบหลักฐานบัตร

ประจําตัวประชาชนทราบชื่อผู้

ตายคือ นายณัฐวุฒิ บุญชัย อายุ 

23 ป อยูบานเลขที่ 18 หมู 5 ต.ทา

เสา อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี

ภายหลังแพทยทําการชัน 

สูตรพลิกศพเสร็จสิ้น จึงมอบศพ

ใหมูลนิธิฯ นําศพไปเก็บรักษาไว

ที่ รพ. เพ� อรอสอบปากคําญาติ 

กอนจะมอบศพใหญาตินําศพไป

จัดการตามประเพณีทางศาสนา 

สวนสาเหตุเจาหนาที่ตํารวจอยู

ระหวางการสอบสวนปากคําคนขับ

รถบรรทุก 6 ลอ หาสาเหตุที่แทจริง

เพ� อดําเนินการตามกฎหมายตอไป.

หนุมดวงถึงฆาต

ขี่จยย.กลับบาน

ชนทาย6ลอดับ

ขอนแกน • ผกก.สภ.บานไผ 

จ.ขอนแกน ยืนยันชายใหญวัย 

56 ป เสียชีวิตดวยโรคประจํา

ตัว ที่มีทั้งเบาหวาน หัวใจ ความ

ดัน ไมไดเกิดจากการขมขืน

สุนัขตามที่เปนขาว ขณะที่ญาติ

ชี้แจงเจาตัวไมมีพฤติกรรมแบบ

นั้น เคยมีเมียและมีลูก ขณะที่

สุนัขตายมาแลว 2 วัน

จากกรณีที่มีขาวออก

มาวาพบศพชายรายหนึ่ง (ขอ

สงวนชื่อและนามสกุลจริง) 

อายุ 56 ป ที่กระทอมนา ใกล

บานหนองหญาปลอง หมู 4 

ตําบลภูเหล็ก อําเภอบานไผ 

จังหวัดขอนแกน พรอมกับสุนัข

เพศเมียอายุ 4 ป ซึ่งส� อหลาย

สํานักลงขาวในลักษณะที่วา

ชายคนดังกลาวเสียชีวิตขณะ

รวมเพศกับสุนัข เปนที่ฮือฮาใน

สังคมออนไลน

ล าสุ ดมี รายงานจาก

เฟซบุก “อยากดังเดี๋ยวจัดให รี

เทิรน part 2” ไดเปดเผยขอ 

ความที่คาดวามาจากไลนของ

ตํารวจ ระบุวา “เรียนผูบังคับ

บัญชา จากกรณีที่มีขาวหนุม

ขอนแกนขมขืนสุนัขจนเสียชีวิต

ทั้งคนและสุนัข ทาง จนท.ตร. 

สภ.บานไผได ใหขอมูลวา ผู

เสียชีวิตตายดวยโรคหัวใจวาย 

เนื่องจากขณะเกิดเหตุอากาศ

หนาวประกอบกับผูตายด� มสุรา 

ทําให โรคประจําตัวกําเริบ ไม

ไดมีการขมขืนกระทําชําเราสุนัข

ตามที่หลายๆ ส� อลง ขณะนี้ทาง

ญาติกําลังเดินทางไปแจงความ

ในกรณีที่มีการบิดเบือนขอเท็จ

จริงในการเสียชีวิต

และเม� อวันที่ 24 ก.พ.65 

ผูส� อขาวไทยโพสตจังหวัดขอน

แกนรายงานวา ทาง พ.ต.อ.พิชัย

ภูษิส จารุพงศ ผกก.สภ.บานไผ 

จ.ขอนแกน ไดเปดเผยวา กรณี

ที่มีขาวออกมาวาสาเหตุของ

ผูเสียชีวิตเกิดจากการขมขืน

สุนัขนั้น ไมเปนความจริงตามที่

เปนขาวออกมากอนหนานี้ แต

เกิดจากโรคประจําตัว เพราะผู

เสียชีวิตมีโรคประจําตัวหลาย

โรค ทั้งโรคเบาหวาน ความ

ดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ไมไดมี

พฤติกรรมขมขืนสุนัขตามที่ถูก

กลาวหา

ทั้งนี้ ผู เสียชีวิตเคยมี

ภรรยาและลูก แตไดเลิกกับ

ภรรยาไปแลว ลูกอยูที่บาน แต

ผู เสียชีวิตอาศัยอยูที่กระทอม

ปลายนาแบบสันโดษ ไมเคย

สรางความเดือดรอนใหใคร จาก

การพูดคุยกับผู ใหญบาน ชาย

คนดังกลาวเปนคนรักสัตว รัก

สันโดษ ไมเคยมีพิษมีภัยกับใคร 

ไมเคยระรานใคร อยูตามปกติสุข

สวนสุนัขที่ตายนั้น ผูใหญ

บานกลาววา ตายมาแลว 2 วัน 

ผูเสียชีวิตเปนคนรักสุนัขจึงเอา

มาไวในบาน ไมแน�ใจวาเคยเลี้ยง

สุนัขตัวนี้หรือไม อาจจะมีความ

ผูกพัน แตไมมีพฤติกรรมแบบที่

เปนขาวแน�นอน อยางไรก็ตาม 

จนถึงขณะนี้ ไมเห็นวาทางญาติ

ผูเสียชีวิตเขาแจงความส� อแต

อยางใด แตขอฝากส� อมวลชน

วาอยาไปลงขาวที่ไมดี.

ตร.ยันชายตายดวยโรคไมใชขมขืนสุนัข

หนองคาย • นรข.สถานีเรือ

หนองคายสนธิกําลังตรวจยึดยา

เสพติด ไอซ ยาเค ยาอี กาแฟ

ผสมยาอีบรรจุซองสําเร็จรูป 

พรอมยาอียัดซองถั่วเน�า มูลคา

รวม 12 ลานบาท ขณะขบวน 

การลักลอบนําขามแมน้ําโขงสง

ลูกคา เจอเจาหนาที่ทิ้งของกลาง

เผนหนีลอยนวล

เม� อเวลา 10.00 น. วันที่ 

24 ก.พ.65 ที่สถานีเรือหนอง 

คาย หน�วยเรือรักษาความ

สงบเรียบรอยตามลําน้ํ า โขง 

น.อ.ราฆพ เทวะประทีป ผบ.นรข. 

เขตหนองคาย, น.ท.สุรไกร รัตน

กุสุมภ หัวหนาสถานีเรือหนองคาย, 

พ.ต.อ.พิทักษ วิริยะ นักวิทยา 

ศาสตรสัญญาบัตร 4 พิสูจนหลัก

ฐานจังหวัดหนองคาย, พรอม

ตํารวจ ทหาร ฝายปกครอง ได

รวมกันแถลงขาวการตรวจยึดยา

เสพติดหลายรายการ ประกอบ

ดวย ไอซ 2 กก., ยาอี 4 กก., 

จับยาไอซ-เค-อีผสมกาแฟซอง

ยาเค 6 กก., กาแฟผสมยาอีบรร 

จุซองสําเร็จรูป 200 ซอง ซอง

เคร� องด� มแบบชงและซองบรรจุ

ถั่วเน�าจีนภายในบรรจุยาอี 100 

กรัม มูลคารวมประมาณ 12 

ลานบาท

น.อ.ราฆพ เทวะประทีป 

ผบ.นรข.เขตหนองคาย กลาว

วา ในชวงนี้สถานการณยาเสพ

ติดตามแนวชายแดน ขบวนการ

คายาเสพติดมีความพยายามที่

จะลักลอบนําเขาประเทศ โดย

เฉพาะตามพื้นที่แนวชายแดน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่ง

ในครั้งนี้ น.ท.สุรไกร รัตนกุสุมภ 

หัวหนาสถานีเรือหนองคาย ได

รับแจงวาจะมีการลักลอบนํายา

เสพติดเขามาในประเทศ บริเวณ

ชวงทาน้ําวัดมีชัยทาถึงพระธาตุ

หลาหนอง เขตเทศบาลเมือง

หนองคาย จึงไดสนธิกําลังหน�วย

งานขางเคียงวางกําลังดักซุม 

จนกระทั่งเวลาประมาณ 

23.00 น. วันที่ 22 ก.พ.65 เจา

หนาที่พบเรือกีบเพลายาว มี

ชาย 2 คนนั่งมาในเรือ เขา

มาเทียบริมตลิ่งบริเวณวัดมีชัย

ทา จากนั้นได โยนกระเปาเป 

2 ใบขึ้นมาทิ้งไวบนตลิ่ง ขณะ

เดียวกันมีชายอีกคนหนึ่งวิ่ง

มารับกระเปา เจาหนาที่จึงได

แสดงตัวขอตรวจคน 

แต่เนื่องจากบริเวณดัง

กลาวคอนขางมืดและมีโขดหิน

ขรุขระ ทําใหชายฉกรรจทั้งหมด

วิ่งหลบหนีไปได เจาหนาที่ตรวจ

สอบภายในกระเปาพบวัตถุตอง

สงสัยคลายยาเสพติด เม� อเจา

หนาที่พิสูจนหลักฐานใชน้ํายา

เคมีตรวจสอบพบวาทั้งหมดเปน

ยาเสพติด คาดวาจะเปนการ

เตรียมนําเขาพื้นที่ตอนใน และ

จะมีการลําเลียงล็อตใหญเขามา

จําหน�ายอยางตอเน� อง จึงตอง

วางกําลังเจาหนาที่คุมเขมตาม

แนวชายแดนและกระจายกําลัง

ในจุดเสี่ยงสําคัญตอไป.



กักตุน การจราจรติดขัดอย่างหนักในเส้น

ทางมุ่งสู่ทิศตะวันตกจากเมืองหลวงไปยัง

ชายแดนโปแลนด์ ก่อนหน้านี้ทำาเนียบขาว

ประเมินว่าการสู้รบในยูเครนจะทำาให้มีผู้พลัด

ถิ่นฐาน 5 ล้านคน และรัฐบาลตะวันตกได้

เตรียมพร้อมรับความเป็นไปได้ของคลื่นผู้

อพยพ

รัฐมนตรีต่างประเทศดมิโตร คูเลบา 

ของยูเครนทวีตว่า ประเทศของเขากำาลัง

เผชิญการรุกรานเต็มรูปแบบ “ปูตินเพิ่งเปิด

ฉากรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบ เมือง

ของยูเครนที่สงบสุขกำาลังถูกโจมตี” รัฐมนตรี

ยูเครนทวีต “นี่คือสงครามของการรุกราน 

ยูเครนจะปกป้องตนเองและจะชนะ โลก

สามารถหยุดและต้องหยุดปูติน ถึงเวลาลงมือ

แล้ว”

‘ไบเดน’ จี้รัสเซียรับผิดชอบ

ด้านประธานาธิบดีโจ ไบเดน ประกาศ

ว่า เขาจะแถลงต่อประชาชนในวันพฤหัสบดี 

เกี่ยวกับ “ผลลัพธ์ที่ตามมา” สำาหรับรัสเซีย 

และโลกจะให้รัสเซียรับผิดชอบต่อการกระทำา

ของพวกเขา พร้อมกับเตือนว่า การโจมตีของ

รัสเซียจะก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตและความ

ทุกข์ต่อมนุษย์อย่างร้ายแรง

เยนส์ สโตลเทนเบิร์ก เลขาธิการองค์ 

การนาโต ประณามการโจมตีโดยประมาท

และปราศจากการยั่วยุ และเตือนว่าทำาให้

ชี วิ ตมนุษย์ จำ านวนนับ ไม่ ถ้ วนตกอยู่ ใน

อันตราย 

ที่องค์การสหประชาชาติ ยูเครนเรียก

ร้องให้ยูเอ็น “ทำาทุกอย่างที่ทำาได้เพื่อหยุด

สงคราม” ก่อนหน้าน้ันประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ 

เซเลนสกี แถลงวิงวอนชาวรัสเซียว่าอย่าได้

สนับสนุน “สงครามใหญ่ในยุโรป” เขาพูดกับ

ชาวรัสเซียเป็นภาษารัสเซียว่า ประชาชนใน

รัสเซียกำาลังถูกโกหกเกี่ยวกับยูเครน

เซเลนสกีโทรศัพท์หารือฉุกเฉินกับผู้นำา

หลายประเทศ รวมถึงประธานาธิบดีโจ ไบ

เดน ที่เตรียมประชุมกับผู้นำากลุ่มจี 7 หาทาง

ตอบโต้รัสเซีย โดยคาดว่าจะเป็นการประกาศ

คว่ำาบาตรครั้งรุนแรงที่สุด หลังจากนั้นผู้นำา

ยูเครนได้เรียกประชุมนายทหารระดับสูง โดย

พลตรีวาเลรีย์ ซาลุซนี ผู้บัญชาการทหารบก

ยูเครนกล่าวในภายหลังว่า ประธานาธิบดีเซ

เลนสกีซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดของ

ยูเครน ได้ออกคำาสั่งให้กองทัพสร้างความสูญ

เสียต่อผู้รุกรานให้ได้มากที่สุด 

ยังไม่มีความชัดเจนว่าท้ังสองฝ่ายมีความ

สูญเสียแล้วเท่าใด รายงานเบื้องต้นจากกอง

กำาลังป้องกันชายแดนของยูเครนระบุว่า มี

คนเสียชีวิตอย่างน้อย 8 คนเพราะกระสุนปืน

ใหญ่ของรัสเซีย และมีทหารเสียชีวิต 3 นาย

ในแคว้นเคอร์ซอน 

โอเล็กซีย์ อาเรสโตวิช ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร

ของประธานาธิบดียูเครน เปิดเผยกับนักข่าว

ที่กรุงเคียฟว่า ช่วงไม่กี่ชั่วโมงแรก มีทหาร

ยูเครนเสียชีวิตมากกว่า 40 นาย และมี

พลเรือนเสียชีวิตแล้วเกือบ 10 คน

กองทัพยูเครนอ้างด้วยว่า สามารถ

ทำาลายรถถังรัสเซีย 4 คันบนเส้นทางใกล้

เมืองคาร์คิฟ และสังหารทหาร 50 นายใน

เมืองหนึ่งใกล้กับแคว้นลูฮานสค์ นอกจากนี้ยัง

ยิงเครื่องบินรบรัสเซียตก 6 ลำาในภาคตะวัน

ออก แต่รัสเซียปฏิเสธว่าไม่มีอากาศยานหรือ

ยานหุ้มเกราะของรัสเซียถูกทำาลาย ขณะที่

กบฏที่รัสเซียหนุนหลังคุยเช่นกันว่ายิงเครื่อง

บินยูเครนตก 2 ลำา

สถานการณ์ ในยูเครนส่งผลให้ตลาด

หุ้นทั่วโลกดิ่งลงถ้วนหน้า และราคาน้ำามัน

ดิบเบรนต์พุ่งทะยานเกิน 105 ดอลลาร์ต่อ

บาร์เรลเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 7 ปี

‘บิ๊กตู่’ สั่งเตรียมอพยพคนไทย

ทางด้านกระทรวงการต่างประเทศ

ได้เผยแพร่แถลงการณ์ของรัฐบาลไทยบน

เว็บไซต์กระทรวง ระบุว่า ประเทศไทยได้

ติดตามพัฒนาการในยูเครนด้วยความห่วง

กังวลอย่างยิ่ ง โดยเฉพาะการทวีความ

ตึงเครียดในทวีปยุโรป ทั้งนี้ เราสนับสนุน

ความพยายามที่ยังคงดำาเนินอยู่เพื่อแสวงหา

การแก้ ไขสถานการณ์อย่างสันติผ่านการ

หารือ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเชษฐพันธ์ มาก

สัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ 

ประเทศโปแลนด์ ซึ่งมีอาณาเขตดูแลประเทศ

ยูเครนด้วย ได้หารือผ่านระบบทางไกลกับ

ผู้แทนลูกจ้างชาวไทยจากร้านสปาในเมือง

ต่างๆ ของยูเครน กว่า 30 ราย เมื่อวันที่ 23 

ก.พ.ที่ผ่านมา เพื่อสอบถามถึงความเป็นอยู่

และสถานการณ์ในพื้นที่ รวมถึงข้อมูลด้าน

อื่นๆ ที่คนไทยในยูเครนต้องการหยิบยก โดย

ตัวแทนคนไทยได้แจ้งว่าสถานการณ์ในพื้นที่ 

ทั้งกรุงเคียฟ เมืองโอเดสซา เมืองลวิฟ และ

เมืองคาเคียฟ (ซึ่งติดชายแดนกับรัสเซีย) ยัง

ถือว่าปกติ ไม่มีการกักตุนอาหาร และลูกค้า

ไม่ได้ลดลง ยกเว้นในเมืองท่องเที่ยว อาทิ 

เมือง Odesa อีกทั้งคนไทยในยูเครนส่วน

ใหญ่ยังมีขวัญกำาลังใจดี ใช้ชีวิตและทำางาน

กันตามปกติ แต่บางส่วนที่รู้สึกกังวลบ้างต่อ

สถานการณ์ความตึงเครียด แต่ได้เตรียม

ความพร้อมในระดับหนึ่งและติดตามข่าวสาร

อย่างใกล้ชิดจากสถานเอกอัครราชทูตจาก

ทางกลุ่มไลน์ที่สถานเอกอัครราชทูตตั้งขึ้น

ขณะที่นายเชษฐพันธ์กล่าวยืนยันกับ                                                       

คนไทยที่ เข้าร่วมหารือถึงแผนอพยพคน

ไทยในยูเครนหากเกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งสถาน

เอกอัครราชทูตได้เตรียมความพร้อมร่วมกับ

หน่วยงานราชการต่างๆ ของไทยไว้แล้ว 

ด้าน พล.อ.ต.ประภาส สอนใจดี โฆษก                                                        

กองทัพอากาศ เปิดเผยว่า รัฐบาลและกระ                                                           

ทรวงการต่างประเทศได้เตรียมแผนอพยพ

คนไทยในยูเครนเรียบร้อยแล้ว หากมีสถาน 

การณ์ฉุกเฉินที่มีความจำาเป็นต้องอพยพ 

จะใช้เครื่องบินเช่าเหมาลำารับคนไทยกลับ 

สำาหรับในส่วนของกองทัพอากาศ ได้เตรียม

ความพร้อมแล้วเช่นกัน 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประ 

ยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.

กลาโหม ได้ติดตามสถานการณ์ด้วยความ

ห่วงกังวลอย่างยิ่ง สั่งการอย่างใกล้ชิดให้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมช่วยเหลือดูแลคน

ไทยในยูเครน ซึ่งขอให้คนไทยทุกคนในยูเครน

ติดตามสถานการณ์ ข่าวสารจากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด หากต้องการความช่วย

เหลือสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ 

กรุงวอร์ซอ 

นายธนกรกล่าวว่า กระทรวงการต่าง

ประเทศได้ออกประกาศเตือนให้คนไทยหลีก

เลี่ยงการเดินทางมายังพื้นที่บริเวณเมือง

โดเนตสค์ (Donetsk) และเมืองลูฮานสค์ 

(Luhansk) รวมทั้งได้จัดทำาแผนอพยพคนไทย

กรณีมีความจำาเป็นไว้ 3 แผน คือ 1.จะใช้ 

เครื่องบินเช่าเหมาลำาออกจากเมืองลวิฟ (Lviv) 

ซึ่งอยู่บริเวณชายแดนยูเครนโดยตรง หรือ 

2.กรณีน่านฟ้าปิด จะอพยพคนไทยมารวม

กันที่เมืองลวิฟ เพื่อเดินทางข้ามแดนต่อไปยัง

กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ เพื่อขึ้นเครื่อง

บินเช่าเหมาลำากลับไทย หรือ 3.ทางการไทย 

จะจัดเครื่องบินเช่าเหมาลำาไปรับคนไทยที่

เมืองลวิฟ หรือเมืองวอร์ซอ ซึ่งการบินไทย 

และกองทัพอากาศได้หารือเตรียมการไว้ด้วย

แล้ว  

เมื่อเวลา 16.00 น. ท่ีกระทรวงกลาโหม 

พล.อ.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวง

กลาโหม เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม ส่ังการ

ให้กระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ ติดตาม

สถานการณ์อย่างใกล้ชิด และวิเคราะห์ผลกระ

ทบท่ีเกิดข้ึนกับประเทศและภูมิภาค ส่วนราย

ละเอียดขอให้รอฟังท่าทีจากกระทรวงการต่าง

ประเทศ เนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ดัง

น้ันการให้ข้อมูล ขอให้ทุกฝ่ายระมัดระวังด้วย.

ชายแดนฝั่งตะวันออกซึ่งรวมถึงที่ตั้งของรัฐ

กบฏ 2 แห่งที่ปูตินให้การรับรองเอกราชเมื่อ

วันจันทร์ ทหารรัสเซียเคลื่อนเข้าเมืองเชอร์

นิฮิฟ, คาร์คิฟ และลูฮานสค์ ทหารรัสเซียยัง

ยกพลขึ้นบกที่เมืองท่าโอเดสซาและมาริอูโปล

ทางภาคใต้ของยูเครน รวมถึงข้ามจากคาบ

สมุทรไครเมียในภาคใต้ที่รัสเซียยึดครองไว้

เมื่อปี 2557 

มีรายงานด้วยว่า ขบวนรถถังและ

ยุทโธปกรณ์หนักเคลื่อนข้ามแนวหน้าในหลาย

แคว้นทางเหนือของยูเครนด้วย รวมถึงข้าม

แดนมาจากเบลารุส ซึ่งอยู่ทิศเหนือของกรุง 

เคียฟ 

ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี ของ

ยูเครน ซึ่งเพิ่งเรียกระดมทหารกองหนุนราว 

250,000 นายเมื่อวันพุธ กล่าวว่า เป้าหมาย

ของปูตินคือการทำาลายยูเครน เขาประกาศ

กฎอัยการศึกทั่วประเทศ ปิดน่านฟ้าห้าม

เครื่องบินพลเรือน และเรียกร้องประชาชน

อย่าได้ตื่นตระหนก พร้อมกับประกาศกร้าวว่า

ยูเครนจะเป็นผู้ชนะ 

สภาพการณ์ในกรุงเคียฟที่มีประชากร

ราว 3 ล้านคน ประชาชนพากันต่อแถวยาว

เหยียดเพื่อถอนเงินและซื้ออาหารและน้ำา

หุ้นร่วง

ไม่อยากเห็นเหตุการณ์บานปลาย ซึ่งจะส่ง

ผลต่อราคาน้ำามันขยับตัว ขณะนี้อยู่ในกรอบ 

90-100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ยังอยู่ในขอบเขต

ที่กองทุนน้ำามันชื้อเพลิงบริหารจัดการไม่ให้

ดีเซลเกิน 30 บาทต่อลิตรได้ กระทรวงการ

คลังโดยกรมสรรพสามิตที่ผ่านมาก็เข้าไปช่วย

ในเรื่องของภาษี ขณะที่นักท่องเที่ยวจาก

รัสเซียและยูเครนเข้ามาไทยเป็นจำานวนมาก 

ถ้าสถานการณ์รุนแรงจะส่งผลกระทบต่อไทย

อยู่บ้าง

“สถานการณ์ราคาน้ำามันที่ปัจจุบันปรับ

เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากความขัดแย้งของรัสเซีย

และยูเครน แต่เชื่อว่าจากความพยายาม

ของทุกฝ่ายน่าจะทำาให้เรื่องจบลงด้วยดี ไม่

น่าเกิดความรุนแรงจนนำาไปสู่การสู้รบ ซึ่ง

หากสถานการณ์จบลงด้วยดี ก็จะส่งผลดีต่อ

ทิศทางราคาน้ำามัน โดยปีนี้คาดว่าราคาน้ำามัน

จะอยู่ที่ระดับ 90-100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล” 

รมว.การคลังระบุ

ด้านนายสนั่น อังอุบลกุล ประธาน

กรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้า

แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ราคาน้ำามันที่ปรับ

เพิ่มขึ้นทุก 1 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล จะทำาให้

ราคาน้ำามันในไทยปรับขึ้น 50 สตางค์ต่อ

ลิตร และกรณีเลวร้ายหากเกิดสงคราม คาด

ว่าราคาน้ำามันจะปรับขึ้นถึง 120 ดอลลาร์ต่อ

บาร์เรล และจะกระทบต่อราคาน้ำามันถึง 6 

บาทต่อลิตร อย่างไรก็ตาม ภาคเอกชนมองว่า

คงไม่เกิดกรณีเลวร้ายแน่นอน เพราะคงไม่มี

ใครอยากให้เกิดสงคราม และจากการติดตาม

สถานการณ์และพูดคุยกับนักธุรกิจที่อยู่ ใน

ยูเครน ยังพบว่าสถานการณ์ไม่เลวร้ายอย่าง

ที่หลายฝ่ายเป็นกังวล ทั้งนี้ ภาคเอกชนยัง

มั่นใจว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวได้ตาม

เป้าหมาย 3.5-4% แต่ยังคงเสนอให้รัฐบาล

อัดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม ผ่าน

การขยายเวลามาตรการช้อปดีมีคืน และเพิ่ม

วงเงินในโครงการคนละครึ่งด้วย

นายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการ

ด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ผลกระทบจาก

ข้อพิพาทระหว่างรัสเซียและยูเครน จะส่ง

ผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในสองประเด็น

คือ นักท่องเที่ยวรัสเซียที่อาจจะหายไป ซึ่ง

รัสเซียถือเป็นนักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทย 

ติดท็อป 5 ขณะที่นักท่องเที่ยวยูเครนจะเป็น 

กลุ่มครอบครัว อาจจะมีผลกระทบบ้าง รวม

ทั้งอาจจะกระทบเส้นทางบิน ซึ่งหากมีการปิด

น่านฟ้า จะกระทบให้สายการบินต้องบินอ้อม 

กระทบต่อราคาตั๋วเครื่องบิน จนส่งผลต่อการ

ตัดสินใจเดินทาง

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการ

ใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) หรือ 

KTB กล่าวว่า ขณะนี้ยังส่งผลกระทบค่อนข้าง

น้อย โดยคาดว่าในระยะสั้นอาจจะเกิดภาวะ

ช็อกตัว โดยเฉพาะเรื่องราคาน้ำามัน ที่คาด

ว่าจะปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการฟื้นตัว

ของเศรษฐกิจให้ล่าช้าออกไป

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้

จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 

กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถประเมินถึงผล 

กระทบท่ีเกิดข้ึนได้ โดยยังต้องติดตามข่าวสาร

และสถานการณ์อย่างใกล้ชิดว่าจะมีผลกระ

ทบต่อตลาดทุนและเศรษฐกิจอย่างไร แต่สิ่ง

ที่เกิดขึ้นแน่นอน ในระยะสั้นจะกระทบต่อ

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่จะต้องปรับตัวสูงขึ้น

รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ดัชนีหุ้นไทย

เคลื่อนไหวในแดนลบตลอดทั้งวัน รับแรงขาย

หนักหุ้นทุกกลุ่ม เนื่องจากนักลงทุนมีความ

กังวลความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน

ที่เริ่มมีความรุนแรงมากขึ้น กระทบความ

เชื่อมั่นการลงทุน ทำาให้เกิดการเข้าซื้อใน

สินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้น รวมถึงตัวเลขผู้ติด

เชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศ ปรับเพิ่มขึ้นสูง

กว่า 30,000 ราย ส่วนระหว่างวันปรับลดลง

ต่ำาสุดที่ 1,656.62 จุด ลดลง 39.83 จุด หรือ 

2.34% โดยตลาดหุ้นไทยดัชนีปิดที่ 1,662.72 

จุด ลดลง 33.73 จุด หรือ 1.99% ด้วยมูลค่า

ซื้อขาย 126,557.78 ล้านบาท

นายภราดร เตียรณปราโมทย์ ผู้ช่วย

ผู้อำานวยการ สายงานวิจัย บล.เอเซีย พลัส 

กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยและทั่วโลกผันผวนใน

แดนลบอย่างต่อเนื่อง รับแรงกดดันจากความ

กังวลรัสเซียกับยูเครน หลังสหรัฐประกาศ

คว่ำาบาตรรัสเซีย และโครงการ Nord Stem 

2 ตามหลังเยอรมนี รวมถึงประเทศที่เป็น

พันธมิตรกับสหรัฐและยุโรป เช่น ญี่ปุ่นและ

ออสเตรเลียก็ประกาศคว่ำาบาตรต่อรัสเซีย

ด้วย ส่วนยูเครนประกาศภาวะฉุกเฉินทั่ว

ประเทศ และเริ่มเกณฑ์กำาลังสำารอง ทั้งนี้เชื่อ

ว่ากระทบต่อเศรษฐกิจและตลาดหุ้นไทยค่อน

ข้างจำากัดในเชิงเปรียบเทียบ

มีรายงานจากสมาคมค้าทองคำาว่า 

ทิศทางราคาทองคำาในตลาดโลกที่ปรับตัวสูง

ขึ้น กลับมายืนเหนือ 1,900 ดอลลาร์สหรัฐ 

เนื่องจากข่าวความตึงเครียดในยูเครนยังคง

ดำาเนินต่อ สำาหรับราคาทองคำาในประเทศ

ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาทองคำาในตลาดโลก 

โดยภาพรวมการซื้อขายทองคำา ราคาส่วน

ใหญ่ผันผวนในแดนบวก ปรับราคาขึ้นและ

ลงตลอดวันรวม 17 ครั้ง ส่งผลให้ราคาทอง

ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 1,100 บาท ผลักดันให้

ราคาทองคำาในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น แบ่ง

เป็นราคาทองคำาแท่ง รับซื้อที่บาทละ 29,900 

บาท ขายออกที่บาทละ 30,000 บาท และ

ทองรูปพรรณ รับซื้อที่บาทละ 29,364.92 

ขายออกที่บาทละ 30,500 บาท.

เปิดฉาก

ไม่เคยรู้มาก่อน 

ปูตินไม่ ได้ระบุชัดถึงขอบเขตของ

ปฏิบัติการทางทหารของเขา ว่าจะจำากัดอยู่

แค่ภาคตะวันออกของยูเครนหรือไม่ แต่ผู้สื่อ

ข่าวเอเอฟพีรายงานว่า ภายในเวลา 30 นาที

หลังคำาประกาศของปูติน เสียงระเบิดดังขึ้น

หลายครั้งในกรุงเคียฟ เสียงไซเรนรถตำารวจ

และรถพยาบาลดังทั่วเมือง และยังมีเสียง

ระเบิดหลายครั้งในเมืองมาริอูโปลในภาค

ตะวันออก ที่เมืองท่าโอเดสซาริมทะเลดำาด้วย

ข่าวรอยเตอร์กล่าวว่า มิสไซล์หลายลูก

ยิงโจมตีหลายเมืองของยูเครน และมีรายงาน

การเคลื่อนกำาลังทหารและรถถังของรัสเซีย

ข้ามพรมแดนยูเครนจากทุกทิศทาง โดย
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง
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